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ƅŰŽŬŭů ŷŽ ƀſƂŹ ŸŴƃůů ŷŽ ŭŷŮŹ ūŬ ůű ůŻů ŴŮŰŮ ŷŰƂ . ůŻů ŴŮŰŮ ŷŰƂ" ŷƄ ůűů źŴŴŻŽů
 ūŴů ŸŴƃůů ŷŽ ŭŷŮŹŰ ƀſƂŹ ŷƄ ůŻŰŰŶů .ůŷŰūŭů ŮŰż ŷƄ źŴŴŻŽŷ ŵŴŴƄ "ūŬ ůű ƀƂ ŭŷŴŮƄ

ůŻƄ Ű"Ůƃŷ ŸŴƄŰŷƄŰ ƅŰūŹ ŽŬƃūŹ ůŽŰƄŴůŷ ,- 210  .ŭŷŴŮ ūŰů ŵŰƃŬ ƄŰŮƂů .ŸŴŻƄ
 ŴŹŷ ŰƃŮżŶ ŵŷŰůƄ ŴŹ źŴŬ ŷŮŬůů ůű ŴƃůƄ ,ƀƂů ƅū ůŶŶ ƀƁŴƂŰ ƀſŴƂŰ ŭŷŴŮ ūŰů ,ƃŹŰŷŶ
 ƃŹūŻ ŸůƃŬūŷ ŸŻŹū .ŭŷŴŮ ūŰů ŸůŴŷŽŹƄ ŸŴŹŰŲƅů ŷŽ ŭŷŮŹŰ ƃŬŰŽ ƀſƂŹů .ƀſƂŹƄ

 ƃƄŽŰ ŸŴŴƅūŹ Ƃƃ ŸŴƃƁŹŬ ŰŴů Ÿů ŷŽŰſŬ ŵū ,"ůŻƄ ƅŰūŹ ŽŬƃū ŸƅŰū ŰŻŴŽŰ ŸŰŮŬŽŰ" ŸŴŻƄ
 ŸŴŻŴŴŻŽŰ ŸŴūƄŰŻ ůŹŶŰ ůŹŶŷ ƃŹūŹů ŵŷŰů źūŶ ŷŬū .ƀſƂŹůŰ ŭŷŮŹů ŷƄ źŴŴŻŽů ŰůűŰ

.ŸŴƃŲū 

ƅŰŴŻŲŰƃŬ ůŷŰūŭů źŴŴŻŽ źŴŬůŷŰ . ŸŴƃƁŹŬ ŸŴŮŬŽ ŰŴů ,ƅŰŴŹƄŭŬ .ŷūƃƄŴŷ ůŷŰūŭ ůƅŴŴů
 ƄŴ ƅŰŴŻŲŰƃŬ ůŷŰūŭů ŮŰż .ƅŰŴŻŲŰƃŬ ůŷŰūŭů ŮŰż ŷƄ źŴŴŻŽů ƅū Ÿŭ ƄŴ ŷŬū .ŸŴƃƁŹŹ ŰŷūŭŻŰ

 ůŹŶŰ ůŹŶ Űŷ ŮŰż ŮŰŹŴŷ ŷƄ ,ůűů źŴŴŻŽů ŷƄ ŮŲū ŮƁ .ůŷŽŹ ůŷŽŹŷ ŮŽ ůųŹŷŹ ŸŴŻſ
 ƃŬŰŽƄ ,ƃſżů ŷƄ ŰųŰŹů ųŽŹŶ ůű ŸŴŰżŹ źŬŰŹŬ ."žżŰŴ ŬƂŽŴ ƅŰŮŷŰƅ" ƃſżŬ ŽŴſŰŹ ůŷŰūŭů
 Ÿū .ƅŴŲƁŻ ūŴů ůƃŰƅů :ƃŹŰūŰ ŷŴŲƅŹ ūŰů źŴŴŻŽ ŷŶŬ ųŽŹŶ .ŸŴŹŽſ ůŹŶŰ ůŹŶ űƃŰŲŰ ƃűŰŲŰ

ƅů ŴƃŬŮƄ ƃŬŮů ƄŰƃŴſ ,ƅŴŲƁŻ ūŴů ůƃŰƅů .ƃŰŮŰ ƃŰŮ ŷŶŬ ŸŴŴƅŰŽŹƄŹ ƅŰŴůŷ ŸŴŶŴƃƁ ůƃŰ
 ūŰů ūŷū ,ŰŷƄ ůŴƃŰųżŴůŷŰ ŰƅŽƄŷ Ƃƃ żŲŴŴƅůŷ ƅŰŴůŷ ŷŰŶŴ ŰŻŻŴū ŸŴƃƁŹ ƅŷŰūŭ ŷƄ źŴŴŻŽů
 ƅŰŴŲƁŻ ŷƄ źſŰū ŰƅŰūŬ ,ŸƅŰŷŷŶŬ ƅŰƃŰŮů ŴŬŭŷ Ƃƃ ūŷ źŰŶŻ ūŰů źŶŷ .ƅŰƃŰŮů ŷŶ ŷƄ źŴŴŻŽ

ƄŽŹů ƃŰſŴż ūŰůƄ ŸƄŶ .Ŵųƃſů ŸŮūů ŴŬŭŷ Ÿŭ źŰŶŻ ūŰů ůƃŰƅů ūŰů ŵŶ ,ŷūƃƄŴ ŷŷŶ ŷƄ ů
 ƅŰŹƄŻ ŷƄ ƃŰſŴżŷ Ÿŭ ŵŴŴƄ ūŰů ,ůűŹ ƃƅŰŴŰ ůűŷ ƃŬŽŹ .ŷūƃƄŴŹ ŸŮūů ŷƄ ůƄŽŹů ƃŰſŴż

 :ŵŶ ƅūű ƃūŬŹ ūŰů źŶŷ .ƅŰŴŷŷŶŬ ůŷŰūŭů ŮŰż ŰůűŰ ůŻŰƃŲūů ůŮŰƂŻŷ ŮŽŰ ŷūƃƄŴ źŴŬůŷ
"ŰƄŮŰƂ ŽŰƃűŰ ŰŻŴŹŴ Űŷ ůŽŴƄŰů" ŬŰƅŶƄ źŴŴŻŽŶ ƅŰŴŻŲŰƃŬ ůŷŰūŭů źŴŴŻŽ Űŷ ůŽŴƄŰů ,

ŻŴŹŴ ŴŬŭŷ ŬŰƅŶ ůűŹ ƃƅŰŴ .ůŷŽŹ ŷƄ ůŽŰƄŴ ƄŴ ,ŷŰŶŴŬŶ .ūŰů ŵŰƃŬ ƄŰŮƂů ŷƄ ŰƄŮŰƂ ŽŰƃűŰ Ű
ūŰůƄ ŲŴƄŹů ŷƄ ŰŲŬƄ ŽƄŰŻŰ ƂŴŮƁ ůŽŰƄŴů ūŴů ůŹ ?ůŽŰƄŴů ŮŰż ŷƄ ůűů źŴŴŻŽů ůŹ .

 ŷƄ ƅŰŽŹƄŹů žƂŴů ŷŶŬ ūŷū ,ŴƃŰųżŴůůŰ ŴƃŹŰŲů ŸŰŲƅŬ Ƃƃ ūŷ ,ůŷƄ ƅŰŽŹƄŹů ƅŻŴŲŬŹ
.ůŷŰūŭů 

źŴŴŻŽ ůŷŴŲƅ źŴŬůŷ ŵŴƃƁ ƅŰŷŭů ŮŰż ƅū ůŷŴŲƅ źŴŬůŷ ŵŴƃƁ ůŷŰūŭů ŮŰż ƅū źŴŬůŷ ŴŮŶ .
 ūŴů ƅŴƁŹƅŬ ƅŰŷŭůƄ ,ƅŰŷŭůůŴŴŷŽ ŵƃŰƁ ůŮŴƃŴ .ůŴŴŷŽ ŵƃŰƁ ůŮŴƃŴ ūŰů ƅŰŷŭů ŷƄ ůŻŴŴŻŽ .

 .ƅŰŷŭů ƃŲūŷ ůūŬƄ ůŷŰūŭů ŷƄ ůŶƃŰƁŷ ūŷū ƅŰŷŭů źŴū ŵŹŽ Ůƃū ŴŶŻū" ŬŰƅŶƄ ŰŹŶŰ
"ůŷŽ Ÿŭ ŵŷŽū ŴŶŻūŰ ůŹŴƃƁŹūŶŰ ŸŴƃƁŹŷ ůŮŴƃŴ ƄŴ . ,ŰŴŷŽ ŴƅűŹƃƄ ůűů ŮƁů ƅū Ÿŭ ƄŴ ź

 ƅŷŰūŭ Űū ŸŮūů ƅŷŰūŭ Ƃƃ ůŻŻŴū ůŷŰūŭů .ƅŴŷżƃŬŴŻŰū ůŷŰūŭ ŷŰŶŴŬŶ ūŴů ůŷŰūŭůƄ
 ŰŻƅū ŮƃŰŴ ūŰů ,ŸŴƃƁŹŷ ŰŻƅū ŮƃŰŴ ūŰů ŵŰƃŬ ƄŰŮƂů ."ůŹŴƃƁŹ ŵŹŽ Ůƃū ŴŶŻū" ūŷū ,ŷūƃƄŴ

ƅū ƄŴ ŵŶ ƃŲū .Űŷŷů ŸŴƃŬŮů ŷƄ ŮŲū ŮƁ Űůű ,ƅŰŷŭŷ  ůűŰ "ůŷŽ Ÿŭ ŵŷŽū ŴŶŻū"  ƃŰƄƂ
 ŷƄ źŴŴŻŽů ƅū Ÿŭ ůŶŰƅŬ ƅŷŷŰŶ ūŴů ,ůŴŴŷŽ ŵƃŰƁ ůŮŴƃŴ ŷƄ ůűů źŴŴŻŽŬ ŸŴſżŰŻ ŸŴƃŬŮŷ

.ůŴŷŽ ƃŲū ůŴŷŽ ŷƄ źŴŴŻŽů ,"ůŷŽ Ÿŭ ŵŷŽū" ŬŴƅŶŰ  ŰŹŶ ŰƅŹƄŭůŷ ŽŴŭŹ ůűů ƃŬŮů ŵŶŰ
ƃŹūŻƄ  ƅū źŰŮŬŽƅ ŸŴƃƁŹŹ ŸŽů ƅū ŵūŴƁŰůŬ ŵŴƅŲŷƄ ŴŶŻū ŴŶ ƅŰūů ŵŷ ůűŰ

 ƃů ŷŽ ŰŻŴŴůŮ ůűů ƃůů ŷŽ ŸŴƂŷūů ŰƅŰƂŰŷū ŴŰŷŴŭ ůŴůƄ ůƃŰƅ źƅŹ ƅŽƄŬ ŴŻŴż
ŸŴŻſ ŷū ŸŴŻſ ŵƃŬƅŴ ūŴů ůƅŴŷŶƅ .ƅŴŷŶƅ ƄŴ ŸŴƃƁŹ ƅūŴƁŴŷ .-  ŸŴƂŰŷūů ƅū źŰŮŬŽƅ"

 ŵū ,ŵŰƃŽ źŴūŷ ůŴŷŽ ūŴů ůƃŰƅ źƅŹ ƅŮŰƂŻ .ůƃŰƅ źƅŹ ŷƄ ůŮŰƂŻŷ ŽŴŭůŷ ,"ůűů ƃůů ŷŽ
.ŴŻŴż ƃůŬ ůƃŰƅů ƅū ŵŶ ƃŲū ŷŬƂŷ ŴŮŶ ŸŴƃƁŹŷ ƅŮƃŷ ŵŴƃƁ 

ŵŴƃƁ ůű źŴŬůŷŰ Żū" ƂŰżſů ƄŰƃŴſ źŴŬůŷŰūŶŷƄ "ůŹŴƃƁŹ ŵŹŽ Ůƃū ŴŶŰŻŴū ůƃ źŬŰŹ 
?"ůŹŴƃƁŹ ŵŹŽ Ůƃū ŴŶŻū" ƅƃŹŰū ƅūű ůŹ ůű źŰƄŷƄůŴůū ,ůű ŸŰƂŹŷ Ůƃū ,  ,ůű ŸŰƂŹŬ

Ƅ ŸŮū ŴŻŬ źŰƄŷŬ Ÿū ŴŶ ŵŴŴƄ ūŷŰŴƄŶŽŰ ūŰůů ŸŰƂŹŬ ůŴů ūŷ ůŷŴŲƅŹ ŸƄŷ ŮƃŰŴ .
 ŸŮŰƂ .ŸŴƃƁŹŷ ŸŴŮƃŰŴ ŸůƄ ŮŴŭůŷ ƃƄſū ŰƅŴŬŰ ŬƂŽŴ ŴŬŭŷ ŰŴƄŶŽ ,ŸŴƃƁŹŬ ūƁŹŻ ŰŻŻŴū ŬƂŽŴ

 ŷŬū .ŸŴƃƁŹŬ ūƁŹŻ ūŰůƄ ůŹƅū" ŬŴƅŶ ūŷů ,ŵƃŬƅŴ ŰŷƁū źŶ źŴū  ƀƃūů ƅūŰ ŸŴŹƄů
"ūŷŹ ŴŻūŵŰƃŬ ƄŰŮƂů Ÿū . ūŰů ,ƀƃūů ƅūŰ ŸŴŹƄů ƅū ūŷŹ ūŰů  ůŹ .ŸŴƃƁŹŬ Ÿŭ ūƁŹŻ

 ?ŸŴƃƁŹŷ ŵŹŽ Ůƃū ŴŻū ƃŹŰū ūŰů ŵŰƃŬ ƄŰŮƂůƄ ƅƃŹŰū ƅūű ŵū  ŰƃŹū ůŻůŮ źŴŴŻŽů
űŹ" ŷ"űŲ"ƅŰŷŴŷŬ ŸŴƃƁŹ ƅūŴƁŴ ŸŴƃŴŶ ƅŰŴŰŷŭů ŷŶŬ ŰƄŰƃŴſ  ƅŰŹŰŮů ŮŰŬŽŴƄŰ

ŸŴƃƁŹ ƅŰŷŭ ƅŻŴŲŬ ūŰů ƅŰŷŭů ƅŻŴŲŬ ŷŶƄ ,ƅŰŷŴŷŷŸŮū ƃƄūŶ .  ƃƄūŶ ,ůŷŴŷŬ ūƁŹŻ
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ŷŭŬŰ ůŷŴŷŬ ūŰůƄ ƄŴŭƃŹ ūŰů,ƅŰ ŵŴƃƁ ūŰů űū .ůŮŴƃŴŬŰ ŮŰŬŽƄŬ  .ŸŴƃƁŹ ƅūŴƁŴ ƃŴŶűůŷ
ū ůŷŴŷ ƄŴƄŶ ,ŷŷŶŬ ƅŰŷŴŷů ,ūŹŷŽŮ ƅŰŷŴŷ Ÿů ƅŰŷŴŷůŵŴƃƁ ű  .ŸŴƃƁŹ ƅūŴƁŴ ƅū ƃŴŶűůŷ

ŸŴƃƁŹ ƅŰŷŭ ūŴů ƅŰŷŭ ƅŻŴŲŬ ŷŶŬŴƅŶ ůŷŰūŭů źŴŴŻŽ źŶŰ ,  ŸŴƃƁŹ ƀƃūŹ ŵƅūƁ ŴŹŴŶ"
"ƅŰūŷſŻ ŰŻūƃū ,źŴŽŶ ůŷŰūŭ ūŴů ůŷŰūŭ ŷŶ ,źŶ ŰŹŶ  ŷŶ Űűů ůŻŴŲŬůŹ .ŸŴƃƁŹ ŷƄ ůŷŰūŭů
źŴŽŹ ūŴů ƅŰŷŭ ƅŷŰūŭ ūŴů ůŷŰūŭ ŷŶŰ ŸŴƃƁŹ ƅŰŷŭ ŹŹ ůŷŰūŭůŰ ŸŴƃƁŹ ƅŰŷŭ .ŸŴƃƁŹ źů ůŻ

ŰſŴų ŬūŷŽ ůƃűŲ Ÿů .ůŷŰūŭŰ ƅŰŷŭ ŷŶ ŷƄ ż  ,ŸŴŻſŰūŬŰ ŸŴŴŰŻŴƄŬ ŸŴƃƁŹ ƅŰŷŭ ŷƄ źŴŴŻŽů
ſŰżŬ ŷŬūŵŴŷůƅů ƅū ŸŴƃŬŰŽ ŰŻŲŻū ƃŬŮ ŷƄ Ű  ƅŰŴŲƁŻů ƅƄŭŮů ūŴů ůŮŰƂŻů .ŬŰƄŰ ŬŰƄ ůűů
Ŵżů ŷƄŰŻŲŻū ,ŸŴƃƁŹŷ ŸŴŮƃŰŴ ŰŻŲŻū .ƃŰſ  ŸŴŴŲů ŵŷůŹ ŷŶ ŸƁŽŬ ŰůűŰ ŸŴƃƁŹŹ ŸŴŷŰŽ

ūŷů ,Ŵųƃſů ,ŴŷŷŶůūŰů .ŴŷżƃŬŴŻŰūůŰ ŴŹŰ .ůŴŷŽ ƃűŰŲ ūŰůŰ ,ůƃŰƅů ŷƄ ƃŰſŴżů ŷŶ ƅū ŷŷŰŶ 

ŰŹŶŰ .'ŰŭŰ ŸŴŻŬŷŬŰ ƃŹŰŲŬ ,ůƄƂ ůŮŰŬŽŬ ŸŴƃƁŹ ƅŰŷŭ ůŴůƄ  žū ƅŰŷŭ ƅŻŴŲŬ ŷŶ ŵŶ
 ŸŴŻŬŷŬŰ ƃŹŰŲŬ ůƄƂ ůŮŰŬŽ ƅŻŴŲŬ ƄŴ ŸŰƂŹ ŷŶŹ ƅŰŴŹƄŭŬ ƄŹŹ źƅŹŭŰŮ źŴūƄ

ƅŰŴŻŲŰƃŬŷŭ ŷŶŬ ūŷ ŵū .ŸŴƃƁŹ ƅŰŷŭ źŴŽŹ ūŴů ƅŰŷŭ ŷŶ . ƂŰŴŮŬ ŸŴŻŬŷŬŰ ƃŹŰŲŬ ŸŴŮŬŰŽ ƅŰ
 ŷŰŶŴ .ƅŰŴŻŲŰƃŬ ŸŴŻŬŷŬŰ ƃŹŰŲŬ ŸŴŮŬŰŽ űū ,ƅŰŴŹƄŭŬ ŸŴŻŬŷŬŰ ƃŹŰŲŬ ŸŴŮŬŰŽ ūŷ Ÿū .ŵŶ
 ūŷū ,ŸŴŻŬŷŬŰ ƃŹŰŲ ŸƅŰū ƂŰŴŮŬ ūŷ Űŷū .ŸŴŻŬŷŬŰ ƃŹŰŲŬ ŮŬŰŽŰ ƅŰŷŭŬ ůŴůŴƄ ŰůƄŴŹ ƅŰŴůŷ

.ůŴůŴƄ ŸŰƂŹ ŷŶŬ ,Ŵųƃſ ŸŮū ŷŶŬ ƅŰŴůŷ ŷŰŶŴ ůűŰ ƅŰŴŻŲŰƃŬ ŸůŬ ŮŬŰŽ ūŰů  ŬŰƅŶƄ ŰŹŶ
ūŻŹŴůŹ ūŴŽƃŬ ůŮŰŬŽ ŷŶŬŰ ŸŴŻŬŷŬŰ ƃŹŰŲŬ ŰŮŬŽƄ :ůŶŶ ŬŰƅŶ ,ƃůŰűůŹ ƂŷŲ ūŰůƄ ,

 ,ůŮƄŬƃŹŰŲŰ ŷƂ ūŮ ƃŹŰŲŬ .ƃŹŰŲŰ ŷƂŬ ůŮŰŬŽů Űű ,ůŶŷů źŰŬŷ ūŮ ŸŴŻŬŷŬŰ źŰŬŴŷ ůű ,
 .ůŶŷůūƅŴŴƃŬ ūŮ ůŮƄŬ ůŮŰŬŽ ŷŶŰ ūŰů ūƅŴŴƃŬŷ ŴŷŰŷŴŹů ŸŰŭƃƅů .ūƅŴŴƃŬů ŴůŰű ,

Ŭ ƅŰŴŲ" ŰŹŶ ,"ƅŴŻŰƁŴŲů" Űůű .ƅŴŬ ƅŰŴŲŷ ŮŰŭŴŻŬ ,ƀŰŲŬƄ ƅŰŴŲů źů ƃŬ ƅŰŴŲ .ŰŻŷƄ ƅŴƃŬŽŬ "ƃ
 ůŮŰŬŽŰ ŸŴŻŬŷŬ ůŮŰŬŽŰ ƃŹŰŲŬ ůŮŰŬŽ ƄŴƄ ƅŰŴůŷ ŷŰŶŴŶ .ūƅŴŴƃŬ Űű ůŮƄŬŰ ƀŰŲŬ ůŮŰŬŽ ŷŶ

.ůƄƂ ůŮŰŬŽ ŴůŰűŰ ,ůŮƄŬ 

ůŮŭůŬ ŰƄƃŮ ůŻů ůű źŴŬůŷŰ "ŸŴƃƁŹŬ ŰŻŴƅŰŬū ŴŴŲ ŰƃƃŹƄ"  ŸŰƄ ŷŽ ƃŰƃŹ ŸŴŷŶŰū ŰŻū
ƅŰŬū ŴŴŲ ŰƃƃŴŹƄ .ƅŰŮŴżŲů ŵƃŮ ŷŽ ŵŶŷ ƃŬżů źūŶ ƄŴŰ ŸŴƃƁŹŬ ŰŻŴŴŶ ,ƄŰƃŴſ  źů ƅŰŬūů

 .ƅŰŮŴŹůŮŭŻŶ Ÿů ŬƂŽŴŰ ƂŲƁŴ ŸůƃŬū .ƅŰŮŴŹů Ÿů ŰŻŴƅŰŬū ůūƃŴŰ ůŬůū ƅŰŻŹŲƃŰ ƄŴ .
ŰŬūƄ ŰƅŰū ŰƃŴŬżůƄ ƃŲū ŮƁ Ÿŭ ůűŬ,ƃŹŰŷŶ .ůƁƃ ,ůŬū źŰƄŷŹ ūŰů ŰŻŴƅ  .ŰŻŷƄ ƅŰŻŰƁƃů

"ŸŴƃƁŹŬ ŰŻŴƅŰŬū ŴŴŲ ŰƃƃŴŹ" :ƃŹŰū ūŰů ƃƄūŶ -  ƅū ŰƃƃŴŹƅŰŬūů ŴŴŲ  źůƄ ,ŸŴƃƁŹŬ ŰŻŷƄ
.ƅŰŻŹŲƃŰ ůūƃŴŰ ůŬůū ƅŰŮŴŹů źƅŰŴŲŰ  ŰŻŴƅŰŬū ŴŴŲ ŷƄźŴŲŰŹů Ÿů  ůŻŴŬŰ ůŹŶŲů ŸůƄ

'ů ƅŰŷŮŭŬ Űū ,ƅŰŬū ŰŻŷ ƄŴ .ŰŻŲŻū ,ƅŰŻŰƁƃ ŰŻŷ ƄŴ ƅƃŲū źŰƄŷŬ  ƅŰŻŰƁƃ ŷŽ ŸŴƃŬŮŹ
ū ŸůƄ ,ŰŻŴƅŰŬū .ůƄŰŮƂŬƄůūƃŴŰ ůŬůū ŸůƄ ,ŬƂŽŴŰ ƂŲƁŴ ŸůƃŬ ůŷū ,ŸŴŹŲƃŰ  Ÿů

űŰ ŰŻŴƅŰŬū ŴŴŲ ƅū Ÿŭ ƄŴ .ƅŰŻŰƁƃůƅŰŴŲů ŴůŹ .źŰƁƃů ŵŰƅŬƄ ƅŰŴŲů Űů  ŸŴŴŲů ŸůŹ ?źŰƁƃŬƄ
ŵŰƅŬƄ  ?źŰƁƃůŴŴƁƃ ŷŶ ŵŰƅŬƅŰŴŲů ůŷ ƄŴ ,ůŮŴŹ ŷŶ ŵŰƅŬ Űū ,ů  ůŮŴŹů ŷƄ ƅŰŴŲů .ůŷƄ

Ƅ źŴŲŰŹů ŷƄ źŴŴŻŽů ūŴů.ůŮŴŹů ŷƄ ůƃŶůů ,ƃŹŰŷŶ .ůŮŴŹů ŷ  ƅƃƁŰŴ ůŮŴŹů ŷƄ ůƃŶůů
ūŴů .ůŷƄ ƅŰŴŲů ƅū  ūŷƅƃƁŰŴ ūŷū ,ůŹƁŽŬ ůŮŴŹů ƅū ƅƃƁŰŴ  Ŵſŷ .ůŮŴŹů ŷƄ ƅŰŴŲů ƅū
 ŷŮŰŭŰ ƂŹŰŽů ,źſŰūůůŭƃŮ ůƅŰūŬ ůŮŴŹů ƅŹŴŴƂ ŵŶ ůƃŶůů .ƅŰŹŷƄ ŷƄ 

 źŶŰ ůŽŴƅƃŰ ůŶŴƄŹ ,ůūƃŴŰ ůŬůū ,ƅŰŮŴŹ ŰŻŶŰƅŬ ƄŴƄ Ŵſ ŷŽ žū ,ƅŴŷŷŶů ůƃŮŭůů ƅŻŴŲŬŹ
Űŷŷů ŸŴƃŬŮů ,ŸŰƂŹ ŷŶŹ .ƄſŻů ƅŰŴů ŸƁŽŬ ŰŻŬ ƅŰŽŰŬų ŸůƄ ,ůūŷů  ƅŰŴůŷ ŸŴŷŰŶŴ ŸŻŴū

 ,ūƄŰŹ ůŬůūŷ źŴū Ÿū .ůŬůū ŷƄ ųƂŴŴŬŰū ůŴůŴƄ ŴŷŬ ŬŰůūŷ ŷŰŶŴ ŴŻŻŴū .ŴƃŹŭŷ ŸŴŴūŹƁŽ
 ŵŰƅŹ ŸŴŷŬƂŹ ŰŻŲŻū ůŬůūŷ ŸŴūƄŰŹů ƅū .ŸŴŰżŹ ƃŬŮ ůűŴū ŷŽ ŷŰŲŷ ůŷŰŶŴ ūŷ ūŴů
 ůŬůūŷ ųƂŴŴŬŰū ŰůƄűŴū ƅƄƃŰŮ ůƃŶůů .ƅŰŭƃŮ ŴŻŴŹ ŷŶŬ ƅŰŴůŷ ůŷŰŶŴ ūŴůŰ ŰŻŷƄ ůƃŶůů

ųƂŴŴŬŰū Űū  .ůŹŰŮŹ ūŰů ůűů ųƂŴŴŬŰūůƄ ůƃŰƂ ŸŴŹŽſŷ .ƃŲū ƃŬŮ ŷŶŷ ųƂŴŴŬŰū Űū ůūƃŴŷ
 ŷŰŶŴ Ÿŭ ŸŮū ,ůűŬ ūƁŰŴŶ .ŮŲſŹ ūŰůƄ Űŷ ůŹŮŻ ŵū ,ƃŬŮ ŸŰƄŰ ŸŰŷŶŹ ŮŲſŷ ŷŰŶŴ ŸŮū
 ŸŰƄŹ ŮŲſŹƄ ŸŮū ƃƄūŹ ƅŰŲſ ūŷ ůƃŰƂ ŴŷŰū ,ůƃŰƂƄ ƃŬŮ ůű Ÿŭ .ƃŬŮ ŸŰƄŰ ŸŰŷŶ ŬŰůūŷ

Ŷ ůƃŰƁŬ ůűů ƃŬŮů ƅū ŸŴŽŮŰŴ ūŷ Ƃƃ .ƃŬŮ.ŸŴƃŲū ŸŴŻſŰūŬ Ÿŭ ůűŬ ūƁŰŴŶŰ ,ůƃŴůŬ ŵŶ ŷ 

 ůŹŷƄ ůƃŶůůƄ ŷŶŶ ."ƅŰŷŮŭŮ źŴŲŰŹ" Űŷ ūƃŰƂ źƂűů ƃ"ŰŹŮūůƄ ůŹ ůű ,ůƃŶů ŷƄ źŴŴŻŽů Űůű
 źŴŴŻŽŬ ƂŴűŲůŷ ůƃŶůů ŷƄ ƅŰƃƄſū ƄŴ ŮŰŽ ŷŶ ,ůƄŽŹŷ .ƃƅŰŴ ůſŴƃŲ ƅŴƄŽŻ ůƄŭƃůů ,ƃƅŰŴ

Ŵ Ƅŭƃů ,ŰŴŷŽ ŬŰƄŲŷŰ ŰƅŰū ƃŰŶűŷ źƅŴŻ ŮŰŽ ŷŶ .ūƄŰŻŬ ƂŹŽƅůŷŰ ŰƅŰū ŴſŷŶ ŸŴŴƂƅůŷ ŷŰŶ
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 ƃƅŰŴ źųƂ ūŰů ůƃŶůů ŲŰŶƄ ŷŶŶ .ƃŬŮ-  "ƅŰŻųƂŮ źŴŲŰŹ" ŸŴūƃŰƂƄ ůŹ-  ,Ƅŭƃ ƄŴ ƃƄūŶ Ÿŭ
 ŮŲū ŽŭƃŬ ƂŲŰƁ źųƂ ŮŷŴƄ ŸŴƃŹŰūƄ ƅŰŬŴżů ƅŲū źŶŷ .ŮŰūŹ ƃůŹ žŷŲƅŹ ůűů Ƅŭƃů
 źŰƃżŲŹ ūŬ ūŷ ůű .ƅŰŲſ ƄŴŭƃŹ ūŰůƄ ŸŰƄŹ ŽŬŰŻ ūŷ ůű ,ƂŲŰƁ ŬŰƄŰ ůŶŰŬ ūŰů ŮŴŹ ŵŶ ƃŲūŰ

ƄŴƄ  źŶŷŰ ,ƅŰŲſ ůŬƃů ŸŴŴƂ űŰŶŴƃů ƃƄŰŶ .ŰŷƄ źŴŲŰŹŬ ƄŴƄ źŰƃżŲ ūŷū ,ŰŷƄ ƅŰŮŴŹŬ
 ƃŰƁŴŷ ůŷŰŶŴ ūŷ ūŴůƄ źŰŰŴŶŹ .ųƂŴŴŬŰū ƅƃƁŰŴ ůŻŻŴū ůƃŶůů ,ƃŰƁŴŷ ůŷŰŶŴ ůŻŻŴū ůŬƄŲŹů
 ŸŮūů ƅŰůŹ ŴŬŭŷ źŰŶŻ ůű .ŸŴſŷŲƅŹƄ ƅŰƄŭƃ Ÿů ƅŰƄŭƃů ƃūƄŰ ůūŻƄůŰ ůŬůūů źŶŷ ,ŰƅŰū

ůƃŶůů ƅŰůŹƄ ŷŶŶ .ŴŷŷŶ źſŰūŬ  Űűů ůŬůūŷ żŲŴŴƅůŷ ŷŰŶŴƄ Ƅŭƃů ,ƃƅŰŴ ůŹŷƄ ūŴů ƃŬŮŬ
 ūŷ ūŷŴŹŹ ūŴů ůƄŭƃůů ,źųƂŰ ƅŰŲſ ūŰů ůűů źŴŴŻŽůƄ ŷŶŶ .ƃƅŰŴ ŸŷƄŰ ƃƅŰŴ ūŷŹ ūŰů
 ůű .ŮŹŽŹ ƂŴűŲůŷ ůŷŰŶŴ ůŻŻŴū ŷŬū ,ŸŴŽŭƃ ůŹŶŷ ŲƂŷƅůŷ ůŷŰŶŴ ūŴů .ŸŴŴƂƅůŷ ůŷŰŶŴ

ůŻŴŬŰ ůŹŶŲů źŴŹ ƅŰūŬƄ ƅŰŮŴŹů źůƄ ,ŰŻŴƅŰŬū ŴŴŲ ŷƄ źŴŴŻŽů .'ů ƅŰŷŮŭŬ 

 
 ůųŹŷŰ ƀƂ źŴū ŮŽ ůŷŽŹŷ ƅŲƅŹ ƀƃūů ŷŽŰ ŷŽŹŹ ŸŴŴŹƄŬ ŰŮŬŷŹ ŮŰŽ źŴū ŴŶ ƅŽŮŷ

źŴƃųż 'ŮŷŰ ƅŴŷŶƅ źŴū ŮŽ ƅŰůŹů ƅū ,ůűů źŴŴŻŽů ƅū ƄŴŭƃŹ ŸŮū ƃƄūŶ .ŸŴŮŮƁ ůŽŬƃūŷ ,
 ƅŴŷŶƅŬ ,ŰŮŬŷŹ ŮŰŽ źŴū ŷƄ ůűů źŴŴŻŽů ƅū ƄŴŭƃŹƄ ŴŹ .ŷŶů ƅū ƅŷŷŰŶƄ ůūŷŹů ƅŴƂŰŷūů
 ƅūű ƃŹŰŷ ŷŰŶŴ ŮŲū ŷŶ .źŴŲŰŹů ƅŰŷŮŭ ŴůŰű ,ƅŰŷŮŭŬ ƅŹŴŴƂ Űűů ůƃŶůů ƃƄūŶ .ƅŰŹŷƄů

źųƂ ŮŷŴ ŮŹŷŷ ƃƄſūƄ ŰŹŶ .źŴŲŰŹů ƅŰŻųƂ ŷƄ ůŻŴŲŬŬ  ƅū źŴŬůŷ ŴŮŶ ŵū .ƃŬŮ ŷŶ ŮŴŭůŷ
 ůƃŶůůƄ ŷŶŶ .ƅŰƃŴůŬ ŷƄ ůƃŶů ŴŮŴŷ ŽŴŭůŷ ůű ƅŰŷŮŭů ŷƄ źŴŴŻŽů .ƅŹŴŰżŹ ůŭƃŮ ŵŴƃƁ ,ůű

.ƃƅŰŴ ŸŷƄŰ ƃƅŰŴ ƂŰŹŽ ūŰů ůŻŹŹ ƃƃŰŽƅůŷ ŷŭŰżŹƄ Ƅŭƃů ,ƃƅŰŴ ůƃŴůŬ Űűů  

 ŰŻƅŰū ƅŰŶƄŰŹ źů .ŰŻƃŰŬŽ ƅŰŹŴŴƂ źů ,ŰŻŷƄ ŸŴŴŻŴŽŬ ŸŴūŰƃ ŰŻūƄ ŸŴƃŬŮůŰ ƅŰŽſŰƅů ŷŶ Űū
 .ƅŰŹŷƄŬ ƅūű ŸŴųŷŰƂ ůƃŶůů ŴŷŶŰ źƃŰŬŽ ůƃŶů ŷƄ ŸŴŷŶ ŰŻŷ ƄŴƄ ŸŰƄŹ ,ŰŻƅŰū ƅŰŮŴŲſŹ
 ƃŬŮů ƃƄūŶ .żŲŴů ƃƁŰŻ ŵŶŰ ƅŰūŷŹ ŷƄ ůŭƃŮ ŰűŴūŬ ŰŴŷū żŲŴŴƅůŷ ŷŰŶŴ ŴŻūƄ ƃŬŮ źūŶ ƄŴ
 ŷƄ ůƃŶůů ŷƄ ůŭƃŮŬ ŴŰŷƅ ƃŬŶ ůű ,ƅŰƄŭƃ ŮŰūŹ ůŬƃů ŴŬŭŷ ŽŰŮŴ ůűŰ źŰƃŶŴű ŷƄ ƃŮŭŬ ƃūƄŻ

ƄŻ ůŹŶ .ŸŮū ŰƅŰū ůŭƄůŬ ūƁŹŻ ŰŻŻŴūŰ ŸŴŴŻŴŽů ŮŭŻŷ ūƁŹŻ ŰŻŻŴū ƃŬŮů ƃƄūŶ Ƅŭƃů źŹ ƃū
,Ŵŷ ůƅŴŴůƄ ůŭƄůů ŷƄ ƅŰŶŴūŬŰ ƅŰŹŶŬ ŴŰŷƅƄ ƃŬŮ ŷŶ ,ůűŬ ūƁŰŴŶ .ƅŴƄŰŲ   żŲŴů Ÿŭ ůű Ŵſŷ

 ƅū Űŷ ƄŴ ŸŮū źŬ ƃƄūŶ ,źŶŷ .ƃŬŮ ŰƅŰūŷ ŴŷƄ ƅŰƃƄƂƅůůŰ ƅŰƄŭƃƅůů ,ƅŰżŲŴŴƅůů ŷƄ
 ,"ƅŰŷŮŭŮ źŴŲŰŹ" ŷƄ ƃŮŭŬ Űűů ůƃŶůůƄůŬƄ ƅŮŴŹ ůƃƃŰŽƅŻŰ ůŮŷŰŻ Űű ůŻŬůŰ ůŷŶ

ŮŲūŰ ŮŲū ŷŶ ŬƃƂŬ ůŬůūů ŷƄ ƅŰƃƃŰŽƅů ƄŴ "ŰŮŬŷŹ ŮŰŽ źŴū" ŷƄ Űűů ůŭƄůů ŴŮŴ ŷŽ ,
 ,ůŬůū ƅŭƃŮŹůūƃŴů źŶŰ. 

 ƃūŬƅŻƄ ŰŹŶ ůŹƄŻů ƅŰŹƁŽ źů źůŰ ůūƃŴŰ ůŬůū ƅŻŴŲŬ ŰŬ ƄŴ ŷūƃƄŴŹ ƀŰƁŴŻ ŷŶ ŴŶ
ƃŲū ŸŰƂŹŬŲƂŷƅŹ ŰŻŻŴū ůűů ƀŰƁŴŻů ŷŬū ,ŴƂŰŷū ƀŰƁŴŻ ƄŴ .  .ůƃŶů Űŷ ƄŴ źŶ Ÿū ūŷū

 ,űŲūŴůŷ ůŹŬ ůűů ƀŰƁŴŻŷ ƅŻƅŰŻ ůƃŶůů .ŮŬŷŬ ƀŰƁŴŻŶ ŸŴŴƂ ůűů ƀŰƁŴŻů ,ůƃŶů źŴū ƃƄūŶ
 ƀŰƁŴŻů ŷŬū ,źųƂ ƀŰƁŴŻ ůűŴū ŸŽ ŸŴŮŷŰŻ ŸŴƄŻū .žŴƂƅ ƃƅŰŴŰ ƃƅŰŴ ůƄŽŻƄ Ƅŭƃ ƃƁŰŴ ūŰůƄ ŵŶ

 ƅŰŭƃŮŬ ūŷū ůŹƁŽƄŶŷ ƄſŻŷ źƅŴŻ ŰŻŴū ůűů ůƃŴŽŬů ƃŹŰŲ .ůƃŴŽŬ ƃŹŰŲ ŵŴƃƁ ůűů ƅŰůŰŬŭů
 źſŰūŬ źŴŬŹ ŴŻūƄ ůŹ Ŵſŷ ūŷ .ƅŹūŬ ŭŴƄŹ ŴŻūƄ ůŹŰ ůŹŶ ŴŮŴ ŷŽ ůƄŽŻ ūŰů .ůŷƄ ƃƅŰŴŬ
 ůŬůū ŷƄ ƅŰƃƃŰŽƅů ƄŴ ůűů żŲŴů Ŵſŷ .ŴƃŰŬŽ ƅŹŴŴƂ Űűů ůŭƄůůƄ ůŹŶ Ŵſŷ ūŷū ,ŴųƃŰūŴƅ

.ůūƃŴŰ 

 
 ŷūƃƄŴ ƅżŻŶ źŶŰūŴůƄ ƅŰŹƄŻů ŷŶ ƃŰŬŴŲ ūŴůŰ ,ƅūƃƂŻ " :ŸŴƃŴƄů ƃŴƄŬ"ŬŴŮŻ ƅŬ 

 :ŵŶ ŷŽ ŰƄƃŮŰ ŬŮŻƅŹůŰ ŮżŲ ƄŴū ūŰůƄ ŴŻſŹ ŬŴŮŻ ūƃƂŻƄ ŰŻŴŬū ŸůƃŬū ŷƄ ŰƅŬ
.ŰŻŹŹ ŰŻƅƄŰƃŴŰ ŰŻŴŬū ūƃƂŻŰ ŸŴŻŰƅŲƅŰ ŸŴŻŰŴŷŽ ƅŰŹŷŰŽů ŷŶŷ ŮżŲ  ūƃƂŻ ŸůƃŬū

 ƅū ŰŻŹŹ ŸŴƄƃŰŴ ŰŻūƄ ŸŰƄŹ ŰŻŴŬū ūŰů .ƅŴŭŰŷŰŴŬ ůŻŴŲŬŹ ŰŻŴŬū ūŰůƄ źŬŰŹŬ Ƃƃ ūŷ ŰŻŴŬū
ŰƅŬ ūŴů ."ŬŴŮŻ ƅŬ" ūŴů ŷūƃƄŴ ƅżŻŶ ŷŶƄ ůűů źŴŴŻŽů  ƅŮŴŹ ƅū ůŬ ƄŴŰ ŰŻŴŬū ŸůƃŬū ŷƄ

 ŴƄƃŰŴ ŷƄ ŮżŲů ƅŮŴŹ .ƅŰŹŷŰŽů ŷŶ ƅū ƅŷŷŰŶƄ ůŮŴŹ ūŴů ŸůƃŬū ŷƄ ŮżŲů ƅŮŴŹ .ŮżŲů
 źŬŰŹŬ ŸůƃŬū ŷƄ ŸŴƄƃŰŴů ŰŻŲŻū .ŮŲūŰ ŮŲū ŷŶŬ ůŴŰŷƅ ūŴůŰ ƅŹƁŹŰƁŹ ƃƅŰŴ ūŴů ŸůƃŬū

.ůűů 
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 ŷū 'ů ƅŬůūŹ ůŬůūů ƅū ŵŰſůŷ ŰŮŴŬ ƅŷŰŶŴŰ ,ŸŮū ŮŴŬ ůƃŴŲŬůƄ ŴŻſŹ ,Ƃƃ
Ŵůů .'ůŷ ůŬůūů ƅū ƃƃŰŽŷ ūŰů ŵŴƃƁ Ŷ"Ž ,ŴƃŹŭŷ ŵŰſ ŰŻŲŻū ,ŬŴŮŻ ƅŬ ŰŻŮŷŰŻ ŰŻŲŻū

 ŸŮū ŴŻŬ ŰŻūƄ źŰŰŴŶŹ ŵū .ŸŴƃŰƄƂ ƅŰŴůŷ ŸŴŶŴƃƁ ŰŻŴŴů ŸƁŽŬ ŰŻŲŻūŰ ,ƄŰŮƂ ƀŰƁŴŻ ŸŽ ŰŻŮŷŰŻ
 ŰŻūƄ ůŹ ŷŶ ůŻŹŹ ƅŰƄŽŷŰ Űűů ůŬůūů ƅū ƅŲƂŷ ŸŴŷŰŶŴ ŰŻŲŻū ,ƅŴƄſŰŲ ůƃŴŲŬ ŰŻŷ ƄŴŰ

 ƄƃŰŴ ŴŻū Ƅŭƃů ƅū .ŸŴƁŰƃ ůƃŶůů Ÿū .ŴŹƁŽŬ ƃŰƁŴŷŰ ƅŰƄŽŷ ŴŷŽ ůƃŶůů ƅū ŵū ,ƅŰŬūůŹ
 ,ŮŲū źŴŴŻŽŷ ƅŴŻſŰŹ ƅŰŴůŷ ůŶŴƃƁ ůƅŴŴůƄ ůŬůūů ƅū ŲƂŰŷ ŴŻū ,ƃŲū ƃŬŮŬ ƅűŲūŻ ŴŷƄ

 ŸŴūƃŰƂ ŸŴŭŰŷŰƅūůƄ ůŹ ůű .ƃŲū ƃŬŮŷ ůƅŰū ůŻſŹ ŴŻūŰimprinting źŶżŹ űŰŰū ,ūŹŭŰŮŷ .
Űů ŷŰŭŻƃƅŬ ŬůŰūŹ ƅŰŴůŷ ŷŰŶŴ ,źŰŶŻ ūŷů ŸŰƂŹŬ ŷŮŭƄ ŸŰƄŹ ůű .ůűŹ ƅūƁŷ ŷŰŶŴ ūŷ ūŰůŰ ŰŮ

 ūƁŰŴ űū .ŰŮŰů ŷŰŭŻƃƅ ūŰů ŰŷƄ ůŬůūů ųƂŴŴŬŰūƄ ůűŬ ůƄŬŷƅů ŰŷƄ ůƃŶůů ŸŴŰżŹ ŽŭƃŬƄ
 ,ƅŴƄſŰŲ ůƃŴŲŬ ŰŮŴŬ źŴūŰ űŰŰū ūŰůƄ źŰŰŴŶŹ .ŰŮŰů ŷŰŭŻƃƅ ŬůŰū ūŰů ŷŬū űŰŰū ƅŹūŬ ūŰůƄ

.ůűŹ ƂƅŻƅůŷ ŷŰŶŴ ūŷ ūŰů 

ŰŻ .ŬŴŮŻ ƅŬ ŷƄ ůŴŮŭƃųů Űű ƅŹŴŰżŹ ůŻŴŲŬŬ ŰŬŴŷŰ ŰŻŴŬū ŸůƃŬū ŷƄ ŰŻŬ ūŰůƄ ŰůƄŴŹ Ůŷ
 ŵŶ ŸŰƄŹ .űŰŰūŬ ŬůŰūŹ ūŰů ŵƃŮŬ ůŻŰūƅ ŰűŴū ŷŷŭŬ ŵū ,'ů ƅŬůūŬ ūŷŹ ƅŰŴůŷ ŵŴƃƁ ůŴů
 Ƃƃ ůŻŬŻ ŰŻŻŴū ŸŮūů .ŸŮūů ŮŴŬ ūŴů ůƃŴŲŬůƄ ŴŻſŹ ,'ůŷ ůŬůūů ƅū ƃƃŰŽŷ ŸŮūů ŵŴƃƁ

ůŰ ƅŰŹŴŰżŹ ƅŰŷŰŶŴ ƄƃŰŴ ŸŮūů .ŸƅŰū ƄƃŰŴ ūŰůƄ ŸŴųƂŻŴųżŻŴūů ŴŮŴ ŷŽ ŷūŴƁŻųŰſ ƄƃŰŴ ūŰ
 ŵŴƃƁ ŸŮūů ůŬůūů ƅƃūů ƅū .ƅŰŽŴŮŴ ƄƃŰŴ ŰŻŻŴū ūŰůŰ ƅŰƃŶů ƄƃŰŴ ŰŻŻŴū ūŰů ŷŬū ,ŸŴŰżŹ

,ŰŹƁŽŬ ƃŰƁŴŷ "ŰƃƃŰŽƅ ŸūŰ ŰƃŴŽƅ Ÿū" ŸŴƃŴƄů ƃŴƄ źŴŴŻŽ ŷŶ ŮżŰŴŹ ůű ŷŽŰ źŴŴŻŽů ŷŶ ,
 ŷŰƂ" ŴŮŴ ŷŽ ūŴů ůŬůūů ƅŰƃƃŰŽƅů .ůŬůūů ƅū ƃƃŰŽŷ ŷƄ ůűů źŴŴŻŽů ŷŶŰ ŸŴƃŴƄů ƃŴƄ ŷƄ

Ů ůűƄ ŴūŻƅŬ .ůŬůū ŷƄ ƅŰƃƃŰŽƅů ūŰŬŷ ůŷŰŶŴ űūŰ ƂſŰŮ ŴŮŰŮ ŷŰƂ ŸŽſŷ ŸŽſŹ ."ƂſŰŮ ŴŮŰ
 ůųŴŹŬ źƄŴ ŴŻūŰ ƅŷŮŬ Ŵŷ ƂſŰŮŰ ūŬ ūŰů ŵŰƃŬ ƄŰŮƂů .ŸŴƃŴƄů ƃŴƄŬ ƃŰſŴżŬ ŰŹŶ ůŴůŴ ūŷ
 ƂŷŲ .ŸŰƂŷ ŷƁŽƅŹ ŴŻūƄ ŮŽ ůŷŰŮŭ ŵŶ ŷŶ ųƄſƅůŷŰ ƄŬŷƅůŷŬ ƄŴƄ ůŲƃųůƄ ƃŹŰūŰ

ŴŴŻŽŬ ƅŰŴŰŷƅ ŸŴƄŻū ŷƄ ƅŰŴŰŰŲůŹ ŸŴƄŻū ƄŴ ŵū ,ƃƅŰŴ ŬŰƃƂ ůű ŸŷƁūƄ ŸŴƄŻū ƄŴ .ůűů ź
 .ƅŲū ŸŽſ ƃƄūŹ ƃƅŰŴ ůűŷ ŸŴŶŰűƄ ŸŴƄŻū ƄŴ .ŸŴŴŲŬ ƅŲū ŸŽſ Ƃƃ ƂſŰŮ ŴŮŰŮ ŷŰƂ ŸŷƁūƄ
 ŸŴŽŰŭŽŭ ŸŽ ŸŴŴŲů ŷŶ ƃūƄŻ űūŰ ƅŰŻŹŮűů ůŬ ůƅŴŴůƄ Űűů ŸŽſů ƅū ŮŬŴū ŸŮū źŬƄ ůƃŰƂ

ƅŰƁŰŲŬ ųųŰƄŷ ŵŴƃƁ ūŰů ŵŶ ƃŲū .ŸƅŰū żŰſƅŷ ƃƄſū ŮŴŹƅ ūŷƄ  ŮŴŹƅ ūŷŰ ƅŰŬŰŲƃŬŰ
 ŰůƄŹŬ ƂżŽ ūŰů Žŭƃ ŰƅŰūŬ ƂŰŴŮŬ .ƅŰƃƃŰŽƅů ŷƄ Žŭƃ ƅŰŴůŷ ŷŰŶŴƄ źŰŶŻů Žŭƃů ƅū ūƁŰŹ
 ūŰů ůŹ ŰŹƁŽ ƅū ŷūŰƄ ŸŮū źŬŰ źŹű ůŹŶ žŷŰŲ .Žŭƃů ŰƅŰūŬ ŮŰūŹ ŬŰƄŲ ůūƃŻ ůŴůƄ ƃŲū
 ŴŻſŹ źŹű Űŷ źŴū ůűů ŽŭƃŬ ŵū ,ŷŰŮŭ ƃŽƄ ŰŴŻſŷ ŰŲƅſ ,ƅŰŻŹŮűů ŰůƄŴŹŷ ƅŻƅŴŻ .ůŹŬ žŴŷŲů
 ŬŰŷŽŰ źųƂ ŰŹƁŽ ƅū ūƁŰŹ ūŰůŰ ƃŭżŻ ƃŽƄů ŵŶ ƃŲū .ŸŴŻŬū ŴƂŰŷŲ ůŹŶ žŰżūŷ ŵŴƃƁ ūŰůƄ

ŷƄ ŸŴŴŲůŹ ƂŷŲ Űůű .ƃŽŴŬ ŮŰūŹ Űū Űű ůƃŰƁŬ ŸŮūů ŴŻŬ ŬŰƃ .ƅƃŲū  źŴŴŻŽŬ ūŷŹ ŸŴƃŴƄů ƃŴƄ
 ƅū ƃƃŰŽŷ ūŰů "ůŬůūů ƅū ƃƃŰŽŷ" ūƃƂŻƄ ůűů ƃŬŮů .ůŬůūů ƅū ƃƃŰŽŷŰ ƃŴŽůŷ ŷƄ ůűů

ŰŻŻŰŬƅůů ŴŮŴ ŷŽ ůŬůūů ŴŻūƄ ŸŴƃŬŮ ƄŴŰ ůŷŽŹŷŹ Ŵŷ ŸŴŽŴŭŹ ŸůƄ ŸŴƃŬŮ ƄŴ .ƅŽŮŰŹů ƅ
.ƅŽŮŰŹ ƅŰŻŻŰŬƅů ŴŮŴ ŷŽ ůŬůūů ƅū ƃƃŰŽŷ ŵŴƃƁ 

 
ŽŹƄ ƅū źŴŶƃŰŶ ŰŴů ŰŲŴƃŴ ŴƄŻū ŷ"űŲ ŰƃŹūƄ ŰůűŰ  ƅū ŸŴŶƃŰŶ ŰŴů ƅƃŹŰū ƅūű ůŹ

ƃŬżŰŹ ?ŽŹƄ ƅŬůūŰŷ ŮŲū źŴŬ źŴƂŴżſŹ ŰŴů ūŷƄ  ŽŹƄ ƅūŴƃƂŬ .ŸůŷƄ ŽŹƄ ƅūŴƃƂŬ
ŽŹƄ" źŴŬ ,ŰŻŷƄ ūƃƄŴŷ ŷ "ŮŲū 'ů ŰŻŴƂŰŷū 'ů-  ŸƄ ŵŰƃŬ" ŸŴſŴżŰŹŰ ŸŴƂŴżſŹ "ƅŬůūŰ"

ŷŹŴů ŰŲŴƃŴ ŴƄŻū ."ŮŽŰ ŸŷŰŽŷ ŰƅŰŶŰ  .ŮŲūŶ ŸůŴŻƄ ƅū ŸŴūƃŰƂ ŰŴů ŸůŰ ŽŹƄ ƅū ŸŴŶƃŰŶ
 ƅūű ŰƄŽ ŸůŴŶ ƅŹū ŮŲūŬ ƅŰŻŻŰŬƅů źŹ ŴŶ ŵƄŹŻ ūŷŴŹŹ ŰŮŬŷŹ ŮŰŽ źŴū  ƅŰƃƃŰŽƅů

Ƃżſů ŴŷŬ 'ůŷ ůŬůūű ,"ƅŬůūŰ" ūŬ "ŮŲū" ŴƃŲū .Űů źŬ ƃƄūŶ .ƃŴƄŴ ƃƄƂ  ƅū źŴŬŹ ŸŮū
ƅŬůūŰ" űū ŵŴƃƁƄ ŰŹŶ "ŮŲū"ůŴŻŬŷ ƂŰƂű ūŷ ūŰů .ŰŹƁŽŹ ŽŬŰŻ " ƅſżŰŻ  ŽſŰƄŰ ŽŬŰŻ ůű ūŷū

 .ŸŮūů ŵŰƅŬ ŰŹƁŽŹźŶ ŷŽ "ŬŴƁŴŰ ƅŹū" ŽŹƄ ƅūŴƃƂŬ ŸŴŹŴŴżŹ,  ƅūŴƃƂ ŷƄ ƃŰűŲŹů
Ŭ ƃŹŭŻ ŽŹƄ-  Ÿū ."ƅŹū ŸŶŴƂŰŷū 'ů"ůŹ ŷŶ űū ,ƅŹū ůŴů ŮŲūů ŸƄ ŵŷŰůƄ ů ůūŷů ūŰ

 .ŰŹƁŽŬ ŵŴŷůƅ ŰƅŰū ŷƄ ŴƅŴŹū ŵƄŹů ūŰů ,ŽŬųů ŵƃŮŬ ŵŷŰů ƃŬŶ 
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ƅŹū ŷƄ ŰŹŰŭƃƅ ūŰů ŬŴƁŴ , źŴŬ ƅŹū ŮŲū ūŰůƄ ƃŹŰŷ ŸŰŭƃƅ źŰƄŷŬ Ÿŭ ŸŴƃŹŰūƄ
ŬŴƅŶ ŰŮŬŷŹ ŮŰŽ źŴū ŴŶ ,ƅŰŴŻŲŰƃŬ źŴŬ ,ƅŰŴŹƄŭŬ ŸŰŭƃƅ źŰƄŷŷ ūƃƂŹ źŰƄŷ źŴŬ ŷŮŬůů ,

 ŰŹŶ ,ŸŰŭƃƅů .ŸŴƃŬŮů ƅŰŴŹŴŻſ ūŴů ūƃƂŹ źŰƄŷƄ ūŰů ŸůŷƄ ƅŰſƂƅƄů ūŰů ,ŸŰŭƃƅ ŷŶ
 ƅŹū ƃŹŰū ŴŻū ƃƄūŶ .ŸŰŭƃƅ źŰƄŷ ůű "ŬŴƁŴ" ,ūƃƂŹ źŰƄŷ ůű "ƅŹū ŸŴƂŰŷū 'ů" .ŮƁ ůűŴūŬ
 ƄŴ .ŸŰŭƃƅŬ źŴŬŰ ƃŰƂŹŬ źŴŬ .ƅŰŴŹƄŭŬ źŴŬ ,ƅŰŴŻŲŰƃŬ źŴŬ źŰŶŻ ůűƄ ƃŹŰū ůƄŽŹŷ ŴŻū ,ŬŴƁŴŰ

ū ƄŴ .'ŰŶŰ ŸŴŴƂŰ źŰŶŻŰ ŬŴƁŴŰ ƅŹū :ŽŹƄ ƅūŴƃƂ žŰżŬƄ ŸŴƃūƅů ŷŶ ƅū Ÿŭ ƄŴ ,ƃŰƂŹŬ ƅŹ
 ůƃŮŭů Ŵŷ ƅŮŹŰŽ ,ƅŰƃŲū ƅŰƃŮŭů ŴŻŴŹ ŷŶŬ ŰŹŶ .ŸŰŭƃƅů ŷƄ ŸŰŭƃƅŬ ƅŹū ƄŴŰ ŸŰŭƃƅŬ ƅŹū
 ůŴƁūŰųŴżŬ Ƃƃ ůŷ ŸŴŶżŹ ŴŻū ŷŬū .ůŷ ŸŴŶżŹ ŴŻūŰ ůŻŰŶŻ ūŴů ,ůŻŰŶŻ ůƃŮŭů ūŴůƄ
 ůŬƃů .ƅƃŲū ƅŰŻŹŮűů ŵŰƅŬ ůƅŴū ŴŲ ūŷ ŴŻū ŵū .ƅųƄſŰŹ ůŴƁūŰųŴżŬ ŸŴŹŽſŷ ,ƅŹŴŰżŹ

ū ŴƄŻū Ÿů ŸŴƄŻūů ůű .ŸŽſŷ ŸŽſŹ ŸŴƃƂƄŹ Ÿů ŴųƂƃſ źſŰūŬ ŵū ,ŴųƃŰūŴƅ źſŰūŬ ƅŹ
 ŭůŰŻ ŴŻū ŸůŬƄ ŸŴŮŲŰŴŹ ŸŴŬƁŹ ƄŴƄ ŲŴŻŹ ŮŴŹƅ ŴŻūƄ ŸŰƄŹ ūŷū ,ƅŰŽƄƃ ŷŷŭŬ Ƃƃ ūŷ
 ŷŶŬ źŰŶŻ ůűů ƃŬŮůƄ ƃŹŰū ŸƁŽŬ ŴŻū ,źŰŶŻŰ ŬŴƁŴŰ ƅŹū ƃŹŰū ŴŻū ƃƄūŶ .ƅƃŲū

ŴůŬŰ ŮŲū ųŬŹŬ Ƃƃ ŸŴŻŰŶŻ ŸůƄ ŸŴƃŬŮ ƄŴ .ŰŷƄ ƅŰŴƁŹƃŰſżŻƃųů ƃƄūŶƄ ŸŰƄŹ .ŮŲū ŷų
 ƅŹū" ŷƄ ůűů źŴŴŻŽů Űůű .źſŰū ŰƅŰūŬ źŰŶŻ ŰŻŻŴū ƃŬŶ ūŰů ,ŰŷƄ ƅŴŰŰűů ƅū Űū ŰƅŰū ůŻƄŹ ŴŻū
 ƅŰŻŰƄ ƅŰŭƃŮŰ ŸŴŻŰƄ ŸŴŻſŰū ŷƄ ƅŰŴŰſƂƅƄůŰ ŸŴŮŮƁ Ÿů Űŷū ŷŶ ."źŹūŻŰ ŸŴŴƂŰ źŰŶŻŰ ŬŴƁŴŰ

ƃƅ źŰƄŷŬ Ÿŭ źŰŶŻ ƃŬŮ ūŴů ƅŹū ,ƅŴųƃŰūŴƅů ůƃŮŭůŬ Ƃƃ ūŷ ūŴů ƅŹū .ƅŹūů ŷƄ ůű .ŸŰŭ
 Űůű .ůűŶ ŸŷŰŽŬŰ ůűŶ ŸŷŰŽŬ ,ƅŴƄŴŹŲŰ ƅŴŽŴŬƃ ,ƅŴƄŴŷƄ ,ůŴŻƄ ůŴƁŹƃŰſżŻƃųŬ Ÿŭ źŰŶŻ
 ūŰůƄ ,"ŰŮŬŷŹ ŮŰŽ źŴū" ŷƄ ůűů źŴŴŻŽů Űůű .ŸŰŭƃƅůŰ ūƃƂŹů ŷƄ ,ŬŴƁŴŰ ƅŹū ŷƄ ůűů źŴŴŻŽů
 ŴŻū .ŴŬŴŷ ŷŶŬ źŰƃƂŴŽŬ ůŮŰŹ ŴŻū ,źŴŴŻŽ ůűŴūŷ ŸŴŶżŹ ŴŻū .ŰŻƅŴŴŰŰů ŷƄ ŸŴżƂŰŮƃſů ŮŲū

Ƅ ŸŴŶżŹ ůŴůŴ ůűƄ ůƁŰƃ ŵŶ ŷŶ ūŷ ƃŬŶ ŴŻū ŸƄƄ źųƂ ůŮƄ ůűŴūŹ ƀŰŲ ,ŰŮŬŷŹ ŮŰŽ źŴū
 .ƅŹū ůŴůŴ ůűƄ ŸŴŶżŹ ŴŻŻŴū ŰŬƄ ƃŬŮ ůűŴū ƄŴ ŷŬū ,ƅŰŻŰƃƂŽ ŴŻŴŹ ŷŶŷ ŸŴŶżŹ ŴŻū .ƅŹū

.ŸŴŬŰų ŸŴƄŻūŷ ŸŷŷŶŬŰ ŸŴŬƃ ŸŴƄŻūŷ ůƃŰƂ ůű  

ŷŴŬŰŹ "ŮŲū"Ƅ ŵŶ ŽŹƄ ƅū ŸŴŶƃŰŶ ƃƄūŶ  ūŶ .ůųŰƄſŰ ůƂŷŲ ůŻƂżŹŶ "ƅŬůūŰ"ŷ ŴŻū ƃƄ
 źŴŴŻŽůŹ ƂŷŲ .ƅŴŻŴŴŻŽůŰ ƅŴŽŬųů ůūƁŰƅů ūŷŴŹŹ ūŴů ůŬůū ,ƅŰƃŴůŬŬŰ ŮŲūů ƅū źŴŬŹ
 ŰŬƄ 'ů ƅŰŷŭƅů ŷƄ źſŰū ƄŴƄ ūŰů ,"ƅŴŭŴŭŶ ƃů ŸůŴŷŽ ůſŶ" ŷƄ ůűů źŴŴŻŽůŰ ůƃŰƅ źƅŹ ŷƄ
 źſŰūŬ Ƃƃ ƅŹŴŴƂ ŴŷƄ ƅŴƄſŰŲů ůƃŴŲŬů ůűů ŽŭƃŬ .ƅŰūŴƁŹů ŷŶ ƅū ūŷŹŹ ƅŹūŬ ūŰů

ūŰƃ ŴŻūƄ ŴŻſŹ ,ŴųƃŰūŴƅ ƃƅŰŴ źŴū ,ůű ƅū ůūŰƃ ŴŻūƄ ŽŭƃŬ .ƃŴůŬ źſŰūŬ Űŷŷů ŸŴƃŬŮů ƅū ů
 ŰŷŴŬƄŬ ŵŴƃƁ ŴŻŻŴū .ŰŹƁŽŹ ŽŬŰŻŰ ūƁŰŴ ūŰů ŸŴƃŬŮů źŹ ŽŬŰŻƄ Ƅŭƃů źŶŷ ,źƅŹŰ ūƄŹŷ ŸŰƂŹ

.ŰŹƁŽŹ ŽŬŰŻ ŵŴƄŹŹ ūŰů ūŷū ,ŸŴŮŰŮŴŽ ūŷŰ ŸŴƂŰŲ ūŷ  

ƄŲŹŰ ŰŲŰŹŬ ŷŰŮŭ ƅŰŻŻŰŬƅůŬ 'ů ƅŷŰŮŭŬ ůŻŴŬŰ ůŹŶŲů ƅŰŴůŬ ūŰů ůű ŷŶ ŵūŰƅŬ ,
 ƂŹŰŽ ŴŮŴ ŷŽ ŰŬŷ ƅŰŷŭƅůŬ ůūƃŴŰ ůŬůū ŰŴƅŰŮŴŹ ƃƃŰŽŷ ūŰů ŷŰŶŴ ŵŶ ŴŮŴ ŷŽŰ

ŮŬŷŬ ůŬƄŲŹů .ŰŷƄ ůƃŶůů ŲŰŶ ŴŮŴ ŷŽ ƄŰŭŴƃŷ ŽŴŭůŷ ŷŰŶŴ ůƄŽŹŷ ,ŸŮū ŷƄ ůűŶ ŭŰż .
 ŷƁū ůƃŰƂ ūŷ ůű ŷŬū .ƄŰŭŴƃ ūŷŴŹŹ ŰŷƁū ƃƁŰŴ ůűů ƃŬŮů 'ů ƅŷŰŮŭ ŷŽ ŬƄŰŲ ūŰů ƃƄūŶ

ŴŹŴŰżŹ ƅŰŷŰŬŭŬ źŰŶŻ ůű ,ŸŮū ŷŶ ŸŮūŷ ƄŴ ƃƄūŶ .ŸŴŻŰƄ ŸŴŬƁŹŬŰ ŸŴŻŰƄ ŸŴƄŻū ŴŬŭŷ Ÿ
 ƅū ūŷŴŹŹ ƃƁŰŴ ůű ,ůŬƄŲŹů ƂŹŰŽŬ 'ů ƅŷŰŮŭ ŷŽ ŬƄŰŲ ūŰůƄ ŵŶŷ ŽŴŭůŷ ŷŰŶŴ ūŰůŰ ůƃŶů

.źŶŹ ƃŲūŷ ūŬŰ ƃŬŰŽƄ źŰŻŭŻŹů ŷŶ  

ŷŬū ŰƅŰƂŰŷū ƅŰŷŭƅů ŷƄ ůűů źŴŻŽů ƅū ŷŴŶůŹ źųƂ ŰŲŰŹƄ ŴŹ,  ůŹ ?ŰƅŴū ůƃŰƂ ůŹ
 .źŴŲŰŹů ƅŰŻųƂŰ źŴŲŰŹů ƅŰŷŮŭ ŷŽ ŰŬ ƃŬŰŮƄ ůűů źŴŴŻŽŷ ƃŰƄƂ ůű ?źųƂ ŲŰŹ ƄŴƄ ŴŹŷ ůƃŰƂ

 ŴŻŲŬŹŬƄ ƃŹŰū ūŷ ůű źųƂ ŲŰŹIQ  ŵŰƅŬ źųƂ ŲŰŹ ƄŴ .ƄŹŲŰ ŸŴŻŰŹƄŹ ƅŰŲſ ŷŬŴƂ ūŰů
 ŰűŴūŷ ŸŰƃŭŷ ŷŶŰƅƄ ŵŶ ŲŰƅŴſ ŷƄ ŰűŶ ůŭƃŮŬ ūŷ ūŴů ůƃŶůůƄ ,ƅŰŴƄŴūů ŷƄ ůűů ŸŰŲƅů

 ƅŰŷŽſƅůŵŰƅŬ   ŷŰŶŴ .ƅŰŴƄŴūů ŷŰŷŶŹ źŴŬŷ ŲŰŹů źŴŬ ůŴƁƃŰſŰƃſů ŷƄ ůŷūƄ Ÿŭ Űű .ŸŮūů
 ŮŲū ƄŴ .ƅŰŹŷƄ ŷƄ ůŭƃŮŬ źŴŬŹ ūŰů źŴŬŹ ūŰůƄ ůŹ ŷŬū ,ůŬƃů źŴŬŹ ūŷƄ ŰůƄŴŹ ƅŰŴůŷ
 .ƅŰŹŷƄ ŷƄ ůŭƃŮ źŴū ůŭƄů ŸŰƄŬ ŷŬū ,ƅŰŷŰŮŭ ƃƅŰŴ ůŬƃů ƅŰŭƄů ŭŴƄůŷŰ źŴŬůŷ ŷŰŶŴ ūŰůƄ

 ŵŶ ůű ƅū ůƄŰŽƄ ƃŰƁŽŹ ůűŴū ƄŴ ŷŰŶŴ ūŰů ŵŴū ?űū ůŹ ,ƅŰŻųƂŬ ūŰů ŲŰŹůƄ ƅū ƃƃŰŽŷ
ůŷŴſƅŬ 'ů ŷū ƂŰŽƁŷ :ůŻŰŹū ŰƅƁŽ ƅūű ůŻů ?ůŬůūů ŽŴŭůŷ ƅƃŲū ŵƃŮ Űű .

 .ůŷŴſƅŬ 'ů ŷū ƂŰŽƁŷ ūŴůŰ ƅŰƃƃŰŽƅůŷ'ů ŷū ŸŬŷ ƂŽƁ ŬŰƅŶƄ ŰŹŶŰ  ƃƃŰŽŹ ŷŰƂů ŴŶ
ŰŬŷ ƅŰŷŭƅůŬ ůŬůū ƅū ƃƃŰŽŷ ƅŰŷŭƅůŰ ůŻŰŰŶů ŷŰŶŴƄ ůűŶ ŸŮū źŬ ƄŴŰ ŬƁŹ ƄŴ .
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 ŸŴƄŻū ƄŴƄ ŰŹŶ .ƅƃƃŰŽŹ ūŴů Űűů ůƂŽƁůŰ ƄŹŹ ƂŰŽƁŷ ŸŴŶŴƃƁƄ ŸŴƄŻū ƄŴ .ųƂƄŬ ƂŰŽƁŷ
 ūŰůƄ ŸŮū ƄŴ .ŴūƄŲŬ ūŴů ŰƅŮŰŬŽƄ źůŶ ƅŻŴŲŬŬ ūŴů ŸƅŮŰŬŽŰ źŴŲŰŹů ƅŰŷŮŭŬ ŸůƄ
 ŰŷƄ ůŮŰŬŽůƄ ƅŰƄŽŷ ŷŰŶŴƄ ŴŹ ƄŴ .ŷŰƂů ƅƃŬŭů ūŴůƄ ,ůƃŴƄŬ ūŴů ŰƅŮŰŬŽƄ ŴŰŷ ƅŻŴŲŬŬ

ƃŬŮ ŸŰƄ ,ŸŴŻſ ƅŮŰŬŽ ůŷŰŶ ŷŶ ūŴů  ůŷŰŮŭ ůŴŰŰŲ ƅŰŴůŷ ůŷŰŶŴ Űű ,ŲųƄů ŴŻſ ŷŽ ůūƃŻ ūŷ
 źŴŬ ƅŰŻŰŰŶƅůů ŷƄ Űűů ƅŷŰŶŴŬ ,źŴŲŰŹů ƅŰŷŮŭŬ ŴŰŷƅ ůű .ƅŴŹŴŻſ ůŴŰŰŲ ūŴůƄ žū ŷŽ ŮŰūŹ
 ūŰů .ƃŽŰŬ ƅūű ŷŶŬ ŰůƄŹ ŸŴƂŽŰƁƄŶ ,ƂŰŽƁŷ ŵŴƃƁ źŴŲŰŹů ƅŰŻųƂ ƄŴ ƃƄūŶ ŵū .ŬŷůŰ ŲŰŹů

ƃŽŰŬ  Ŭ ůű űūŰ ƃƅŰŴ ƃŰŽŬŷ ŷŴŲƅŹ ůűƄ ŮŽ ŷŽŰſ ůűŰ ƅŰƄŽŷ ŵŴƃƁ ŸŴŹŽſŷ .ŷŰŮŭ ƄŽƃŬ ƃŽŰ
 Ŵū źŴŴŮŽŰ ƄŽƃ ƃƅŰŴ ůŬƃů ƄŴ ŷŬū ,Ƅū ƃƅŰŴ ůŬƃů ƄŴƄ ƃŹŰū ūŷ ůű ,ƄŽƃ ŮŰūŹ ůŬƃů
 ŸŰŹŲ ŷƄ ƃŲū źſŰūŷ ƂŰƂű ūŰů ,ƅŰƃƃŰŽƅů ŷƄ ƃŲū źſŰūŷ ƂŰƂű ůűů ƃŹŰŲů .ƅƃŲū ƃƄſū

.ŰŹƁŽ ƃŬŮ ŰƅŰūŷ ŽŴŭůŷ ŴŮŶ  

ŸŴƃƁŹ ƅŻŴŲŬ Űű ůŻŴŲŬ ƅūƃƂŻŰ ŻųƂ ŷƄ Űűů ůŻŴŲŬů ƅūű ,ŸŴƃƁŹ ūŴů źŴŲŰŹů ƅŰ ƃƁŴŹ
ůŹŶŲů ŸŴƃƁŴŹ ,ŸŴƃƁŹů ůű .- ůŹŶŲů ŸŴ ƃƁŴŹ .ŸŴźŰƃŭů ƃƁŴŹŬ ůƄŬŷƅŻŰ ůŮƃŴƄ .

 ŷƄŰ ůŬůūů ŷƄ ŮŰżŴů ƅŴŴŽŬ Űű .źŰƃŭů ƅŴŴŽŬ ūŴů ,ŸŴƄŻūů ŬŰƃ ƅŴŴŽŬ ūŴůƄ ƄſŻů ƅŴŴŽŬ
 ůŴŽŬůŹ ƂŷŲ ūŰů źŰƃŭů ƃƁŴŹ .źŰƃŭů ƃƁŴŹ ŸƁŽŬ ūŴů 'ů ƅŮŰŬŽ ŷŶ ŷƄ ůŴŽŬů .ůūƃŴů

ů ƃƄƂů .ƃŴƄŴ ƃƄƂ źŴū ŬŷůŰ ŲŰŹů źŴŬƄ ůűŬ ūŴů ůŴŽŬů .ƅŴŻŲŰƃůŰ ƅŴŭŰŷŰŴżŴſů ,ƅŴƄŰŻū
 ŸŭŰ ŸŴŽŴŭſ Ÿŭ Ÿů Űŷŷů ŸŴƃŬŮů ƃūŰŰƁŬ .ŮŰūŹ ŽŴŭſ ŸŰƂŹ ūŰůƄ ƃūŰŰƁů ŵƃŮ ƃŬŰŽ
 ƅū ƂŴűŲŹƄ ůű ūŰů ƂŷŹŽ .ƂŷŹŽ ŷƄ Űűů ůŻŴŲŬů ŷŽ ƃŬŰŮŹ ŸŴƃŲū ƅŰŹŰƂŹŬ .ŸŴŹƁŹŰƁŹ

 ūŷŰ ƂŻŰŲ ūŰů .ƂŻŰŲ ūŰůŰ źŰƃŭů ŲŴŻůŷ ŷŰŶŴ ƂŷŹŽ źŶŷ .ƃŰŬŴŲ ŴŮŴŷ ŽŴŭůŷ ŬŷůŰ ŲŰŹŷ źƅŰŻ
 ŷŽŰſ ūŷ ƃŬŮ ŸŰƄ ŷŬū ,ŸŷŰŽŬƄ ůŷŶƄůů ŷŶ ƅūŰ ŸŷŰŽŬƄ ůŴŭŰŷŰūŴƅů ŷŶ ƅū ŸŮūŷ
 ƅū ƃƁŰŽƄ ŰůƄŹ ƄŴ .žƃŰŽ ƅŰŴƅŰū ūŰů ůŽƃſƄ ƃŲū ŸŰƂŹŬ ƃūŰŬŹ ,ůŹŰŮ źſŰūŬ .ůųŹŷ

ŲŹŬ ƂŻŰŲ ūŰů .ŷŬŭŰŹ ůŴůŴ żŲŴůƄ ůƄŰŽƄ ŰůƄŹ ,žƃŰŽŬ ŸƄ ůŽŰŻƅů ŸŴƃŬŽŹů ƅū ƂŻ
.źŰƃŭů ƃƁŴŹ ŵŰƅŬ ƅŽƂƅŻ Űűů ůŹŶŲů ,ůŹŶŲ ŷƄ ŸŴ ůŴůŴƄ ŸŰƂŹŬ ,Űŷŷů   

 źŴŬŷ ůƃŶůů źŴŬ żŲŴů ƅŴŴŽŬ .ŸŴƄŻūů ŬŰƃ ŷƄ ůŴŽŬů ūŴů źŰƃŭů ƃƁŴŹ ŷŽ ƅŰƃŬŭƅůů
 ,ŷŽŰſŰ ,ƄŴŭƃŹ ,ƄŲ ŸŮū źŬ ŰŬƄ źſŰūů ŷŽ ƃŴƄŴ źſŰūŬ ƅŷŽŰſ ůƅŴŴů ůƃŶůů Űŷ .ƅŰŭůŻƅůů
 ƅƃŬŰŽ ūŴů ŷŬū ,ůƃŶů ƄŴ ŮŲū ŮƁŹƄ ūŴů ůŴŽŬů .ƅƃŲū ŴƃŹŭŷ ŭůŻƅŹ ůŴů ūŰů

ŮŶŷ ŽŴŭŹ ůŻŹŹ źųƂ ƂŷŲ ƂƃŰ ƅŹƁŹųƁŹŰ ƅŰŴůŷ ŷŰŶŴ ūŰů .ŸŮū źŬŷ ƄŴƄ ƂŻŲŹů Űůű .ŴŰŷŴŭ Ŵ
 .ŰŷƄ ƅŰūŴƁŹů ŵŰƅŬ ŷŽŰſ ūŷ ůűŹ ƃŬŮ ŸŰƄ ŵū ,ŴűŰŴŭŴŷƃ ƅŰŴůŷ Ÿŭ ŷŰŶŴ ūŰů ,ŴųŻŭŴŷųŻŴū
 ůƂŽƁůŰ ůŹŲŷŹů ŴůŰűŰ źŰƃŭů ƃƁŴŹ Űůű .ůűŹ ůųŹŷ ŮƃŰŴ ūŷ ƃŬŮ ŸŰƄŰ ŲŰŹŬ ƃūƄŻ ŷŶů

ūŷƄ Űűů ƂŻŲŹů ƅŮŰƂŻ ƅū ,źŰƃŭů ƃƁŴŹ ƅū ŽŰƂŬŷ źŰŴżŴŻůŰ  .ƃŰŬŽŷ ƅŻƅŰŻ 
"ůŻƃŲ ŵŷŴŰ ŽŬƄ ƃūŬŹ ŬƂŽŴ ūƁŴŰ" źŴŻŽ ŰůűŰ,  ŽŰŮŴŶ ,ƃŲū ŷŶů źŰƃŲŰ źŰƃŭ ƅŻŴŲŬ ŴŶ

źŲ ŴŽŮŰŴŷ ,ƅŰŷŰŬŭů ,ŸŴŻŴŮů ,ůŷŬŭůů ,ŸŰƁŹƁů .ŸŰƁŹƁ ŷƄ ůŻŴŲŬ źŶ Ÿŭ ūŴů źŰƃŲů ƅŻŴŲŬ ,
 źŹ ƅŰūŴƁŴ ŴƅƄ źů Űŷū .ŸŴƃƁŹŷ ŷūƃƄŴ ƀƃūŹŰ źƃŲŷ ŽŬƄ ƃūŬŹ .ƅŰŷŭůŹ ƂŷŲ Ÿŭ Űůű

ŷū ŬŲƃŹů .ƃƁŴŹů  

 ŰƄŬŷƅŻŰ ŰŮƃŴ ƅŰŮŴŹů ƅŰŴŲƄ ŸŴƃƁŹŬ ŰŻŴƅŰŬū ŴŴŲ ŰƃƃŹƄ ƅŰƃŴƃŹů źŴŻŽ ŰůűŰ
źŰƃŭů ƃƁŴŹŬ.  ŵŰƅŬ ŸƁŹųƁů ůű ŷŶ ,ƅŰŹŷƄůŰ ůƃŶůůŰ žƂŴůů ŷŶŬ ƅŰŮŴŹů ,ŰŻŴƅŰŬū ŴŴŲ

 ƃƁŴŹ ,ŷŰſŶů ƃƁŴŹů ŷƄ źŬŰŹŬ ,ŸŴƃƁŹů ŵŰƅ ŷū żŻŶŻ ůűŰ ŸƁŹųƁŹ ůű .ŸŴƃƁŹ ŷƄ ƃƁŴŹů
ŷŽ  ů ŷƄ ŷŰŬŭů ,ƃƁŴŹ ŴŬŭ .ŸŴŴŲů ƅū ƂŻŰŲƄ ůűů ƃŬŮ ŰŴů ŰŷŴū ŴŶ ŸŴƃŹ ŰƄŽŻ ůű ŴŮŴ ŷŽŰ

ŸŴŬŰų ƃƅŰŴŰ ŸŴƂŰƅŹ ŰŴů ŽŬƄ ƃūŬ ƅŻŴŲŬŬ ŲŰŶů .ŸŴƃƁŹŬ ŰŻŴƅŰŬū ŴŴŲ ƅū ŰƃƃŴŹ .
 ,ƅŰŴŲ źŴū ƃŬŶ ŰŻŴƅŰŬū ŴŴŲŷ źŶŷ .ƂŻŲŻ ūŰů ůűů ƃƁŴŹů ŵŰƅŬŰ ƃƁŴŹů ŵŰƅ ŷū ŮƃŰŴ ŴŹŴŻſů

 ŮƁů Űůű .ŸůŴŴŲ ƅū ƃƃŹŹƄ ŰůƄŹ ŰŴƄŶŽ ƄŴƄ ŸŰƄŹ ,ůŷƄ ƅƃŲūů ƅŰŽŹƄŹŬ ƅŰŷŭů ŷƄ
 ŷƄ ƅŰūŴƁŹůƄ ŴŹ ƄŴ .ŸŴƃŲū ŸŴƄŽŻ ƅŰŻŰƁƃůŰ ƃƁŴŹů ŵŰƅŬ ƅŽƂƅŻŰ ƅżŻŶŻ ůƃŶůůƄ
 ?ůŻƅƄŹ ůŻŰŹƅů ƃƄūŶ ůƃŰƂ ůŹ ŷŬū .ůƃŴůŬŰ ,ƅŴƅŴŴŰŰŲ ,ƅŴƅƃŶů ŰŷŴŬƄŬ ūŴů ůƄŰŮƂů
 ŸŴƃƁŹů ŵŰƅŷ ƅżŻŶŻŰ ƅƃŬŰŽ ūŴůƄŶ Ƃƃ ƅŹŴŴƂ ůƃŶůů ŷŬū ,ůűŶ ƃŬŮ ƄŴƄ ŽŮŰŴ ŴŻū

 .ƅŰŷŬŭůůŰ.ůŴƅŰŷŰŬŭŰ ůŴƃƁŹŬ ƅūƁŹŻ Űűů ůƃŶůů ƃƄūŶ  

 ƅūű ŷŶŬ ŵū .ŸŴƃſż ŵŶŰ ŵŶ ŰūƃƂƄ ůŷūŶ ƄŴŰ ůŬƃů ŸŴŽŮŰŴ ŴūŮŰŰŬƄ ŸŴƃŭŰŬŹ ŸŴƄŻū ŸŻƄŴ
 ůŹ ŷŰŹ ƅŰŷųŬƅŹ ŸůŷƄ ƅŰŻŰŹūů ŷŶ ƅŰƄŹŹ ŷƄ ůŮŰƂŻ ŰűŴū ŵŰƅŬ ŸŴūƁŹŻ ŸŴŴŲů ƃƄūŶ
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źŰƃŭů ƃƁŴŹŹ ůŴů ůű ŷŶƄ ŴŻſŹ ,żŹŻ ŸŮūů ŷƄ ŴŻŲŰƃů ŸŷŰŽů ŷŶ .ůŴůŴƄ  źŰƃŭů ƃƁŴŹ .ůűů
."ŸŴƃƁŹŬ ŰŻŴƅŰŬū ŴŴŲ ŰƃƃŹŴŰ" ŷƄ źŴŴŻŽů ůű .ŽŴŭůŷ ŸŴƃŬŮŷ źƅŰŻ ūŷƄ ůűů  

 ŷƄ ŸŷŰŽů ůŬƄ ƅŰūŴƁŹ ŷū ,ůƃŴůŬ ůŭƄůŹŰ ůŬŲƃŰ ůŬŰų ƀƃūŹ ƅŰŷŭ ūŴů ŸŴƃƁŹ ƅŰŷŭ
 .ŽŮŰŴ ūŷ Űū ŽŮŰŴ ŴŻū Ÿū ƃŬŶ ůŻƄŹ ūŷ ůű űū .ŸŴƃƁŹů ŵŰƅŬ ŰůƄŶŴū ŽƂƅŻ ůƃŶůů

ƃƄūŶ   ŸŴƃƁŹů ŵŰƅŬ ūƁŹŻ ŸŴŶŷŰůŰ ŸŴƂŹųƁŹ ŸŴŴŹŴŻſů ŸŴŴŲů .ŰŻŴƅŰŬū ŴŴŲŷ ƃŰƃŹ ƄŴ
 ůƅŴŴů ūŷ ŷŬū .ůŻŰŹūů Ƃƃ ůƃūƄŻ ŸŴƃƁŹŬ ŷūƃƄŴŷƄ ŰŹŶ ,ŰűŶ ůŮŰƂŻŷ ŮŽ ŸŴųŽŹƅŹŰ
 ūŴů ƅŰŷŭů .ƅŰŷŭ ŷƄ ůƃŮŭůů ūŴů ƅūű .ůƃŶůů ƅū ƄŮŲŹ ƅŰŻŬŷ ŵŴƃƁ ůŴůŰ ,ůƃŶů ƃƅŰŴ

ūŶ .ŴŻū ŴŹ ŴŬŭŷ Ÿŭ ūŴů ƅŰŷŭů ,ūƁŹŻ ŴŻū ůſŴū ŴŬŭŷ Ƃƃ ūŷ ,ƅŰůŹŷ ŽŴŭŹ ŸŮū źŬ ƃƄ
 ŸŮū źŬ .ƅŰŷŭ ŴůŰű ,ƃƁŴŹů ŵŰƅŬ ƂŻŲŻŰ ŸŴƃƁŹů ŵŰƅŷ żŻŶŻƄ ůűů ŸŷŰŽů ŷŶƄ ŰűŶ ůŭƃŮŹŷ
 ŷŰŶŴ ŸŮū źŬ .ƅŰŷŭŬ ūƁŹŻ źŴŴŮŽ ūŰů ŵū ,ƂżŰŽ ūŰůƄ ůŹŬ ƂŰżŽŷŰ ůŴůŴƄ ůſŴū ƅŰŴůŷ ŷŰŶŴ
ŴŻſŹ ƅŰŷŭŬ źŴŴŮŽ ūŰů .ƅŰŷŭŬ źŴŴŮŽ ūŰůŰ ůƄƂ ůŮŰŬŽŬ ŴŷūŰųƂŷųŻŴū źſŰūŬ ƂżŽƅůŷ 
 ūŰůƄ ŴŻſŹ ƃūƄů źŴŬ ůƄƂ ůŮŰŬŽ ūŴů .ůƄƂ ůŮŰŬŽ ƅƃūƄŻ ūŴů Űűů ůƄƂů ůŮŰŬŽůƄ

 .ƅŰŷŭŬ 
 .ŴŷƄ ŴƄŭƃů ŷūŴƁŻųŰſů ƅŻŴŲŬŷ ŵŴŴƄ ūŷ ūŰůƄ ŮŲū ƂŷŲ ƄŴ .ŸŴƃƁŹ ƅŰŷŭ źů ƅŰŴŰŷŭů ŷŶ
 ūŷƄ ,ŴŻūů ŷƄ ůŮŰƂŻ ŰűŴū ƄŴ .ŴŷƄ ŴŷūŰųƂŷųŻŴūů ŷūŴƁŻųŰſů ƅŻŴŲŬŷ ŵŴŴƄ ūŷ Ÿŭ ūŰů

ŴƃŬŮů ƅū Ÿŭƃƅŷ ƅŷŭŰżŹ ŴƄŰƂůƄ ŷŶŶ .ŴŻƄŷ ŮŲū ŸŰƂŹŹ ŸƅŰū ƃŴŬŽůŷ ƅŷŭŰżŹ ūŷŰ Ÿ
 ŽŴŭŹ ůűƄ Űū ,ƄſŻů ŴŴŲ ŷƄ ŸŷƄ ƂŷŲ ŷƄ ƅŰŻŰŰŻƅů Űū ƅŰƂŹųƁů ƄŴ ,ŷŰŮŭ ƃƅŰŴ ůƄŽŻ ůűů
 ƅŮŰŬŽŰ ůƄƂ ůŮŰŬŽ ūŰů ůƄŰŽ ŴŻūƄ ůŹ ŷŶ ,ůűů ŬƁŹŬ .ƅŴŲųƄŰ ůŷŴŷŮ ŮŰūŹ ůƃŰƁŬ Ƃƃ

.ŵƃſ 

ŷŶŬŰ ŸŰƂŹ ŷŶŬ ŰŬ ƅŰŴůŷ ŷŰŶŴ ŸŮūƄ ŬƁŹ ūŴů ƅŰŷŭ  ,ŸŷƄ ŸŽ ŷƄ ƅŰŷŭ ƅŰŴůŷ ůŷŰŶŴ .źŹű
 ūƁŹŻ ūŰůƄŶ ŸŮū źŬ ůƄŰŽ ůŹ .ƅŰŹŰƂŹ ŴŻŴŹ ŷŶŬŰ ŸŴŬƁŹ ŴŻŴŹ ŷŶŬ ƅŰŷŭ ƅŰŴůŷ ůŷŰŶŴ
 ŷƄ ůűů źŴŴŻŽů ŷŶ ŽŴŭŹ źūŶŹ ?ŸŴƃƁŹů ŵŰƅŬ ŸŮū ƅŰƄŽŷ ŷŰŶŴƄ ŸŴŻŰƂŴƅů ŸůŹ ?ƅŰŷŭŬ

Ƅ ŵŴū ."ŽƄŰŻŰ ƂŴŮƁ" ŷƄŰ "ŰŻŴŹŴ Űŷ ůŽŴƄŰů" ŷƄ źŴŴŻŽů .ŸŴƃƁŹŹ ŸŴŷūŭŻ ŵŴū ŷŰŶŴ ůűů ƃŬŮů
 ŵŰƅŬ ŸŴŴƂƅůŷ ŷŰŶŴ ūŰů ŵŴū .ŸŮū źŬ ŷŶ ŷƄ ŸŴŴŲů ŵŰƅŬ ƅŰūųŬƅů ŴŮŴŷ ŽŴŭůŷŰ ūŰŬŷ

.ƅŰŷŭů źŹ ƅūƁŷ ŷŰŶŴ ūŰů ŵŴū ƅƁƂ ŸŭŰ ƅŰŷŭů 

ŸŴƃƁŹŬ ŰŻŴƅŰŬū ŴŴŲ ŰƃƃŹƄ ƅŰƃŴƃŹů źŴŻŽ ŰůűŰ , ŰƄŬŷƅŻŰ ŰŮƃŴ ƅŰŮŹů ƅŰŴŲƄ
.źŰƃŭů ƃƁŴŹŬ ūŬ ƅŻŴŲŬŬ ŰŴů Űŷū ŴŶ ,ŸŴƃŹ ŰƄŽŻ ůű ŴŮŴ ŷŽŰ ŸŴƂŰƅŹ ŰŴů ŽŬƄ ƃ

 .ŵŹŽ Ůƃū ŴŶŻū ŰůűŰ .ŸŴŬŰų ƃƅŰŴŰ ūƁŹŻ ūŰů ŴŶŰ ?''ůŹŴƃƁŹ ŵŹŽ Ůƃū ŴŶŻū'' ůű ůŹ
 Ůƃū ŴŶŻū" ūŷū ,ƃŲū ŸŰƂŹŬ ūƁŹŻ ŰŻŻŴūŰ ƃŮ ūŰů ŸƄƄ ƅŬŰƅŶ Űŷ źŴū Ŵƃů ?ŸŴŰżŹ ŸŰƂŹŬ

 ūŰů ŰƅŻŰŰŶ "ůŹŴƃƁŹ ŵŹŽ ŮŲū ƅŻŴŲŬ ,źŴŹŷŽ ŷŶ ŬŬŰż ƅŻŴŲŬ ,ŴŶŻūƄ ŴŹ ŴŶŻū ƄŰƃŴſ
ŹŽ Ůƃū ƅŹū,ŵ . ůŷŭƅŹ ŵƃŬƅŴ ŰƅŰůŷū ŴŰŷŭ źŴūƄ ƅŹŲŹ ŷŰŶŴŬŶ ůŮŴƃŴ ƅŻŴŲŬ ūŰůƄ

 ŸŴƃƁŹ ƅŻŴŲŬŬ Ÿū ŴŶ ŵŶ ŷŶ ůŴŰŰů ūŴů ŸŴƃƁŹŬ ŰƅŴŴŰŰů ŵū ,ŸŴƃƁŹŬ ƅŰŴůŷ ŵŴƃƁ ů"ŬƂů
 źŬŰŹŬ ů"ŬƂů ƃŹŰŷŶ ,ů"ŬƂů ŷƄ ůŮŴƃŴů ūŴů Űűů ůŴŰŰůů źŶŷ .ŷŰŬŭ ƅŻŴŲŬŬ ,ŸŴƃƁŹ ƅŻŴŲŬŬ

ŷūƃƄŴŬ ŸŴŴƂ ūŰů .ŷūƃƄŴŷ ůŷŭƅŹ ŸŴŰżŹ  ŸŴūƁŹŻ ŸůƄ źŰŰŴŶ ,ŸŴŴŰƁŹ ŷūƃƄŴƄ ŵƃŮŶ
 ūŷ ůű ůŹŴƃƁŹ ŮƃŰŴ ūŰůƄ ŸŴƃŹŰū ƃƄūŶ .ŸŴƃƁŹŬ ūƁŹŻ ŷŰŶŴŬŶ ů"ŬƂů Ÿŭ ŸŴƃƁŹŬ
 ƄŴ .ůŮŴƃŴ ƅŻŴŲŬŬ ūŴů ŸŴƃƁŹŬ ŰƅŰŷŭƅůƄ ūŷū ,ŸŰƂŹŷ ŸŰƂŹŹ ŵŷŰů ūŰůƄ ƅŰŽŹƄŹŬ
ŸŴƂŰŷū ůŷŽ'' ŴŰųŴŬů ƅū ƄŴƄ ŰŹŶ ,ůŷŽŹŷ ūŰů ŸŴƂŰŷū ŸƄƄ ůŬŲƃŰ ůŬŰų ƀƃūŬ ŸŴƂŰŷū 

 .ŮŰŬŽƄŬŰ ŸŰƁŹƁŬ ŷŶů ŸƄƄ ,ŸŴƃƁŹ ƅŻŴŲŬŬ ūŰůƄ ŸŴƂŰŷū ƄŴŰ ''ůŽŰƃƅŬ ŴŮŴ ŷŽ ŰŻŴŴůŰ
 ŸůŹŽ ůŻŴŶƄ ŸŰŮūŷ Űŷŭ ŬŰƅŶƄ ŰŹŶ ŵŹŽ ūŰůƄ ůŻŴŶƄ" ƃŲū ŸŰƂŹŷ ŸŴŷŰŭ ƃƄūŶ

 ūƅŻŴŶƄ" ŷŽ ŸŴƃŬŮŹ ŰŻŲŻūƄ ůŹ ůű .ƅŰŷŭů ŷƄ ŽŬƁŬ ƅŽŬƁŻ ŷŰŶŴŬŶ ůŻŴŶƄů ŷŬū ,"ŸůŹŽ
ŭŬ ūŴů ůŻŴŶƄů ,ƅƃŹŰū ƅūű ."ūƅŰŷŭŬ ,ŸƅūŹŰų ŵŰƅŬ ŸƅŴū źŶŰƄ 'ůƄ ŸŰƄŹ ŸŴƃƁŹŬ ƅŰŷ

 ƅŻŴŲŬŬ ŸŰƁŹƁ ūŴůƄ ůŮŴƃŴ ūŴů ŸŴƃƁŹŷ ƅūűů ůŮŴƃŴů .ŸƅŰŷſƄ ŵŰƅŬŰ ŸƅŮŴƃŴ ŵŰƅŬ
 ƃūƄŻ ŸŴƃƁŹŬ ƃūƄŻƄ ůŹ ,źŶŷ .ŴƂŰŷūů ŴŰŷŴŭů ůŻŰŹūů ƅŻŴŲŬ Ÿū ŴŶ ƃūƄŻ ūŷŰ

 .ŷūƃƄŴ ŷŶ ŬŷŬ ůŽŰųŻů ,ƃŹŰŷŶ ,ůƄŭƃůůŰ ůƃŶůů ƅƃūƄŻ ūŷ ůŻŰŹūů źŴŹ ƀŰŲ
ŰŽƅů ůŻŰŹūů ƅŻŴŲŬ ůƃūƄŻ .ƅŰŬūů ƅƄŰƃŴ źůƄ ,Ŭŷů ƅŰƃƃŰŽƅůŰ ůūƃŴůŰ ůŬůūů ƅŰƃƃ

 ŷūƃƄŴŬ ƅŹŴŴƂ ūŴůƄ ,ŮŬŷŬ ŬŰƅŶƄ ŰŹŶ ƅŰŷŭŬ ŰŷŴſū ŸŴŻŴŹūŹ ŴŻŬ ŸŴŻŴŹūŹ ŸůƄ
 .ŸŽů źŹūŴŰ ůŷŰŶŴ ůŹƁŽŷƄŶ ůŻŰŹū ƅŻŴŲŬ .ůŻŰŹū ƅŻŴŲŬ ŸůŬ ƄŴ źŴŴŮŽ ŸŴƃƁŹŬ ŰŷŴſū
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ůŻųƂ ůŻŰŹū ƅŰŴůŷ ůŷŰŶŴŰ ůŷŰŮŭ ůŻŰŹū ƅŰŴůŷ ƃƄūŹ ƃƅŰŴ ųŰƄſ ƃŬŮ ƄŴ ,ŵŶŷ ƃŬŽŹ .
 ŸŰƂŹ ŰůƄűŴūŬ ůűŶŰ ůűŶ ƃŬŮ ƄŴƄ źŴŹūůŷ ŷŰŶŴ ŴŻū .ŴŻŴŽ ŮŭŻŷ ŮŹŰŽ ƃŬŮů ƃƄūŶ ůűŰ ůŻŰŹū
 ŴƅŷŬů ůŴŰŰŲŷ ůŹŰŮ ŰŻŴū ůű ŷŶ .ƅūűů ůŲŻůŬ ƅŰƃŴŬż ŷƄ ůŻŰŭů ůŮŴŹ Ŵŷ ƄŴŰ ŸŷŰŽŬ

ūŴů ůŹƁŽŷƄŶ ůŻŰŹū ƅŻŴŲŬ źŶŷ .ŰŹƁŽ ƃŬŮů ŷŰŹ ŷū ŮŹŰŽ ŴŻū ůŬƄ ƅŴŽƁŹū  ƅŭƃŮŹ ƅŰŲſ
 ƅŰūƃŷ ŷŰŶŴ ŴŻŻŴūƄ ƃŬŮ ŷƄ ŰƄŰƃŴſ ,ƃŬŮ ůűŴūŬ źŴŹūŹ ŴŻū Ÿū .ŰŹƁŽ źŴŴŻŽ ŰƅŰūŬ ůƃŶůů
 ƅŻŴŲŬŬ ūŰů ,ŮŲū ŸŮū ŴŬŭŷ ůŻŰŹū ƅŻŴŲŬŬ ūŰůƄ ůŹ ŷŶ ūŷ ,ŸŻŹū .ŰƅŰū ŭŴƄůŷ ŰƅŰū
 ŸŰƁŹƁů ŷƄ ůŻŴŲŬů ůƅŰū ūŴů ůŻŰŹūů ƅŻŴŲŬ ,ƅŴƁŹƅŬ ŵū .ƃŲū ŸŮū ŴŬŭŷ ůŻŰŹū

Źů ƅŷŬŭů ŷƄ ůŻųƂůůŰ .ƅŰů ūŴůƄ ůŴūƃŷ ůŽŴŹƄ ůŹŰŮ ŰŻŴū ŷŬū ūŴů ůŴūƃů ƅŻŴŲŬ
 ƄŹŹ ůŴūƃ ƅŻŴŲŬŬ ůƃŰƅ źƅŹ ƅŽƄŬ ůŴůƄ ŰŹŶ ŰƅŰůŷū ŴŰŷŭ ƅŻŴŲŬ ƄŴ ƅŰŷŭ ŷŶŬ

 ůŴŰŰŲ ŰűŴū ŷŽ Ŵŷ ƃſżŹ ŰůƄŴŹƄ źſŰū ŰƅŰūŬ źŴŹūŹ ŴŻūƄ ŸŰƄŹ ,ůŽŴŹƄ ūŴů ůŻŰŹū .ůŻŰŹū
 źŴŹūŹ ŴŻūƄ ůƃƂŹŬ Ÿŭ .źŴŹūŹŰ ŽŹŰƄ ŴŻūŰ ůƅŴŴůƄ ůŴŰŰů ŷŽŰ ,ůŽŴŹƄ ƅŻŴŲŬŬ ŸŷƄ ŬŷŬ

 ŷū ŸŴŮŹŰŽ" ŷƄ ƅŰŷŭƅů ƅŻŴŲŬ ūŴů ůŴūƃů ƅŻŴŲŬ .ůŴūƃů ƅŻŴŲŬŷ ůŹŰŮ ŰŻŴū ŴūŮŰŰŬ ůű
 ,ŴƅŽŹƄ ."ŴƅūƃŴ ŵŽŹƄ ŴƅŽŹƄ" ,ůŽŴŹƄ ƅŻŴŲŬ ūŴů ůŻŰŹū ƅŻŴŲŬ ."ŸŴŻſ ŷū ŸŴŻſ 'ů
 ůŽŰŹƄů ,Űűů ůŽŰŹƄŬ ŸŷƄ ŬŷŬ źŴŹūŹ ŴŻūƄŶ Ÿŭ .ŵƃŮů Űű ŷŽ źŶŰ ŰŻŷ ŰƃſŴż ŰŻŴƅŰŬū ,ŰŻŽŹƄ

" .ůŴŰŰŲ ůŻŻŴū ūŴů ŰűůŸŝŮŝƂ ŴŜŹŴśƦ ŸŝůŴŜŹŴśŬ şƺŗŷŞŽşƵ ŷŞŽŠƵ ƪŻşŷ ƪƃŗƵśż ƪŻŴŜƅƻŬřū ƪŻŗŽŞŹşƟ ŴƅŽŹƄ ŴŻū ."
 ŷƄ ůűů źŴŴŻŽů .ůŴūƃů ŷƄ ůŻŴŲŬů ůƅŰūŬ ,ƄŹŹ ŸŴŴŻŴŽŬ ŰůƄŹ ƅŰūƃŷ ůƁŰƃ ŴƅŴŴůŰ ƃŰſŴż

ŹŹ ůŭƄůů ƅŻŴŲŬ ŷƄŰ ůŴūƃů ƅŻŴŲŬ ŷƄ ƅŹŽŹŰŽŹ ůŻŴŲŬ ŮŴŹƅ ūŰů źŴŹūůŷ .ƅŴƄ źŹűŬŰ
 .ŸŴƃƁŹ ƅŻŴŲŬŬ ūŷū ,Űű ƅŰŷŭƅůŬ ƄŹŹ ůŴūƃ ƅŻŴŲŬ źŴū ƅŰŷŭů ,ƃƁŴŹŬ ūƁŹŻ ůű ŸƄ

 ,ƂŻŲŹŬ ,ŷŰŬŭŬ :ŷ"Żů źŰƃŭ ƅŻŴŲŬ ŷŰƂů Ŵ"Ž ūŰůƄ ŷū ƂŰŽƁŷ ŵŴƃƁ źŶŷŰ źŰƃŭŬ ūƁŹŻ ŷŰƂů
 ŸŬŴŷ ƂŽƁ" .ůŷŴſƅŬ ŸŮūŷ ůūŬƄ ŬŰƃŴƂů ƅŮŰƂŻ ŴůŰű .ůŬƃƂ ūŴůƄ ŰűŴū ŷū ŽŴŭůŷ ŴŮŶ ,'ů

ŸŮūƄŶ ,"'ů ŷū  ƂŻŲŹů ƅū .ƃƁŴŹů ŷƄ ůűů ŸŰżŲŹů ƅū ŽŰƂŬŷ ůżŻŹ ūŰů ůŷŴſƅŬ ƂŽŰƁ
.żŲŴů ƃżŰŲ ŷƄ ,ƃƄƂů ƃżŰŲ ŷƄ 

 ůűŷ Ÿŭ ůŻůŰ 'ů ŷū ƂŰŽƁŷ ůűů źŰŴżŴŻŷ Ÿŭ ƅŰŷŬŷŬŹŰ ƅŰŮƃŰųů ƅŰŬƄŲŹ ƅŰŬƃ ƄŴ
.ůŷſƅů  ŷŰŶŴ ūŰů ,ůƃŶůŰ ůŭƄůů ƅŻŴŲŬŬ ƅŰƄŽŷ ŷŰŶŴ ŸŮū źŴūƄ ůŹ ,ůƁŽ ůſ ƄŴ ůƃŰūŶŷ

ůŷŴſƅů ŴŮŴ ŷŽ ŭŴƄůŷ ūŴů ůƁŽů .ůŹƁŽ ůŴŽŬů ƃƄūŹ ůŷƂ ƃƅŰŴ ūŷ ůƁŽů ŸŴŹŽſŷ ŵū .
 ƅŰŷŬŷŬŹŰ ƅŰŮƃŰųů ƅŰŬƄŲŹ ŷƄ ŸŷƄ ŸŷŰŽ ƄŴ ŷŬū ,'ů ŷū ŸŬŴŷ ƂŽƁ ŷƄ ůŻŴŲŬŬ ŷŷſƅůŷ

,ůŷŴſƅů ƅū  .źŴŷŴŮŬŹů ŰŴƅŰŻŰŽ ůŹů źůŰ źŴŬŰ ŸŶŴŻŴŬ ŸŴŷŴŮŬŹ ŸŶŴƅŰŻŰŰŽ" ŬŰƅŶƄ ŰŹŶ
ŶŹ źů ůŷŴſƅŬ ƅŰŷŬŷŬŹŰ ƅŰŮƃŰųƄ Űŷŷů ƅŰŬƄŲŹů ."'ů ŷŶƄ źŰŰŴŶŹ .ŸŮūů ŷƄ ƅŰŻŰŰŽů ŷŰŷ

 Űŷŷů ƅŰŬƄŲŹů .ƅŰƃŲū ƅŰŬƄŲŹ Ÿŭ Űŷ ƄŴ ūŷŴŹŹ ,ŸŴūųŲŷ ŰŷƄŹ ůŴƁƂŷż Űŷ ůƄŰŽ ŸŮū
 ƅŰŬƄŲŹŷ ŮŽ ůūŹŰųŬƄ ƅŰŬƄŲŹ ŸůƄ ƅŰŬƄŲŹ źŴŹ ,ŸŴŭŰżůŰ ŸŴŻŴŹů ŷŶŹ ƅŰŴůŷ ƅŰŷŰŶŴ
ŬŮ ŷŶ ŷŽ ŬŰƄŲŷ ŷŰŶŴ ŸŮū źŬ ůƃƄŽ ůŻŰŹƄ ƅŷŴſƅ źŹűŬ .ůűŬ ūƁŰŴŶŰ ŸŴƂżŽ ŴŻŴŴŻŽ ŷƄ ƃ
 .ŸŴŷŴŮŬŹů ƅŰŻŰŰŽů Ÿů ůŷū ,ůŽŰƂƄ ŴƄſŻ ŸůŬƄ ŸŴƃŬŮů ŷƄ ŷŰŷŶŹů Ÿů Űŷū ŷŶ .ŸŷŰŽŬƄ
 ŴŷŽ ŷŴŽſŹŰ ŷŽŰſ źŹűů ŷŶƄ ůŹ .ŴƅūƃƂŷ ŸƃŰűŰ Ŵŷū ūŬƄ ůű Ÿŭ ūŰů ŰŬ ůŽŰƂƄ ŴƄſŻƄ ůŹ
 ůŴů ūŰů ,ŮŬŷŬ ŷŰƂ ƅŹƃůŬ Ƃƃ ŴŰŷƅ ƃŬŮů ůŴů Űŷ .ƂŰŽƁŷ ůżŻŹ ŴŻū źŶŷŰ ƅŰŽſƄůů ƅū

 ŵū .ƅŴŻūŶŹ ůŴŴƄŽŷ źƅŴŻ ƂŰżŽ ŴŻūƄŶ ƂŰŽƁŷ ŷŰŶŴ ūŷ ŴŻū ,Ŭŷů ƅƂŽƁ ƅŰŴůŷ ŵŴƃƁƄ źŰŰŴŶŹ
.ŴƅŰū ŸŴƂŴżŽŹŰ ŸŴūŷŹŹ ƅŹūŬƄ ůŷū ŸůƄ ŸŴƃŲū ŸŴƃŬŮŬ  ůżŻŹƄ ŸŮū źŬ ůƄŰŽ ůŹ

 ŽŰŮŴƄ ŰŹŶ .ůŹƁŽŹŰ ůŮŬŷŹ ƅŶŷŰů ůŻŻŴū ůŷŴſƅů ,ƅūƁŰŴ ůŻŻŴū ůŷŴſƅů ŷŬū ŷŷſƅůŷ
ƁŬ űŶƃƅůŷ ŷŰŶŴ ūŷ ūŰů ŷŬū ,ůŬƄŲŹŬ űŶƃƅůŷ ŷŰŶŴ ŸŮū ,ŷŶŷ ŽŴŭůŷ ŴŮŶ .Ŭŷů ƅƂŽ

 ůŴŴƁƃů .ůűŷ ůŴŴƁƃŬ ƅŰŴůŷ ŵŴƃƁ ūŰů ,ůŴŰūƃů ƄſŻů ƅŻŶůŬ ƅŰŴůŷ ŵŴƃƁ ŸŮū Ŭŷů ƅƂŽƁŷ
 ƅū ūƁŰŹ ƃŬŶ ūŰů ,ƃŬŮŷ ŰŬŴŷ ƅū źŰŰŶŷ ŽŴŭŹ ŸŮūƄ ŮŽŰ ŸŽſ ŷŶŬ ƅƂƃſƅŹŰ ƅŮƃſƅŹ ůűŷ

.źŴųŰŷŲŷ ůŻŰƄ ŸŷŰŽ ŵŰƅŬ ŰŹƁŽ 

Űůűŷ ůƁŰŽŴů ůƁŽů  ūŰů ůűŬ ůŬƃŮū ŴŶ .ŰŹƁŽ ŷŽ ūŷŰ ŸŴŬƃ ŸŴŹŲƃ ƃƃŰŽŷ ūŰů
.źŴŮů ƅū ŰŴŷŽ ƃƃŰŽŹ  żŻ ůűŴū ƄƂŬŹ ūŰů ,ŸŴŹŲƃ ƄƂŬŹŰ ů"ŬƂů ŴŻſŷ ūŬ ŸŮū ƃƄūŶ

 .ųŰƄſ ūŷ ūŰů ůűů źųƂů żŻů ."ŷŷſƅůŷ ƅŲū ŸŽſ Ŵŷ źƅ" :ƃŹŰū ūŰů .ŴŮŹ ƃƅŰŴ ūŷ ,źųƂ
ƂŬŹ ūŰů .ƅūűŶ ůƄƂŬ ƄƂŬŹ ūŰůƄŶ ,ŰűŶ ůŴŴƁƃ ůƁŰƃ ŸŮū źŬƄŶ ŰŻŰŬŴƃ" ƃŹŰūŰ ŰŹƁŽ ŷŽ Ƅ

 ůűŴū ŴŬ ƄŴƄ ŴŻſŹ ůűů ŷŭŽŹů ŷŶŹ ŸŴŰżŹ źŹűŷ ,ůŽƄŷ ,ŸŰŴŷ ƀŷŲŴůŷ ůƁŰƃ ŴŻū ŸŷŰŽ ŷƄ
 Ŵŷ źƅ ,ŷŷſƅůŷ ŷŴŲƅūŰ ,ƅŰŬƄŲŹů ŷƄ ůűů ŷŭŽŹů źŹ ƀŷŲŴůŷ Ƃƃ ůƁŰƃ ŴŻū .ŴŹŴŻſ źŰƁƃ

 ?ŽŰŮŹ ,źŴŮů ƅū ŰŴŷŽ ƃƃŰŽŹ ūŰů ůűŬ ."ŷŷſƅůŷ ƅŰŶűů ƅū ŴŰūƃ ūŰů Ÿū ŰƅŰū źŴŻŮƄ
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ůŷŰƅŰū ŮŰŬŽŷŰ 'ů ŴŻſŷ ŷŷſƅ  ůƄƂŬ ůűŴū ,źųƂ żŻ ůűŴūŷ ůƄƂŬ ƄƂŬŷ ūŬ ŴŻūƄŶ
 źŶū ŸūŰ ŰůŴŹ ŸŴƂŮŰŬŰ ůűů ŸŮūŬ ŰŬ ŸŴŷŶƅżŹ .ŷŰŶŴŬŶ ŴŷƄ ƂŴƅů ƅū ŸŴŲƅŰſ űū ,ƅŮŲŰŴŹ
 ūŰů ,ŸŴŴŹƄŷ ŰƃŬŲ źŴŮ ƄŴŭŹƄ ŸŮūƄ ŰƃŹūƄ ŰŹŶ ,ŸŴƃŲū ŸŴƃŬŮŬ Ÿŭ ůű ŵŶ .ŷŬƂŷ Űŷ ŽŴŭŹ

ŹŰū ŸŮū ƃƄūŶƄ ŴŻſŹ .ůŷŴŲƅ ƄŻŽŻ ,"ųſƄŹ Ŵŷ ůƄŽƅ ůƅūƄ ůƁŰƃ ŴŻū ŸŷŰŽ ŷƄ ŰŻŰŬŴƃ" ƃ
 ůŴůƅƄ ƄƂŬŷ ūŬ ŴŻū ƃƄūŶ .ŷŷŶŬ ŸƄūƄ ůű ūŰů ŴŻūƄ ƃƃŬƅůŷ ŷŰŶŴ .ųſƄŹ ůű ųſƄŹ űū

" .ů"ŬƂů ŴŻſŷ ŮŰŹŽŷ ƅŰŶűů Ŵŷ"'ů ŸšūŗŻ ŴŞŷŜū ƅŝƟŝŭşŷ ƻƦśŷ ƅŝū ŬŞƃşŽ ůŝű ūƪů ŴśŹ ūŴů ůŷŴſƅů .
Ŭ ů"ŬƂů ŷū ůŻŰſ ŴŻū ,ŴƃūŴŷŴŹſ ŮŰūŹ ŲżŰŻ ŮŴƂſŷ ůŻŰſ ŴŻū ƃƄūŹ ƅŴƃūŴŷŴŹſ ƃƅŰŴ ůƃŰƁ

 ƄŴ ƅŰſƄ ŵŶŰ ŵŶŬ ."ůƅū ůƅū ůƅū" ūŷū "ŴŻŰŮū" ūŷŰ "ŰŮŰŬŶ" ūŷ Űŷ ƃŹŰū ūŷ ŴŻū .źųƂ
 ů"ŬƂů ŷū Ƃƃ .ŴƅŴū ŮŮŰŴŹ ūŷ ŸŴŻſ ŷŶ ŷŽ Űū ŴŻŹŹ ŷŰŮŭƄ ŸŮū ŷū ƃŬŮŹ ŴŻū ŸůŬƄ ŸŴŻſŰū

Ŷű ƄƂŬŹŰ ūŬ ŴŻū ƃƄūŶ .ůűŶ źſŰūŬ ƃŬŮŹ ŴŻū ŸŴŻųƂ ƅŰƂŰŻŴƅ ŷūŰ ŴŻū ƃŬŮŷŰ ŮŰŹŽŷ ƅŰ
,ŰŹƁŽ ŷŽ ŸŴŹŲƃ ƄƂŬŷ ŵŴƃƁ ŰŻŻŴū ŸŮūů źŶŷ .ŴŹƁŽŷ źŴŮů ƅū ŮŴŹŽŹ  'ů ŷū ŬŰƄŴƄ ūŷū

 .ŰůŹŲƃŴŰ 'ů ŷŽ ŸŲƃŷ ŵŴƃƁ ŸŮūů ƀŰƁŴŻ ūŴůƄ ůŻŴŶƄů ƅŰŷŭ ŷŽ ŸŴŬƃ ŸŴŹŲƃŬ
 .ŸŴūŰƁ ŸŴƄŰŬŷ ŰūƃƂŻ Ÿů ƅŰƃű ƅŰŬƄŲŹůŰ .ŰƅŬƄŲŹŬ ƄŬŷƅŹů ŰƅŰůŷū  ūŷ

ů źŰŴŽƃů .ŵŻŽŹŷ Ÿū ŴŶ ŰŻŻŽŹŷ ƄŴ ŸŷŰŽ ŷƄ ŰŻŰŬŴƃ ƃŹŰūŰ ŷŷſƅŹ ŸŮūƄ ,ūŴŻƅŬ ƃūŰŬŹ ůű
 ūŷ ūŴů Űűů ůŷŴſƅů .ŸŴƃŬŮů ŵŰƅŬ ƅŽŶ ŽŬŰų ůűů ŴƂŰŷūů ƀŰƁŴŻůŰ ŴƂŰŷū ƀŰƁŴŻ ŴŶŰƅŬ
 ŰŷŴūŶ Űůű .ůŻŴŶƄů ƅŰŷŭ ŷŽ ůŴŶŬŰ ůŷŴſƅ ūŷū .ŴŷƄ Ŵųƃſů ŴŻūů ŷƄ ,ƅŴųƃſů ůŷŰūŭŷ

ŽŹů ŷŶŬ žŰųŽ ƅŰŴůŷ ŵŴƃƁ ŴƂŰŷūů ƀŰƁŴŻůƄ ů"ŬƂůŷ źŰŴűŴŬ ƅŰƃűů ƅŰŬƄŲŹů ŷƄ ůűů ůų
 .ŸŴūŰƁů ŸŴƄŰŬŷůŰŰƄſŻ ƃŹŬ ŮūŹ ƃŹƃŹƅŴ ůű ŷŽŰ ŰŹƁŽ ƅū ƅŰūƃŷ ŵŴƃƁ ŰŻŻŴū ŸŮūů .

 ůŮŴŹŽŹ ūŴů ,ŰŹƁŽŷ ƄƂŬŹ ŸŮūů ůŬƄ ,Űűů ůŮŰƂŻů .ŰŹƁŽŷ ŰůƄŹ ƄƂŬŹƄ ŷūŰŮŴŬŴŮŻŴūŶ
 ƅū ƅŰūƃŷ ůżŻŹ ūŰů ūŷū ,ŰŹƁŽ ŷŽ ŬŰƄŲŷ ūŷƄ ůżŻŹ ŸŮūů źūŶ .źŴŮ ŴŻſŬ ŮŴŹƅ ŰƅŰū

ŲŶ ŰŹƁŽ ŷƄ źųƂ ųƃſ ŴŻū .ůŻŴŶƄů ƅŰŷŭ ŷƄ ƅŴŹżŰƂů ůŴŽŬů .ŸŷŰŽů ƅŴŴŽŬ ŵŰƅŹ Ƃŷ
 ƃƄūŶ .ŴƂŰŷūů ƀŰƁŴŻů ŷƄ ůŷŰūŭůŰ ƃŰƃŲƄů ƅū ƄƂŬŹ ŴŻūŰ ůŻŴŶƄů ƅŰŷŭ ŷƄ ůűů źŴŴŻŽů

ƅƃűŽŬ ,ŸŷŰŽů ƃŽƁ ŷƄ Űűů ůƄŭƃůů ƅū ƄŴŭƃŹ ŸŮū  ŸŴūŰƁů ŸŴŮŭŬů ŰƃŰżŴ ůű ŴŮŴ ŷŽŰ
'ů ŮŰŬŶ ůŷŭŻŰ ŰŴŷŽŹ ŸŭƄ ƃŹŰū ūŰů ůƄŽŹŷ  ƄŰŮƂ ŸűŴūŰŭū-  ŸŭŰ .ŸűŴūŰŭū ƅūű ŷŶŬ ūŰů

 ,ů"ŬƂů ŷŰŹ ŮŰŹŽŷ ůƁŰƃ ŴŻū ,źŰŴŷŽ ƅŰŴůŷ ůƁŰƃ ŴŻū ,ƄŰŮƂ ƅŰŴůŷ ůƁŰƃ ŴŻūƄ ƃŹŰū ŴŻūƄŶ
 ƅŴŴŽŬ ŷŽ ŬŰƄŲūŰ ŴŻūů ƅŴŴŽŬ ƅū ŲŰŶƄŷ ŷŰŶŴ ŴŻūƄ ŽŭƃŬ ."ŴŻū" ,"ŴŻū" ,"ŴŻū" źŴŴŮŽ ůű

 ŸŴŰżŹ ųƃſ ŴŻūƄ ƄŴŭƃůŷ ,ŷŰŷŶŹů-  ƃŴŶŹ ŴŻūƄ ųƃſů ŸŻŹū-  ŵŰƅŹ ŸŴŰżŹ ųƃſ ŷŬū
 ūŹƁƄ ƃŬŮ ƄŴƄ ūŴů ŸŷŰŽů ƅŴŴŽŬ .ŸŷŰŽů ƅŴŴŽŬ ƅŰŴůŷ ƅŶſŰů ŴŷƄ ůŴŽŬů ,ŸŷŰŽů ƅŴŴŽŬ
 ŷŰŶŴ ů"ŬƂů űū ŰŹƁŽŷ ŭŰūŮŷ ƂŴżſŹ ūŰůƄ ŽŭƃŬ ůűů źŬŰŹŬ űū ,ŷŰŶŴ ŰŻŻŴūŰ 'ůŷ ŬƃƂƅůŷ

'ů ŮŰŬŶ ůŷŭŻ űū .Űŷ ŭŰūŮŷ ŷŴŲƅůŷ  ŬŴƅŶŰ ."ŸŴƃƄŴŷ ƃŰū ŵƄŲŬ Ųƃű" ŬŰƅŶƄ ŰŹŶ
ů ŮŰŬŶŰ" .ůŬůūů ƅū ƃƃŰŽŷ ."Ųƃű ŵŴŷŽ ' ŷƄ ƅŴŹŴŻſ ƅŰƃƃŰŽƅů ƄŴ Űűů ůŲŴƃűů ŴŮŴ ŷŽ

 ŰŹƁŽ ƅū Ÿŭ ƃŴżŹ ūŰůƄ ŽŭƃŬ ūŰŬŷ ŷŰŶŴ ūŰůŰ ,ŴƂŰŷūů ŷū Ƅŭƃů-  ƅŰŻŰŰŶů ƅū ŷŷŰŶ
 ŰŷƄ ƅŰŬŰųů- .ŸŴŷŰƂŴƄů ŵŰƅŹ  

 .ŰƅƃƄŷ 'ů ŴŻſŷ ŮŰŹŽŷ ŰŷŴūŶ ůƁŰƃ ŸŮū źŬƄ ,ůŷŴſƅ ŷƄ ŸŴŭŰżů ŷŶŬ ƄŴƄ ƅŰŴŽŬů ƅŲū
 ůŴŴƁƃů ƄŴ Ÿū ,ƃŹūŻ .ŰŷƄ ƅŰŴųƃſů ƅŰŴƁƃů ƃūƄŹ ůŬŰų ƃƅŰŴ ūŷ ŸŴŹŽſŷ ūŴů ŰŷƄ Űűů

 ŴŰūƃů ŸŰƂŹŬ ůŷŴſƅ ŷŶ ŸŴƄŷ ŸŮŴƂſƅƄ ŬŰƅŶƄ ŰŹŶ ,ƅŰŷŴſƅů ƅū ŸŴŻŴŴŹŹƄ ŸŴŶūŷŹ ŸƄ
 źƂŲƄ Űū ŸŷŰŽů ŵŷŹ ƅŰŴůŷ ůƁŰƃƄ ŴŹ źŴŬ źŴŲŬůŷ ŸŴŷŰŶŴ ūŷ ŸůƄ ƅŰŴůŷ ŷŰŶŴ űū ,ůŷ

 ŴſŹ .ƃŰŮů ƂŴŮƁ ƅŰŴůŷ ůƁŰƃ Űū ŽŰŻŷŰƂ ."ŰůƄŹ ůƁŰƃ ŴŻū" ŷƄ ŴŰųŴŬ ŰƅŰū ŸŴūŰƃ Ÿů ŸŷŰŶŬƄ
 ,źŴŴŻŽů ŷƄ űŶƃŹů ūŷ ūŴů ,ƅŴŮŮƁ ŮŲū ŮƁŬ ƅŴƄŽŻ ƃŬŶ ūŴů ůƁŰƃ ŸŮū źŬ ůŹ ůŷūƄů
 ƅŰŴŹŰŹƂŽů ƅū ūŴƁŰůŷ ŷŰŶŴ ŸŮūůƄ ŽŭƃŬ źŶŷŰ .ůŴůŴƄ ůŹ "ůƁŰƃ ŴŻū"ů ūŰů űŶƃŹů ūŷū

 .ƃŰū ŰŴŷŽ ŲŰƃűŷ ŷŰŶŴ űū ,ŰŶŰƅŹ ŰűůŴŷ 'ů ƃŹū ůŶ" ŬŰƅŶƄ ůűŰ ƅū ůŮſ ƃƄū ŬƂŽ
 "ŸůƃŬū :ůŶŶ ƃŴŬżŹ ūŰů ŬƂŽŴ ƅŮŹ ŴŮŴ ŷŽ ŴŶ ūŴůƄ ƅū ƃƃŰŽŹ ūŰů ƅŰŻŹŲƃ ƅŻŴŲŬ

 .ŸůƃŬū ƅŻŴŲŬ ůŬůūů ŷŰŶŴ ŰŻŻŴū ūŰůƄ ůūŰƃ ŸŮūůƄŶ ,ŸůƃŬū ƅū ůŮŰſ ŬƂŽŴ ,ƃŹŰŷŶ
 ůŶŴƃƁ ŸŴŹŲƃů ƅŻŴŲŬ ŷŬū .ŸŴŹŲƃů ƅŻŴŲŬŬ ŽŴŭůŷ ŵŴƃƁ ūŰů ,ůŬůūů ƅŻŴŲŬŷ ŽŴŭůŷ

 ƅŬůū ƅŻŴŲŬƄ ŰŹŶ ƅŰŴůŷ ƅŻŴŲŬ ŵŶ .ŰŹƁŽ ƅū ŬŰůūŷ ūŷŰ 'ů ƅū ŬŰůūŷ :ƅŰŴůŷ ůŶŴƃƁ 'ů
 ƃƃŰŽŹ ūŰů ůű ŴŮŴ ŷŽŰ ,ůŻŴŶƄů ŷŽ ŸŴŹŲƃů ,ƅŰūŴƁŹů ŷŽ ŸŴŹŲƃů ƅŰŴůŷ ůŶŴƃƁ ŸŴŹŲƃů

.ůŬůūů ƅū  
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 ůŮŴŹ ūŴů ŮŲū ŮƁŹƄ ůŮŴŹ ūŴů ůŬůūů ƅŮŴŹƄ ŸŴŰżŹ ŮƁ ƄŴƄ ƃŴŬżŹ ūŰů ƃŲū ŸŰƂŹŬ
ƅŰŴ ůƄƂ ŷŬū ,ƃƅŰŴ ůŹŴŷƄ ŴŷŰū ,ƃƅŰŴ ůůŰŬŭ .ůŴŷū ŵƃŮŬ ƄŬƅƄůŷ ŷƂŰ ůŴŷū ŽŴŭůŷ ƃ

 ƃŹŰū ūŰůƄ ŰŹŶ ,ƅŴŷżƃŬŴŻŰū ŸŴŰżŹ źŬŰŹŬ ūŴůƄ ůŮŴŹ ūŴů ŸŴŹŲƃů ƅŮŴŹ ,ƅūű ƅŹŰŽŷ
 ŸŴŹŲƃů ƅŮŴŹƄ ŴŻſŹ ,ůƁƂů ŷū ůƁƂů źŹ ŲŴƃŬŹƄ źŰŶŴƅů ŲŴƃŬŷ ƅŶŴŴƄ ŸŴŹŲƃů ƅŮŴŹƄ
 ŮƁ ƄŴ ,žżŰŻŬ .ůŷƄ źŰƅŲƅů ůƁƂů ŮŽ ƅŰūŴƁŹů ŷƄ źŰŴŷŽů ůƁƂůŹ ƅŶŷŰů ŸƁŽŬ ūŴů
 ŷƄ ůŮŴŹůƄ ŽŮŰŴ ŮŲū ŷŶƄ ŰŹŶ .ŬŰůūŷ ŷŰŶŴ ŰŻŻŴūƄ ŸŰƂŹŬ ŸŲƃŷ ŷŰŶŴ ŴŻū ŰŬƄ ŸŴŰżŹ
 ƅŹŴŰżŹ ůŻŴŲŬ ūŷŴŹŹ ƅƄƃŰŮ ūŴů ůŬůūů ŷƄ ůŮŴŹů ,ƂŰƅŴŻ ŵŰƅŹ ƅŰƄŽŴůŷ ůŷŰŶŴ ŸŴŹŲƃ

.ůŬƃƂ ŷƄ  

  

ŸůŴŴŲ ƅū ŰƃƃŹŴŰ" ƃŹūŻƄ Űůű ŸůŴŴŲ ƅū ŰƃƃŹŴŰ ůű ŸŴƃƁŹŬ ŸŴūƁŹŻƄŶ ,"ůƄƂ ůŮŰŬŽŬ .
ƅŶů ƃŰūŴŬŰ ƄŰƃŴſ ūŰů ŵŴƃƁ ŸŴƃƁŹ ƅŰŷŭ ŴŮŴ ŷŽƄ ŵŴū ƃŹŰū ŬŰƅŶů ůŻů ŴŶ ,ŬŰ

 .ŰŴŴŲ ŷŽ ŰƄſŻ ƃŹŬ ƃŹƃŹƅůŷŰ ůŷſƅŬ 'ů ŷū ƂŰŽƁŷ ŰƄſŻŬ ƅŰƁŽ ƅŴƄŷ ƅƃŹŰū ƅūű
 ūŰůƄ ůŮŰŬŽů ,ŸŴƃƁŹŬ ūƁŹŻ ŸŮū ƃƄūŶƄ ƃŴŮŭŹ ūŰů "ŸůŴŴŲ ƅū ŰƃƃŹŴŰ" ƂŰżſů ƅūƄ

ů ŰŬƄ źſŰūů Űůű ,"ŸůŴŴŲ ƅū ŰƃƃŹŴŰ" ŷƄ ůŮŰŬŽ ūŴů ŮŰŬŽŷ ŷŰŶŴ .ůŮŰŬŽŷ ŽŴŭůŷ ŷŰŶŴ ūŰ
 źŹ" ŽŴŭŹ ,Ŭŷ ƅŲŹƄ ŷƄ ůŮŰƂŻů ūŷ ūŴůƄ ,ŸŴŹŲƃů ƅŮŰƂŻŰ ƅŰƃŴƃŹů ƅŮŰƂŻ ŵŰƅŹ ,ƃŹŰŷŶ
 .ůŲŰŰƃ ŵŰƅŹ ůūŬ ūŷ ūŴů ,ƂŰƁŹůŹ ūƂŰŰŮ ,ŬūŶ ŵŰƅŹ ůūŬƄ ůūŴƃƂ ŴůŰű ."ŴƅūƃƂ ƃƁŴŹů

."ŰŴŴŲ ŷŽ ŰƄſŻ ƃŹŬ ƃŹƃŹƅůŷ" ?ƃŹƃŹƅŹ ŸŮū źŬ ůŹ ŷŽŰ 

ŴŴſŰū ŮŰūŹ ųſƄŹ ƃŹŰū ūŰů ŰŴƄŶŽ ŴŻ-  ƅŰŴŲ ūŰůƄ ŰŶŰƅŬƄ ƅŰůŷū ƅŰŴŲ ŷŽ ŰŻŴŴůŮ
.ŷŷŶ ŸŴŴŲ ŸŴūƃƂŻ ŸŻŴū ůűů ŸŷŰŽ ŴŴŲ źŶ źŴūƄ ůŹ .ŸŮūů ŷƄ ƅŴƃƂŴŽů  ƅŰŴůŷ ŷŰŶŴ

 ,ůŶŶ ƃŹŰū ūŰů ŷŬū .ŷŷŶ ŸŴŴŲ ŸŴūƃƂŻ ūŷ ůűů ŸŷŰŽů ŴŴŲƄ ,ůűŷ ŸŴŮŰŹ ūŷ űŴƃſ ŴŹŶŲƄ
Ŭ ūƁŹŻƄ ŴƂŰŷūů ƀŰƁŴŻů ŸƁŽŬ ūŴů ,ŸŮūů ŷƄ ƅŴƅŴŹūů ƅŴŹŴŻſů ƅŰŴŲů .ŸŮūů ŵŰƅ

 .ƅŰƃŴƃŹ ŵŰƅŹ Ƃƃ ŸŴŴŲ ƃŰƁŴŷ ŷŰŶŴ ūŰů ,"ŸůŴŴŲ ƅū ŰƃƃŹŴŰ" ūŴů ŸŴƃƁŹ ƅŻŴŲŬŬ ŰƅŷŴſƅ
 ŷƄ ůŮŰƂŻ ŵŰƅŹ ƃƁŰŴ ūŰů ,ƃƁŰŴ ūŰůƄ ůŹ ŷŶ ,ůŮŰŬŽů ,ůŷŴſƅů ƅū ,ƃƁŰŴ ūŰůƄ ŸŴŴŲů ƅū
 ūƅŻŴŶƄ" ŷƄ ŸŷŰŽů ƅƄŴſƅ ŷŶ ,ƃŹŰŷŶ .ƃŰƁŽŹů ƅƄŭƃů ŷƄ ůŮŰƂŻů ŵŰƅŹ .ƅŰƃŴƃŹ

ŴŰŻŬ ŸƁŽŬ ,"ūƅŰŷŭŬ ƄŴ ,ƃŽƁ ƄŴ ,ŬūŶ ƄŴ .ƅŴŷŰŶŻŷŹ ůŷŰŶ ŷŶ ūŴůƄ ,ƅŲū ůŴŮŰŷŹ ŷŽ ů
 ŽŴŭŹ ŴŻū źūŶŹ ,ŴŷƄ ůŷŴſƅŷ ŽŴŭŹ ŴŻū źūŶŹ .ůŻŴŶƄů ŴƃŰżŴŴ Ÿů ŷŰŮŭů žƂŴůŬƄ ,ŸŴƃŰżŴŴ

.ƄſŻů ƅŰƃƃŰŽƅůŷ  

 ,"ŸůŴŴŲ ƅū ŰƃƃŹŴŰ" ŷƄ ƅŰŴŲ ūŴů Űűů ƅŰŴŲů ,ŸŮūŷ ƅŴŹŴŻſ ƅŰŴŲ ƄŴƄ ůŮŴŹŬƄ ūƁŰŴ ,źŶ Ÿū
,ƅŰƃŴƃŹ ŷƄ ƅŰŴŲ Űű  ŬŰƅŶ ŰŬƄ ūƃŹŭŬ ŽųƂ ƄŴ .ůŬŲƃůů ŷƄ Žŭƃů ƅū ůŷ źŴū Űűů ƅŰŴŲŷ

.ŸŮū ŷƄ ŰƅŽŮ ŸŴŬŴŲƃŹ ŸŴūŻ ŸŴŷŶŰ ůūŻ ůƄŴū ,ůūŻ ůƃŴŮƄ  

 ŷŶŰŴƄ ŴŮŶ ŸŮū ŷƄ ŰƅŽŮ ŸŴŬŴŲƃŹƄ ƃŹŰū ūŰůƄ ū"ƄƃůŹŬ ƅŻŴŴŻŽŹ ŮŰūŹ ůƃŽů ƄŴ ůű ŷŽ
Ű ,ůƃŴŬŽŷ ƃŬŮ ŷƄ ŰƄŰƃŴſ "ŸŮū ŷƄ ŰƅŽŮ ŸŴŬŴŲƃŹ" ƃŹŰū ūŰů .ƅŰƃŴŬŽ ƃŰŬŽŷ ūŴŬŹ ūŰů

 .ŴūŻŭ ŷƄ ŴŰųŴŬ ūŷū ŲŬƄ ŷƄ ŴŰųŴŬ ūŷ ůű ,ůŬŲƃ ƄſŻ ŷŽ ƃŬŰŮŹƄ ŸŰƂŹ ŷŶŬƄ ůŲŶŰů ůűŷ
 ūƁŹŻ ūŰůƄŶ ŵū .ƅŰŻųƂ źů ŰŷƄ ƅŰŰūƅů űū ,ůūŻ ūŷ ůƄŴūŰ ,ůŻųƂ ůƃŴŮŬ ūƁŹŻ ŸŮū źŬƄŶ
 ůƄŰŽ ūŷ ūŰů ůűů žƂŴůůƄ ŸŰƄŹ Űŷ ŴŮ ūŷ ƅŲū ůƄŴūŰ Űŷ ŴŮ ūŷ ƅŲū ůƃŴŮ űū ŷŰŮŭ žƂŴůŬ

ƅƄŭƃůŰ ŸŰƁŹƁ  ƅŰŰūƅů žƂŴů .ŸŮūů ŷƄ ŰƅŽŮ ƅū ŬŴŲƃŹ ūŰů ,ŵſŴůŷ ūŷū ƅŰƂſƅżů
.ƃŲū ŴƃŹŭŷ ůŴůŻ ŰŷƄ  

 ƄſŻů ŷƄ žƂŴůů ūŷ ūŴů "ŸůŴŴŲ ƅū ŰƃƃŹŴŰ" ŷƄ Űűů ůŻŴŲŬůƄ ůű ƃŹŰū ūŰůƄ ůŹ ,źŶ Ÿū
 ūŰů ŸƁŽŬ .ůŷƄ ƅŴŭūƃųů ƅŻŴŲŬŬ ƄſŻů ,ůŷƄ ƅŰƃŴƃŹů ƅŻŴŲŬŬ ƄſŻů ŷƄ ūŷū ůŲŹƄů

ů źūŶŹŰ ,ůűů źŴŴŻŽů ŵŰƅŬ ŴŲ ŰƃƃŹŴŰ"Ŭ ůƃŰƂƄ ŵŴŷůƅů ůű .ƅŰƃƃŰŽƅůŷ ŽŴŭůŷ ůŷŰŶŴ ƄſŻ
"ŸůŴŴŲ ƅū  .ůƄƂ ůŮŰŬŽŬ ŰůűŰ ŰŽŹƄŹ "ůƄƂ ůŮŰŬŽŬ ŸůŴŴŲ ƅū ŰƃƃŹŴŰ" ƅƃŹŰū ƅūű- 

 ŸŴŽŬŰŻ Ÿů ƃƄūŶ Ƃƃ ŸŴŴŲ Ÿů ŸŴŴŲů ,ƅŰƃŴƃŹ ŴŮŴ ŷŽ Ƃƃ ŸŴūŬ ŸŴŴŲů ,ŸŴŴŲ ůƁŰƃ ŴŻū Ÿū
 "ůƄƂ ůŮŰŬŽŬ" Űůű .Ŵŭūƃųů ŵŰƅŹ ,ůűů ŮƁů ŵŰƅŹŮŰŬŽ ŴŶ ůŷſƅ Űű ŬŷŬƄ ů ůŮŰŬŽů

 ūŴů ŸŬŷ ƂŽƁ ƅŻŴŲŬŬ 'ů ŷū ƂŰŽƁŷ?ƂŽŰƁ ŸŮūů ůŹ ŷŴŬƄŬŰ  ŰƅŰůŷū ŴŰŷŴŭ ŷŴŬƄŬ
ū ƅŰŹŹŰƃ" ŬŰƅŶƄ ŰŹŶ ŵƃŬƅŴ- ƅŻŴŲŬ ŴŮŴ ŷŽ ŵƃŬƅŴ ŰƅŰŷŭƅů ūŰůƄ "ŸŻŰƃŭŬ ŷ
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.ŷ"Żů źŰƃŭů ū ƅŰŹŹŰƃ"- ŴŮŴ ŷŽ ůűů ƃƁŴŹů źŹ ƅūƁŷ źŰŴżŴŻů ,ůūŴƁŴů ƅūű "ŸŻŰƃŭŬ ŷ
ůƄ ūƁŰŴ źūŶ .ůƂŽƁů ƅū ,ůŴŴŻſů ŷƄ ƅŴŹŴŻſů ůŮŰƂŻů ƅū ,ůƂŽƁů ƅū ƃƁŰŴ ŰŹƁŽŬ ƃƁŴŹ

 .ƃżŲů ŷƄ ůƄŭƃůů ƅū ,ƅŰƃŴƃŹů ŷŶ ƅŴƃŶůŷ "ŸŮŴŬ ƅŰŴſŴſ ŬƃŲŰ" ůű ŴŮŴ ŷŽŰ
 .ŸŮūŷ ƄŴƄ ƅŰŰūƅŰ ƅŰſŴŷƂůū ƅŰŹŹŰƃ" ƄŴƄ ůű ŴŮŴ ŷŽ- ƄŴ ůű ŴŮŴ ŷŽ ƅŹūŬ ,"ŸŻŰƃŭŬ ŷ

.ŸŮŴŬ ƅŰŴſŴſ ŬƃŲ  

 ůƄƂ ŷűƃŬ ŷƄ ūŴůƄ ŬƃŲ ŷƄŹŷ ŰŹŶ ůŻůŰ  ůƄƂ ƃŬŮ ŴŻſŬ ŰŷŴſū ŮŰŹŽŷ ůŷŰŶŴ
.ŸůŬ ŰƅūŶůŬ ŸŰŭſƅ ūŷŰ ŸŴŻŬūŶ   .ŵƃ ŷűƃŬů ůŴů Ÿū źŶ źŴūƄ ůŹ ůŴů ŷűƃŬů űū

 ,ŷűƃŬů ŵŰƅŹ źŬūů ūŷ ,źŬūů ŵŰƅŹ ŸŭſŻ .ůƄƂ ƅŰŴůŷ ůŶŴƃƁ ůŷſƅů ŵŶ ƃŹŰū ūŰů
 ŬŷŬƄ ůŮŰŬŽůƄ-  ůű ŷŽ ůŴŰŻŬ ūŴůƄ ƅƃŹŰū ƅūű ,ůƄƂ ůŮŰŬŽ ƅŰŴůŷ ůŶŴƃƁ ,ůŷŴſƅů

ŮŰŬŽ ūŴůƄ .ůƄƂ ů ŽŻŰŹ ŷŶ ŮŭŻ ŮŰŹŽŷ 'ůŷ ūŰƃƂŷ ŰŻŴŴůŮ ůƄƂ ůŮŰŬŽ ƅūƃƂŻ źŶŷŰ
 ŰŷŴſūŰ .ŰŬƃƂŬ ƃŬƄŻ ŰŬŷ ƅŰŴůŷ ƅŰƂűŲů ƅŰŰūƅŰ ƅŰſŴŷƂů ŷŶ ƃŬƄŷŰ ƀŰŲŬŹŰ ƅŴŬŹ

 źŬūů ŬŷŶ ūŰů Ÿū-  .żŰŹŴ ůűů źŴŴŻŽů ŷŽ ŰƃŬŴŮ-  ŵŶŬ ŰƂżŽƄ ůŷū-  źŹ ŸŴŰżŹ ƂŷŲƄ
Ƃ ūŴůƄ ůűŬ ŸƁŽŬ ūŰů ůƄƂů ůŮŰŬŽů ŷƄ ůűů źŴŴŻŽů ƅŴŻŽŬŰƅ ūŴůƄ Ƃƃ ūŷƄ ůűŬ .ůƄ

 ƅŰƄŽŷ ůƁŰƃ ŸŮū źŬ Ÿū .ƅŰŴƄƂ ŷŽ ůŴŰŻŬŰ ƅƃűŰŲŰ ƅƄƃŰŮ ūŴůƄ ůűŬ Ÿŭ ūŷū ,ƅƄƃŰŮŰ
 ŸŴƄŻūŷ ƃŬŶ ůƃƂ ůű .ƅŰŬƃ ŸŴŻƄ ŵƄŹŬ ƅūű ƅŰƄŽŷ ŷŰŶŴ ūŰů ,ůŶƃ ůŮŰŬŽ ŰŹŶ ,ůŷƂ ůŮŰŬŽ
 ŷŷſƅŹ ŸŭŰ ŮŹŰŷ Ÿŭ ŸŮū źŬ .ƅŰŬƃ ŸŴŻƄ ŵƄŹŬ ŸŹƁŽ ƅū ŸŴŹƃŹ ŸŴƄŻūƄ ,ŸŴŭŰżů ŷŶŹ
 ůŮŰƂŻŷ ŽŴŭŹ ūŰůƄ ŸŰƂŹ ŷŶŬƄ ŸŰƄŹ .ƅŰŬƃ ŸŴŻƄ ŵƄŹŬ ŰŹƁŽ ƅū ůŹƃŹ ŸƁŽŬ ūŰů ŷŬū
 ƃŰƅſŷ ůƁŰƃ ūŷ ūŰůƄ ůŴŽŬ ūŴůƄ ŰűŴūŷ ŽŴŭŹ ūŰůƄ ŸŰƂŹ ŷŶŬ ,ůƅŰū žƂŰŽ ūŰů ,ůƄƂ
 ŸŴƄŻū ƄŴŰ ,ŵŶ ŸŴŷŷſƅŹƄ ŸŴƄŻū ƄŴ ,ŵŶ ŸŴŮŹŰŷƄ ŸŴƄŻū ƄŴ .ŬŴŬżŹ ƃŬŰŽ ūŰů ,ůƅŰū

.ŵŶ ŸŴŴŲů ƅū ŸŴŴŲƄ  

  ůŬƄ ůŮŰƂŻ ƄŴ ūŴůƄ ůűů ŮƁů ŷŽ ŮŰŹŽŷ ůŶŴƃƁ ūŴů ,ŸŴƃŬŮ ŽŰƂŬŷ ŷŶŰƅ ůŷŴſƅůƄ ŴŮŶ
 ŵŰƅŲŷ ůƁŰƃ ŴŻū Ÿū .ŸŴŽŻ ūŷ ƃŬŮ ůűƄ ƃŹŰū ūŰů .ŸŴŽŻ ƃŬŮ ůűƄ ƃŹŰū ūŷ ūŰůŰ ,ůƄƂ
 ƅū ƃŰŬƄŷ ŷŰŶŴ ūŷ ŴŻūŰ ,ŰƅŰū ŵŰƅŲŷ ŵŴƃƁ ŴŻū űū ,ƃƁŴŹů ƅū ŽŰƂŬŷ ůƁŰƃ ƅŹūŬ ,ŰůƄŹ

Źū .ŸƅŰū žųŷūƄ ůű ŴŮŴ ŷŽ ŸŴƄƂů ŸŴƃŬŮů ŷŶ ŲżŰŻŬ ŸŴƄŰŽƄ ŰŹŶƄ ŮŲū ŸŮū ŷŽ Űƃ
 ŸŮū ŷŽ ŰƃŹū ŵŶ ,ůƄƂ źſŰūŬ ůű ƅū ůƄŰŽ ūŷ ŮŲū žūŰ ŸŴŶŹ ,ūųŲ ŷŽ ŸŴŶŹƄ ŷŬŰƂŹů

 ůƃŴŬŽŰ ůƃŴŬŽ ŷŶ ŷŽ Ŭŷů ƅū žųŷŹ ūŰů ŸŽſ ŷŶƄ ůūƃŻŶƄ ůű-  ŷŽ ,ŰŻŮŭŬ ŷŽ ,ŰŻŹƄū ŷŽ
ƃŮżŬ ůű ,ŴŹƁŽ ƅū žųŷŷ ŷŰŶŴ ŴŻū "ŰŻŮŭŬ ,ŰŻŹƄū"Ŭ Ÿŭ .ůűŶ žŰųŴŷ ƄŴ ůƃŴŬŽ ŷŶ ,ƃŮżŬ ŴŻū ,

 ƅŴƃūŷŰſŰſ ŮŰūŹ ūŹżŴż ůƅŴŴů Űű ?ůƂŴƃŹūŬ Űűů ůŹżŴżů ůƅŴŴů ŴŹ ŷƄ .ƃŮżŬ ŸŷŰŶŰ
:ůűŬ ŸŴŻŴŹūŹ ŷƄ ůŷŰŮŭ ůƁŰŬƂ ůƅŴůŰ òI'm all right, you are all right, everybody is 

all rightó 

  ŸŷŰŶ ,ůƄƂ ūŷ ūŰů ƃŬŮ ŸŰƄƄ ůű ŷŽ ůŴŰŻŬ ūŴůƄ ůŻŰŹū ŷƄ ŸŴŴŲ ŷƄ ŭŰż ŸŴūƃŰƂ ůűŷ
 ŸŴŹŽſŷ ůſŴŷƂŬ ƅŬƄŷ ,ůſŴŷƂ ŵŰƅŬ ŬƄŰŴ ŸŮū źŬů ůűŬŰ ,ƃŮżŬ ŸŷŰŽů ,ƃŮżŬ ŴŻū ,ƃŮżŬ

.ůƄƂ ůŮŰŬŽ ŲƃŶůŬ ūŴů ůűů ƃŬŮů źŹ ůūŴƁŴů .ƅŰŹŴŽŻŬ ūŷ ŸŴŹŽſŷ ,ƅŰŹŴŽŻŬ  

 Ŭ ,ůŷŴſƅů ŷƄ ůűů źŴŴŻŽů ŷŽ ƃŬŮŹ ūŰů ūŷ ůŴŰŻŬ ūŴůƄ ƃŹŰū ůű ,ƃƄŬ ƅŽŴŭŴŬŰ ƄſŻ ƅŽŴŭŴ
 ŵŰƅŬ ƄŴƄ ƅŰŴƃűŶū ŷƄ ƅŹŴŰżŹ ůŮŴŹŬ ƃŬŰŮŹ .ƅŰŴƄƂ ŷŽ ůŴŰŻŬ ūŴů ūŷū ƀŹūŹů ŷŽ Ƃƃ
 ūŷ ūŰů ,ŸŴƄŽŻ ūŷ ŸŴƃŬŮů űū ŰƅŰū ůƄŰŽ ūŷ ūŰů ŸūŰ ,ƃŬŮ ƅŰƄŽŷ ŷŶŰŴ ūŰůƄ ŴŮŶ ŸŮūů

 .ŵƅŰŲƅŰŷŭů ŷŴŬƄŬ ūŰů ŲƃŰųů ůű ŷŶ ůŻůŰ - ů ŭŰżůŰ ůűů źſŰūů ŭŰżů ,ůŮŰŬŽ ŷƄ ůű
 .ƅŰŷŭů ŷƄ ůūƁŰƅů ūŰů ,ƅŰŷŭŬ ŰŻŲŻūƄ ŴŻſŹ ūŰů ůű ŷŶ ,ŴƄŰƂů ŷƄ ůűů źŶ źŴūƄ ůŹ

 ŰŲŰŹŬ ŰƅŰůŷū ƅŰŷŭƅů ůŴů űū ŴŶ ůŷſƅŷ źŴŶŴƃƁ ŰŴů ūŷƄ ŸŴŴƂ ƄŮƂŹů ƅŴŬ ůŴůƄŶ
 ƂŰŹŽ ŬŷŰ ƄŴū ŬƃƂŹ ůŬůūů ƅū [ƃŴŽůŷ] (ƃŴūůŷ) ƅŰŬŲƃƅůŬ ŸŮū ŷƄ ŰƅŬƄŲŹŰ

 .ŮŬŷŬ ůŬƄŲŹů ƂŹŰŽŬ ŬƁŹů ŰŻŻŴū ŸŮūƄ ūŰů ,ůŹŰƂŹŬ ůƃŰƄ ůŻŴŶƄ ŰŬƄ ,ůŷŰūŭ ŷƄ
 ,ƃƃŰŽƅŹ ŰŻŻŴū ƃŬŮ ŸŰƄƄŰ ůſŴŷƂŬ ŰŷŰŶ žƂŰŹ ūŰůƄ ŸŷŰŽŬ ,ŸŴƃƁŴŹů ŷƄ ŸŷŰŽŬ ūƁŹŻ
 ůŷŴſƅů ƅūű ƅŹŰŽŷ .ŸŴƃŰƁŽŹŬ ŷƂƅŴůŷ ůŶŴƃƁ ůŻŻŴūƄ ůƃūů ,ůƃŴƄŴ ůŽŴſƄ ƄŴƄ ŽŭƃŬ

 ƀŹūŹů ŸƁŽŬ ūŴů- ūŬ ůŷŴſƅů ƅū ŸŴƃŴŮŭŹ ŰŻŲŻū ƅŰŻŰƄŷ ůŹŶŬ Ŵƃů ƄŴƄ ŰŹŶ źŰƄŷ ŰƅŰ
 ŷƄ ůűů źŬŰŹŬ ůŷŴſƅů ŷƄ ŴŰųŴŬ ƄŴ ."ŴƅŷŰŶŴ Ÿŭ ...ŴƅŷƅſŻ ŸŴƂŰŷū ŴŷŰƅſŻ" ,"ŴƅŷƅſŻ"
 ŴŮŶ ƂŬūŻ ŸŮū źŬƄ ,ůŹŲŷŹŰ ƅŰŷƅſƅů ,ŸŴŷŰƅſŻ ŷƄ ŭŰż ūŴů ůŷŴſƅů .ųſƄŹů ,"ŸŴŷŴŷſ"
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 ūŰůƄ ƃƁŴŹů źŹ ƅūƁŷ ŰůƄŶŴū ŷŰŶŴ ŸŮū źŬŰ ,ƃƁŴŹŬ ūƁŹŻ ŸŮūů .ŰŹƁŽ ƅū ƃƃŲƄŷŰ ƅūƁŷ
Ŭ ūƁŹŻ.ůŹŲŷŹůŰ ŸŴŷŰƅſŻůŰ ƅŰŷƅſƅůů ŴŮŴ ŷŽ ,ŷŰŮŭ ŴƄŰƂ ŴŮŴ ŷŽ Ƃƃ ŰŶŰƅ   ƄŴ ƃƄūŶ ŵū

 ŵŰƅŬ źŰƅŻ ŰŻŻŴū ůƄŽŹŷŰ ůŴƁŰŹūŷ ůƃŶůů źŴŬ żŲŴů űū ,ŸŴŴƂ ŰŻŻŴū ƃƁŴŹů ŰŬƄ ŸŷŰŽ
 ŷŰŶŴ ūŰů .ůŷƄ ƅūűů ƅŰŽŹƄŹŬ ůŷŴſƅŷ ƂƂűŻ ŰŻŻŴū ŸŮūƄ ƅŰŴůŷ ŷŰŶŴ űū ,Űŷŷů ŸŴƃƁŴŹů

 ƃƄŴ źſŰūŬ ŸŴƃŬŮů ƅū ƅŰūƃŷ űū.ŸŴƃŰƁŽŹůŰ ŸŴŬŰŶŴŽů Űŷ ŰŴůŴƄ ŴŷŬ  

  ŷƄ Űűů ƅŰŽŹƄŹŬ ůŷŴſƅů .ůŷŴſƅů ƅū ŷŶ ŸŮŰƂ ŬŴŴŲŹ ƅŰŷŭů ŷƄ źŹűůƄ ƃŴŬżŹ ūŰů
 ūŴůƄ ūŷū ŬŷŬƄ ůŮŰŬŽ Ƃƃ ūŷ ůŴůƅƄ ůŷŴſƅ ŬŴŴŲŹ ūŰů .ƄſŻů ƃƁŴŹŹ ƀŷŲŴůŷ źŰŴżŴŻů
 ūŴů ,ůƄƂ ůŮŰŬŽ ūŴůƄ ūŷū ,ůŮŰŬŽ ūŴůƄ ŴŮ ūŷ ,ƅƃŹŰū ƅūű .ůƄƂ ůŮŰŬŽ Ÿŭ ůŴůƅ

ŴŰ" ŸŴŴŲ ůƁŰƃ ŴŻū ."ŸůŴŴŲ ƅū ŰƃƃŹ-  ůŮŰŬŽ ůƁŰƃ ŴŻū ,ŸŴƃŹ ŸŴŴŲ Ÿů ŸŴŴŲů-  ůŮŰŬŽů
 ,ŸŴƃƁŹŬ ūƁŹŻ ŸŮūů ƃƄūŶ ůŬƄ ůŷŴſƅ ŷƄ ƅŰůŹ Űŷ ūƃŰƂ ūŰůƄ ůŹ ůűŰ .ůƄƂ ůŮŰŬŽ ūŴů

.ƅŰŷŭů ŵŰƅŬ ,ƃƁŴŹů ŵŰƅŬ   

 Ÿŭ ƅƃƁŰŴ ūŴů ŵŶ ,ůƄƂ ůŮŰŬŽ ƅŻŴŲŬŬ ůŷŴſƅ ƅŻŴŲŬŬ ūŰůƄ ůű ƃŬŮ ƅƃƁŰŴ ƅŰŷŭůƄ ŸƄŶ
Ŭ .ƅŰŷŭ ŷƄ żŴżŬŬ ūŴůƄ ůƃŰƅ ƄŴƄ .ůƃŰƅ ŷƄ ůŻŴŲ ūŰů ƅŰŷŭů źŹűŬ ůƃŰƅů źŴŻŽŬ źŶŰ

 .ūŻŹŴůŹ ūŴŽƃŬ ŬŰƅŶƄ ŰŹŶŰ .ŸŴŻŬŷŰ ƃŹŰŲŬ ůŴů ůű ,ŸŴŻŬŷŬŰ ƃŹŰŲŬƄ ŬŰƅŶ ƃůűŬ
 ƃŹŰŲŬ" ,ŸŮŰƂů ŮŰŹŽů ƄūƃŬð  ŸŴŻŬŷŬ ,ƃŹŰŲŰ ŷƂ ūŮð  ůŮŰŬŽ ŷŶŬŰ ,ūƅŶŷů źŰŬŴŷ ūŮ

 ůŮƄŬð  ŸŴŻŬŷŰ ƃŹŰŲ ůű ."ūƅŴŴƃŬ ūŮ ŬƄŰŴ ŸŮū źŬƄ ƅŰŷŭŬ ƄŴƄ ůŮŰŬŽ ůű ,ůƄƂ ůŮŰŬŽŰ
.ůŮƄŬ ůŮŰŬŽŰ ŸŴŻŬŷŰ ƃŹŰŲ ŷƄ ůŮŰŬŽŬ źŹűů ŷŶ ūŴů ŰŷƄ ůƃŰƅůƄ ,ŮŬŰŽŰ  

.ƃŲū źŴŴŻŽŷ ƃŬŰŽ ūŰů ŰŴƄŶŽ  ŸŴƄŭŷſ ŸŴŻŰŹƄŰ ƅŰŶŷŹ ůŹů ŸŴƄƄ" :ŬŴƅŶŮ ūŰů źŴŻŽůŰ
Űŷū ƅŰŶŷŹ ůŹů ŸŴƄƄ" :ƃůŰűŬ ƄƃŴſŰ ."ŴƅŹƅ ŴƅŻŰŴ ūŴů ƅŲū ƃſżŹ źŴū ƅŰŹŷŽŰ 

 "ƅŰƅŶżŹ ŸŴƄƄ ŰƃƂŴŽŬ ūŰů źŰŬƄŲů ŷŬū ůųŹŰ ůŷŽŹ ŸƅŰū ƃŰſżŷ źƅŴŻ .ůŻƄŹŬ ƄŴƄ
" .ůūŷů ŵŶŰ ŸŴƂŷŲ ůƄŷƄŷ ƅƂŷŰŲŹƄ ƅŶżŹ ƄŴ ,ƃŮżŬ ŸŴƄŭŷſ ŸŴŻŰŹƄŰ-  Űŷū

 ."ƅŰƅŴŴƃŬ .ƅŰƅŴŴƃŬů ŷƄ ŸŴƁŬƂ ƃŹŰŷŶ ƃſżŹ źŴū ƅŰŹŷŽŰ"-  ƅŲū" ."ƅŰŶŷůů Űŷū
 ."ŴƅŹƅ ŴƅŻŰŴ ūŴů "ŴƅŹƅ ŴƅŻŰŴ"- ƃƄŴ ƅżŻŶ ŴůŰű .ŷū "ŴƅŹƅ" ƄŰƃŴſŰð  źŴūƄ ,ŴƅŹŴŷƄ

 ."Ŵŷŭƃ ŸŰŮů ƀƃūůŰ" :ŬŰƅŶƄ ŰŹŶ ŷūƃƄŴ ƅżŻŶ ƅŷŰű ŷŰŶŴŬŶ ŰŷƁū ƅŰŹŷƄ ƃƄƂů
 źŹ ƂŷŲ ūŴů ŷūƃƄŴ ƅżŻŶƄ ůűů źŬŰŹŬ "Ŵŷŭƃ ŸŰŮů ƀƃūů" ,ƀƃūů ūŴů ŷūƃƄŴ ƅżŻŶƄ ūŰů
 .ůŻŰŴŷŽů ůŬŶƃŹů ŷƄ ƂŷŲ ūŴů ,ƅŰŹŷƄů ŷƄ ƀƃūů ūŴů ,ƅŴƂŰŷūů ƅŰůŹů ŷƄ ƅŰŹŷƄů

 ūżŴŶů ,ƃŲū źſŰūŬŰ ."Ŵŷŭƃ ŸŰŮů ƀƃūů" Ÿŭ ŷŬū "ŴūżŶ ŸŴŹƄů" ,ūƁŹŻ ůűů ŸŴŻŬ" :ŬŴƅŶŰ
 .ūŰů ůŰŬūŮ ūŽƃŶ ūƃŬŰ "ŸŶŴƂŰŷū 'ŴŰůŷ Ÿƅū ƃŲū źŰƄŷŬ Űū 'ůŷ ŸŴŻŬ ŰŻŲŻū-  ŰŻŲŻū

.ŴƂŰŷūů ŷŰŷŶŹů ŷƄ ƅŰůŹů źŹ ƂŷŲ  

  :ŬŰƅŶƄ ŰŹŶ ůŷŽŹ ūŬƁ ŷŶŬ ūŰů ŸŴŻŰŴŷŽ ƅŰŹŷŰŽŬ ŵƃŬƅŴ ŰŮŰŲŴ ŴŰŷŴŭ ŴŻſŹ ŰŻŴŴůŰ
".ƄŹŹ ŷŽŰſŬ ƅŰūŴƁŹŬ ŰŴŷū ŸŴŷųŬƄ "ŸŴŰŲƅƄŹ ŵŷ ŸŴŹƄů ūŬƁŰ  ŷųŬ ŸŴŹƄů ūŬƁ

 ŰƄŰƃŴſ "ƅŰūŴƁŹŬ ŷųŬ" .'ů ŷū ƅŰūŴƁŹŬ-  ūŷū ůŴŴƁƃ Űŷ źŴūŰ ŰŮŬŷŹ ŮŰŽ źŴūƄ ƃŴŶŹ ūŰůƄ
.ŴƂŰŷūů źŰƁƃů  ŴŹ" Ƃƃ ŰŬ ŸŴŽƄŰſŰ ŸŴŮƃŰŹů Ÿ"ŰŶŽ ůŻů ŸŴŻŰƅŲƅů ƅŰŹŷŰŽŬ ŵū

ūŷ ŸŬŬŷ ŮŲŴŷ "ƀƃūŬ ŮŲū ŴŰŭ ŷūƃƄŴ ŵŹŽŶ.ŰŻŰƁƃ ŴŻſŹ ŸŻŰƁƃ ŷųŬŷŰ ŮŲ  ƃŴŮŭŹ ūŰů
 ŷƄ ŴŰŭ ƄŴ ."ŮŲū"ŷ ŵŹżŻ ŵŰƅŬ "ŴŰŭ" ůŷŴŹů ƅū ūŷū ŴŰŭŷ ƃūŰƅ ƃŰƅŬ ūŷ "ŮŲū" ůŷŴŹů ƅū
ůƄŰŽƄ ŸŽů ŰůűŰ .ƀƃūŬ ŮŲūů ŷƄ ŴŰŭ ,ƀƃūŬ ŮŲūů ŷƄ ŸŽů .ŮŲūů ŷƄ ŸŽ ƄŴ ,ŮŲūů 

."ŰŻŰƁƃ ŴŻſŹ ŸŻŰƁƃ ŷųŬŷŰ ,ŮŲūŷ ŸŬŬŷ ŮŲŴŷ"  

ŶƄů źŹ ƂŷŲ ūŰůƄ ūƃƂŻ ūŰů ŰŻŰƁƃ ŷųŬŹƄ ,ƀƃūŬ ŮŲū ŴŰŭ ŷƄ ƅŰůŹů ūŰůƄ ŸŰƄŹ ůŻŴ
 .'ů źŰƁƃ ŴŻſŹ ŰŴŷū ŸŴŷųŬƄ ŸŮūů ŴƃŬū ŷƄŹŷ ŰŹŶ ūŰůŰ ŸŴŶŴŴƄ ŸŮūů ŴƃŬū ŷŶ

 ,ƃŬūŷ ƃŬū źŴŬ ŷŮŬů źŴū űūŰ .ŸŮūů ŷū ŸŴŷųŬ ŸůƄ źŹű ŷŶ ,ŸŮūů ŴƃŬūŶ ŸŴƃŮŭŰŹŰ ŰŷŴſūŰ
 .ūſŰŭ źŹ ƃŬŷ ūŰůƄ ŸŴŷŭƃů ƅū ƄŴŰ ,žŰŭů ƃƂŴŽ ŸůƄ ŸŴƂŷŲ ƄŴ Ÿů ůű ŮƁŹƄ ŸŴŴŷŭƃů

 ,ůűŹ ƃƅŰŴ ŰŷŴſūŰ .ŸŮū ŷƄ ŰŴƃŬŴū Ÿů ŸŴŴŷŭƃů Ÿŭ ŷŬū ,žŰŭŷ ƀŰŲŹ Űŷŭƃ ŴŻƃŰſƁ ŰŷŴſūŰ
 ,ŷŬū .ŸŮūů ŷƄ ŷŰŷŶŹů źŹ ƂŷŲ źŶ Ÿŭ Ÿů .ŰŬ ŸŴƂŰŬŮƄ źŹű ŷŶ ŰŻŴŴůŰ ƅūƁŹŻ źƃŰſŴƁůƄŶ

Ųů ūŷ ŴŷŰū źƃŰſŴƁů .ŴŷƄ ŴŻūů źŹ ƂŷŲ ūŴů źƃŰſŴƁů ,Ŵŷū ůŮŰŹƁ ŴŷƄ ŷŭƃůƄ ,ůŷƄ ŷŭƃŬ Ƃŷ
 ,ŰƅŰū żŻƃſŷ ŮŲū ŮƁŹ ŵŴƃƁ ŴŻūŰ ,ŴŷƄ ŴŻūůŹ ƂŷŲ ūŰů ŷŬū ,ŴŷƄ ŴŻūů ŵŰƅŹ ŬŰƄŲ ŴŶů

 .ŰŬūŶŬ ŬūŰŶ ŴŻū ŴŻƄ ŮƁŹŰ ,ƅŰŴŲ Űŷ ƅƅŷ ƄƃŰſů źƃŰſƁ źŶŰ .ŰŴƃŬūŹ ŮŲū ŮƃſŻƄŶ ŷŬū
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ŸŮūů ŷŷŶŹ ŬƄŲŻ ŰŻŴū ŬŰƄ ŸŮūů źŹ  ?ůŹŷ .ŰŴŷū ŷųŬ ŰŻŴūƄ ŴŻſŹ ŮŴů ,ŮŴ ŰŶƅŲƄŶ
ūŴů ,ŴŷƄ ŮŴ ūŷ ƃŬŶ ūŴů Űűů  ůƅŻŴƄ ūŴůƄ ŴŻſŹ ūŷ ?ŴŷƄ ŮŴ ūŷ ūŴů ŽŰŮŹ ,ŴŷƄ ůƅŴŴůƄ ŮŴ

 ,ŸŴŴƂ ŰŻŻŴū ŬŰƄ ,ŴŻūů ŷū ƃŬūů ŷƄ ƅŰŷųŬƅůů ŷƄ ůűů ƃƄƂůƄ ŴŻſŹ ūŷū ,ůƅƃŰƁ ƅū
 ŮŴů ūŴů ,ŴŷƄ ŮŴů ūŷ ūŴů ůŹƁŽ ŴŻſŬ ƅūƁŹŻ ūŴůƄŶ .ůŹƁŽ ŴŻſŬ ƅūƁŹŻ ŰŴƄŶŽ Űűů ŮŴů

ŮŰƂ .źƃŰſŴƁ Űű ,źƃŰſŴƁů ƅū ŴƅŶƅŲƄ ŴƃŲū .ŴŷƄ ůƅŴŴůƄ ,ŴŷƄ ŴŻūů ŷƄ źƃŰſŴƁ ůƅŴŴů Űű Ÿ
 ,ŴŻƃƂ ŷŰŮŴŭ ŷƄ ůŶŴƅŲ ŰŴƄŶŽ ūŴů ůŮƃſŻƄ Űűů źƃŰſŴƁů ,ŴŷƄ ŴŻūů źŹ ƂŷŲ ůƅŴŴů ūŴůŰ
 ,ƅŮƃſŻů źƃŰſŴƁůŹ Ŵŷ ƅſŶū ūŷ ƃƅŰŴ .ŸŴŽŮƃſƁŷŰ ŸŴƃŰſŴƁŷŰ ŸŴƂƃŲŷ ƄŴ ůűŬ ūƁŰŴŶŰ
ƃƄŬů ƅŶŴƅŲƄ ŸƄŶ ,ƃŬŮ ƅŶŴƅŲ ūŴů ƅŮƃſŻů źƃŰſŴƁů ,ŴŻūůŹ ƂŷŲ ūŴů ŴŷƄ źƃŰſŴƁů 

.ƃŲū ƃŬŮ ŰŴƄŶŽ ūŴů ,ŸŮūů źŹ ůŮƃſŻƄ  

  ƃŬū ŰŹŶ ūŰůŰ ŵƃŬƅŴ ŰŮŰŲŴŹ ŮƃſŻƄ ,"ŮƃſŻ ƄƂŬŴ ůŰūƅŷ" :ŬŴƅŶ ŸŮūů ƄſŻŬ ŵŶŰ
 ŸŮūů źŹ ƄƃŰſů ŷŬū .ůŰŰūƅ ƄſŲŷ ŵŷŰůƄ ůű ūŰů ŮƃſŻůƄ źŬŰŹŬ ƂŰżſů ƅū ūƃŰƂ ūŰů

 ,ƃƅŰŴ ŵŴŴƄ ŰŻŻŴūƄ ,ŵƅŲŻ ƃŬŮůƄ ŽŭƃŬ .ŵŰƅŴŲů ,ŮŰƃŴſů ,ůŮŴƃſů ŸƁŽ ūŴů ůŮŰƂŻů ūŰů
 .ŸŮūů źŹ ƄƃŰſů ƃŬū ŰŹŶ ūŰůŰ ŵƃŬƅŴ ŰŮŰŲŴŴŹ ŮƃſŻ ūŰů ,ƃŲū ŰŴƄŶŽ ŽųƂŻ ŰŷūŶ ůű ŴƃůŰ

 .ŷŰŶŴŬŶ ƅŴƄūƃŬ ƃƁŰŴ ŷƄ ůŹŴŷƄ ůŹŰƂů źŹ ŮŲū źƃŰſƁ ƀƁƂŻ Űū ŰŴƃŬūŹ ŮŲū źŶŷŰ
 ŰŹƁŽ ƅū ŮŴƃſŹ ūŰů ƃŹŰŷŶ ,ŮŰŲŴŴů źŹ ŰŹƁŽ ƅū ŮŴƃſŹƄ ůűů ŮƃſŻů ,ŮƃſŻů ŷŽ ƃŬŮŹ ūŰů

 ŵƅŲ ūŰů .'ůŷ ŷųŬƅůŷŹ Ƃƃ ūŷ ūŴů ůŴŮŭƃųů ŰŹƁŽ ƅū ŵƅŲ ūŰůƄ ŽŭƃŬŰ ,ŰŹƁŽ ƅū
 ŷŽ ūŬŰŹ źŴƃŮůŻż ƅŶżŹŬ .ŮƃſŻ ūŰůƄ ůűŬ ů"ŬƂůŬ ŸŭŰſ ŷŰŶŴŬŶ ūŰů ūŷū ,ŰŷƄ ůŴŮŭƃų
 ƅƃŹŰū ƅūű ,"ŴŮŴŹ ŴŻŷƂ ,ŴƄūƃŹ ŴŻŷƂ ?ƅƃŹŰū ůŹ ůŻŴŶƄ" :ŷŬŰż ŸŮūůƄŶ ůƃŰƂ ůŹ

,ūųŰŲ ŸŮūůƄŶ űūŰ .ůŻŴŶƄů ŬūŶ ůű Ŵųƃſů ŷŬżůƄ ūŴů ŸƄ ůƄŭƃůůƄ  ŸŮūůƄŶ Űū
 ƂŷŲů ƃƄūŶ ,ƃŬŰŲŹ ůűů ƂŷŲůƄ źŹű ŷŶ ůűŰ .ůŻŴŶƄů ŷƄ ŷŬż ůű ,ūŰů ŴŹ ůŻƄŹ ūŷŰ ,ŭƃůŻ

 ƂƅŴŻ-  ūŰů ŷŬū ,ŴŻŹűů ŬūŶů ƅū ƃƅŰſ ŰŷŴūŶ ūŰů ůűů ŸŭſůŰ ,ƅŰůŹů ŵŰƅŬ Ÿŭſ ƃƁŰŴ ūŰů
.ƃƅŰŴ ŴŲ ŰŻŻŴū ƃŬŶ  

  ŮŭŻ ų"ƄŽŬů ŷƄ ůŹŲŷŹů ŷŽ ůŬƃů ƃſŰżŹ ŸƄ ų"ƄŽŬů ŴŲŬƄŬ ŽŴſŰŹƄ ƃŬŮ ƄŴ
ů ŴŻſŹ ,ŰƃƁŻƅů ŸůƄŶ ƃŽųƁů ŮŰūŹ ūŰů ƅūű ŷŶŬŰ ,ŸŴŻŴŴŻŽŰ ŸŴŲŰŶŴŰ ŰŴů .ŸŴųżŴƂŻūƃſ

 ůűƄ ƃŹū ūŰů ŰƃƁŻƅů ŸůƄŶŰ .ƅŰƃƁŻŷ ƅŰŮůŴ źŴŬ ŽƁŹūŬ ŰŷŴūŶ ŮŰŹŽŷ ŰżŴŻ ŸůƄ źŹű ůŴůƄ
 ůŹŰƂƅ Űŷ źŴū ,ƅƃŶŻ ƃŬūůƄ ŽŭƃŬ ŷŬū ,ůŹŰƂƅ źŴŴŮŽ Űŷ ƄŴ ,ƃŬŰŲŹ ƃŬūůƄ źŹű ŷŶƄ ŰŹŶ

ŴŴŻŽů ŷŽ ƃŬŴŮ ūŰů .ƃƅŰŴ.ƃżŲƄ ƃŬū ƄŴƄ ŵŶ ŷŽ ,ůűů ŮŰƃŴſů ŷŽ ,ƀŰƁŴƂů ŷƄ ůűů ź  

  ,ŷūƃƄŴ ƅżŻŶ ŷƄ ůƅŰŹŴŷƄ ŷŽŰ ,"ŴƅŹƅ" ŷŽ ,ŷūƃƄŴ ƅżŻŶ ŷŽ ƃŬŮŹ ūŰůƄ ŵŶŬ ƃŰƄƂ ůű
 ůƃŴŬŽů ŷƄ ůŴŮŭƃųů ƅū ƃŴŮŭŹ ūŰů źŶŷŰ .ŷŰŶŴŬŶ ů"ŬƂů ŷƄ ůŶŴƅŲ ƀƁŰƂ ūŰůƄ źŬŰŹŬ

ŮŰƃŴſŬŰ ůūŴƁŴŬ ūŴů ůŹŴŭſůƄ ůű ƅū ƃŴŮŭŹ ūŰů ,ƃŲū źſŰūŬ  ƅŰŲſŷ Žŭƃ ŰƅŰūŬ .ŷŰųŴŬů źŹ
 Ÿŭſů ƄŴŰ ŵŰƅŴŲů ŷƄ ŬūŶů ƅū ƄŴ ůűů ŵŰƅŴŲŬ .ůŻŴŶƄů źŹ ŰůƄŹ ŴƅŶƅŲ ŰŷŴūŶ ŴŻū

.ƅŰūŴƁŹů ŵŰƅŬ ƃƁŰŻƄ   

 ŰŹŶ ŷŷŶ ŸŴƃŲū ƅŰŻŰƁƃ Űŷ źŴūŰ ŰŴŷū ŴƃŹŭŷ ŷųŬ ūŰů ƅŹūŬ ŰŬ ůƂŬŮŷ ūŬů ŷŬū
ƀƃūŬ ŴƅƁſŲ ūŷ ŵŹŽŰ ŸŴŹƄŬ Ŵŷ ŴŹ" :ŬŰƅŶƄ ê ŴƂŷŲŰ ŴŬŬŷ ƃŰƁŰŽŷ ŸƄů"Ÿŷ . ŰŻŲŻū
 ƃŴŮŭŹ ŰŴƄŶŽ ūŰůŰ ,'ů ƅŮŰŬŽŰ 'ů ƅŬůū ŷŽ ŸŴƃŬŮŹ-  ŷŰųŴŬ ůƄŰƃŴſ ƅŰƂŴŬŮ ?ƅŰƂŴŬŮ ůű ůŹ

 ůŴŰŰŲ ůű ƅŰƂŴŬŮ ŷƄ ůŻŴŲŬƄ ŸŴŬƄŰŲ ŸŴƄŻūŰ ,ůűųżƂūů ƅŻŴŲŬ ūŷ ūŴů ƅŰƂŴŬŮ .ŴŷƄ ŴŻūů
 ƅŴųųżƂū- "Ŭ ūƁŹŻ ŴŻūhigh ,ŷŰųŴŬů ŷƄ ůŮŰƂŻů ūŴů ƅŰƂŴŬŮů ƅŻŴŲŬƄ ƃŴŮŭŹ ūŰů ."
ŴŮŭŹ ūŰůŰ "ŸŷŰŽŷ 'ů ŴƂŷŲŰ ŴŬŬŷ ƃŰƁ"Ƅ ƃŹŰū ūŰů ,ƅŰƂŴŬŮ ŷƄ ůŷŴſƅ ƃŹŰū ůű ůŹ ƃ

 .ŸŴƃŲūů ƅŰŻŰƁƃů ŷŰųŴŬ ůű ,"ƀƃūŬ ŴƅƁſŲ ūŷ ŵŹŽŰ ŸŴŹƄŬ Ŵŷ ŴŹ" :ƅƃŹŰū Űűů ůŷŴſƅů
 ūŰů źŰƁƃů ŷƄ ůűů ŮŰŲŴŴůƄ ƃŹŰū ūŰůŰ .ů"ŬƂů ŷū źŰƁƃů ŮŰŲŴŴ ůűůƄŰŽ  ƅū ůŹŰƂů

.ŷŰŶŴŬŶ ůŹŴŷƄ ŽŬ ƂżŰŽ ūŰůƄ ,ŮƃſŻƄ ůű ŷŶ ŷųŬŹ ūŷ ūŰůƄ ,ŰŷƄ ŸŴŻŴŴŻŽŬ ,ŰŷƄ ŸŴƂż
 ūŰů ,ŰŻŰƁƃ ƅū-  ůŽƄ Ŵſŷ-  ŷŰŶŴ .ůűů źŴŴŻŬů źŹ ƂŷŲ ŮŴƃſŹ ūŰů ,ůŻŴŶƄů źŹ ƂŷŲ ŮŴƃſŹ

 ŴŻūƄ ƅŰŴůŷ ŷŰŶŴ űū ,Ƅūƃ ƅŻŴŲŬŬ ŴŻŻŴū ůŻŴŶƄů ŷƄ ůŹŴŷƄů ůŹŰƂů ŵŰƅŬ ŴŻūƄ ƅŰŴůŷ
ŶƅŰŲƄŶ ŷŬū ,ŷŭƃŬƄ źƃŰſŴƁ ƅŻŴŲŬ ŰŷŴſū Űū ŷŭƃŬƄ ůŻųƂ ŽŬƁū ƅŻŴŲŬŬ ƅū ŸŴƃƂŰŽƄŰ ŸŴ

 Űűů źƃŰſŴƁů-  ūŰů ,ŰŹƁŽ ƅū ƂŬŮŹ ŸŮūƄŶ ,ƅūű ƅŹŰŽŷ .Ÿŭſ ƃƁŰŻ ůű ŴŮŴ ŷŽŰ ŬūŰŶ ůű
 ,ůŹŴŷƄ ůŹŰƂů ƅū ůƄŰŽ ūŰůƄ ůű ŴŮŴ ŷŽŰ ,ůŹŴŭſů ƅū ŸŴŷƄŹƅūƃƂŻ źŶŷ  ŷūƃƄŴ ƅżŻŶ
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."ŴƅŹƅ"  ŷƄ ƅŰŹŴŷƄů ƅū ůƄŰŽ ŷūƃƄŴ ƅżŻŶ "ŴƅŹŴŷƄ" ůű ƅŰŹŴŷƄŬ ŷūƃƄŴ ƅżŻŶ
ū ůŹŴŷƄŹ ūŴů ,ů"ŬƂů źƂűů ƃ"ŰŹŮūů ŷƄ ŸŴƃŹūŹŬ źŶŷ .ŰŴŷū ůƂŰŬŮ ūŴů ƃƄūŶ ů"ŬƂů ƅ

-  ŸŴƃŴƄů ƃŴƄ ŷŽ ŸŴſŴŰ ŸŴŶŰƃū ŸŴƃŹūŹ ƄŴŰ-  ŴƅŴŴŽƃ ,ŴƅŰŲū ŷƄ ůűů źŴŴŻŽů ŷŽ ƃŬŮŹ ūŰů
.ůŹŷƄůŬƄ ƅŰƂŴŬŮů ūŴů "ŴƅŹƅ" ƅŻŴŲŬƄ ŴƅŹƅ ,ŴƅŻŰŴ  Ž"ŷŮƅū ƅ"ŷŮƅūŬ ůŻůŰ ƄŴƄŶ

 ůųŹ ŷƄ ƅŰƃƃŰŽƅů- ůŷŽŹ ŷƄ ƅŰƃƃŰŽƅů ůŮŴ ŷŽ ůūŬ , ŴŷŽŰ ŴŮŰŮŷ ŴŻū" :ŬŰƅŶƄ ŰŹŶ
 "ŰƅƂŰƄƅ-  ūƅŰƃŽƅūŰ ūƅƅŷŮ ūƅŰƃŽƅū ŷƄ źŴŴŻŽů ŷŶ ŽŴſŰŹ ƂŰżſŬƄ ůű ƅū ƃŴŬżŹ ūŰů

,ŰƅƂŰƄƅ ŴŷŽ űū ,ŬŰůūŷ ŴŹƁŽ ƅū ƃżŰŹ ŴŻūƄŶ ,ŴŮŰŮŷ ŴŻūƄŶ .ūŷŴŽŷŮ  ƃƃŰŽŹƄ ŰŹŶ ŴŶ
 ŷūƃƄŴ ŲŹƄŴ" :ŬŰƅŶƄ ŰŹŶ ůŲŹƄŬ ŰƃƁŰŴŷ ŲŰƃ ƅŲŻ ƅŰƄŽŷ 'ů ƅŰŮŲŬ ůƂŰƄƅů

 "ŰŴƄŽŬŸƄŶ  ,Ŵŷ ŴŮŰŮ ůŶŶ ,ŴŮŰŮŷ ůƄŰŽ ŴŻūƄ .ŰŴƄŽŹŬ 'ů ŲŹƄŴŰ ŰűŰŽŹ ūŴů 'ů ƅŰŮŲ ŵŶ
 ŲŹƄŴƄŶ .ŸŴŷŴŬƂŹ Ÿů ,"ŰŴƄŽŹŬ 'ů ŲŹƄŴ"Ű "ŰŴƄŰŽŬ ŷūƃƄŴ ŲŹƄŴ" :Űŷŷů ŸŴŬŰƅŶů ŴŻƄ
 ů"ŬƂů űū ƅŰƂŴŬŮůŰ ŷŰųŴŬů ƅŮŰƂŻ ŷū ŽŴŭŹ ŸŮūůƄŶ .ŰŴƄŽŹŬ 'ů ŲŹƄŴ űū ,ŰŴƄŰŽŬ ŷūƃƄŴ

 ůŹŰƂů ,ůŹŴŷƄů ůŹŰƂů ƅū ŬŰƄ ƃƁŰŴ ŴůŰű .ŸŮūů ŷƄ ƅŰūŴƁŹů ŵŰƅŬ ƅƃůŰű ůŹŴŷƄů
 ŸŮūů ŷƄ ůŹŴŷƄů ůŮŰŬŽů-  ůŻŴŲŬŷ ŬƃƂƅůŷ ƃŹŰŷŶ ,"ŴƅŹƅ" ƅŰŴůŷ Űűů ůŻŴŲŬŷ ŽŴŭůŷ

.ƅŰŹŴŷƄů źŹ ƂŷŲ ūŰůƄ ,'ůŷ ƂŰŬŮ ūŰůƄ ŮŴŭůŷ ŷŰŶŴ ūŰůƄ ŰűŶ  

  ůŮŰŬŽ ŷŶŬŰ ŸŴŻŬŷŬŰ ƃŹŰŲŬ" ųſƄŹŬ ůŻŰŰŶů ůŹŷ ƃŴŬżů ūŰůƄ ůűů źŴŴŻŽŷ ŸŴƃűŰŲ ŰŻŲŻū
ůŮƄŬ ƃŹŰŲŬ" :ƃůŰűů ƅū ųųŴƁ ūŰůŰ ,"- ŸŴŻŬŷŬŰ ,ƃŹŰŲŰ ŷƂ ūŮ-  ."ūƅŶŷů źŰŬŴŷ ūŮ ŰůűŰ

ūƅŶŷů źŰŬŴŷ ūŮ ŸŴŻŬŷŬŰ .ŸŴŻŬŷŬ Űůű ůŶŷůů źŰŬŴŷ , ŴŻū ůƃŰŲƄ" ŬŴƅŶ ůŻů ŴŶ
.ůƃŰŲƄ ƅŻŴŲŬŬ ŷŶ źŴŽŷ ƅŴūƃŻ ūŴů ůſ ŷŽŬƄ ůƃŰƅů ŴŶ :ƄŰƃŴſ ,"ůŰūŻŰ  ůƃŰƅů

 ?ůŹŷ .ůƃŰŲƄ ƅŴūƃŻ ůſ ŷŽŬƄ ŴŻŴŴŻŽŬ ƅƃŬŮŹƄ Ŵſŷ ,ŷŷŶ ƃŰū ŸŰƄ ůŬ ůūƃŻ źŴūƄ
ŸŴŽƃű ŴŻŴŴŻŽŬ ,ŴŹƄŭů ŸŷŰŽ -  ŸŴŽƃű ƃŮżŬ-  ,ůűŹ ůūŷů ƅŮƃŷ ŸŴƁŰƃ ŰŻŲŻū ŸūŰ ƃŬŮŬŰ
ŰůŽƃŷ ƄŴū źŴŬ ,źŰŹŹŬƄ.  

  ŵŴūŬ Űū ,ůŮƄŬƄ ƅŰŭŰƃŽů ƅū ŸŴƂŷŲŹ ŵŴūŬ ƅƂżŰŽ ūŴů ?ůſ ŷŽŬƄ ůƃŰƅů ƅƂżŰŽ ůŹŬ
 ,ƅŰŻŰŹŹ ŴŻŴŻŽŬ Űū ,ŵŶŰ ŵŶ ƅū ŸŴƃƄŽŹ ŷŶ ;ŰƅƄūŷ ƄŴū źŴŬŰ ŰůŽƃŷ ŸŮū źŴŬ ŸŴŶŰżŶżŬ Űū

 ůűů ŮƁůŹ ,ƃŹŰū ūŰů źŶŷŰ .ůſ ŷŽŬƄ ůƃŰƅŬ ūƁŹŻ ůű-  ;ůƃŰŲƄ ƅŴūƃŻ ůſ ŷŽŬƄ ůƃŰƅ
 ŵżŬ ūŰů ůſ ŷŽŬƄ ůƃŰƅů ŷƄ ūƄŰŻů .ůűů ŸŷŰŽů ŷƄ ŸŴƃŬŮ ŴŻŴŹ ŷŶŬ ?ƅƂżŰŽ ūŴů ůŹŬ

Ƃ ŴŶů ŸŴƃŬŮŷ ŮŽ ,ŸůŴųƃſ ŴųƃſŷŰ ŸůŴųƃſŷ ůűů ŸŷŰŽů ŷƄ ŸŴƃŬŮ ŷŶů.ŸŴŻų  

 ƅŹūŬ ŷŬū  ."ůŰūŻŰ ŴŻū ůƃŰŲƄ" ,ůŰūŻ ůű ŴƃƃůŬ ŸƅŮŰżŴ ůŬƄ ŸŴƃŬŮů ŷŶƄ ůŰūŻŰ
ŰƅŹŶŲŰ ŰŻŰƁƃŬ ůŷŽ ŵŶƄ ůūŷŴŽ ůŹŶŲŹ ƄŮŰƂ ūŽŴŮŴ ůŹŶŲŬ ūŷŰ ŸŴŶŲ ŵƃŬƅŴ  źŶŰ

 ƃŬŮ ŷƄ ŰƃƂŴŽŬ ŸůƄ ŸŴƃŬŮ ŴŻŴŹ ŷŶŬ ƂżŰŽ ŴŻū ,ůſ ŷŽŬƄ ůƃŰƅŬ ƂżŰŽ ŴŻūƄŶ .ůūŷů
ŻųƂ ŸŴŻŴŴŻŽ ,ƅŰūŴƁŹ ŷƄ ŸŴŻųƂ ŸŴųƃſ ƅƂżŰŽ ůűŬ .ŸŴŻųƂ ŸŴŶſ ŴŻŴŹ ŷŶ ,ŸŴŻųƂ ŸŴƃŬŮ ,ŸŴ

 ,ƃŹŰū ūŰů ,ŷŬū ;ƂƅƃŹ ūŷ źŴŴŻŽŰ ,źųƂ źŴŴŻŽ ƅŴūƃŻ ůſ ŷŽŬƄ ůƃŰƅů źŶŷŰ ;ůſ ŷŽŬƄ ůƃŰƅů
 Űű ūŴů ŸƁŽŬ ůŻŰŴŷŽů ůŹŶŲůŰ ,ůŻŰŴŷŽ ůŹŶŲŬ ƄŮŰƂ ŴƃƃůŬ ůƅŮŰżŴ ůſ ŷŽŬƄ ůƃŰƅů

ū ,ŵŶ ŸŰƄŹŰ ŸůŷƄ ŸŴųƃſů Ŵųƃſ ƅūŰ ŸŴŻŴŮů Ŵųƃſ ƅū ƅŽŬŰƂƄ ,ŸŴųƃſŬ ƂżŰŽ ŴŻū ŸŻŹ
.ůŻŰŴŷŽ ůŹŶŲŬ Ÿŭ ůŽƄ ůƅŰūŬ ƂżŰŽ ŴŻū ŷŬū  

  .ŰƅŰŻŹŰū ŸƁŽŬ Űű ;ŸŴƂŰ'ŭ ŵƅŰŲŰ ŬƄŰŴ ūŰů ?ŭŰŷŰŹŰųŻū ūŰůƄ ŸŮū źŬ ůƄŰŽ ůŹ ,ūŹŭŰŮŷ Űūƃ
 ƂŮŰŬ ūŰů ;ŷŬű ƅŴƄŰſŴŲ ŷƄ ŸŴŴŽŹ ŴŻŬŬ Ÿŭ ,ŸŴƃſƃſ ŴſŻŶŬ Ƃƃ ūŷ ;ƄſƄſŹŰ ŬƄŰŴ ūŰů űū

ůŷƄ ŷŰŶŴŽů ƅŶƃŽŹ ƅŷŽŰſ ŵŴū ƂŰŴŮŬ ƅŰŴůŷ ŷŰŶŴ ;ůűŶ ŮƁ ƄŴ .ƂżŰŽ ūŰů ůűŬŰ !ŷŰŮŭ źŴŴŻŽ .
 Ƃƃ ūŰů ŰŹŷŰŽ ŷŶ .ŷŬű ƅŰŴƄŰſŴŲ Ÿů ŰŷƄ ŸŴŴŲů ŷŶŰ ,ŷŬű ƅŰŴƄŰſŴŲŷ ůŲŹŰŹ ūŰůƄ ŸŮū źŬ
 ůŹ Ƃƃ ƂŰŴŮŬ ŽŮŰŴ ŸŮū źŬƄ ƅŰŴůŷ ŷŰŶŴ űū ,ůŴƁűŴŷūŴƁſż ƄŴŰ ƅŰŽƁƂŹƅů ƄŴƄ ŰŻŻŹűŬ .ŷŬű

ŷƄ ůŻŰƄūƃů ůŬŴƂŬ Ÿūů .ƃŴſų ŷƄ ƅŲū ůŬŴƂŬ ůƃŰƂ ŷŽŰ Űŷ źŴūƄ Űū ūŷŹ ŷŰŶŴŽ Űŷ ƄŴ Ű
.ůŲŹŰŹ ūŰů ůűŬŰ ŰŻŴŴŻŽ ůű ;ůŴŻƄů ůŬŴƂŷ ŷŶŰūů ƅū ƃŴŬŽůŷ ŵŴƃƁ ūŰů źŶ  

  Ÿŭ ŰŬƄ ŮƁ ƄŴ ŷŬū ;ŸŴŶŷŶŰŷŹ ŸŴŹŽſŷ ,ŸŴŻųƂ ŸŴƃŬŮŬ ƅŰƂżŽƅů ŴůŰű ŮŲū ŮƁŹ ,ŰŴƄŶŽ
 ƃŰƅŬ ƅŰūŴƁŹů ŷŶ ƅū ƅŰūƃŷ ŷŰŶŴ ŴŻū .ŰŻŴƂŰŷū ůƄŽŹ Ÿů ŸŴŻųƂ ŸŴƄŴŭƃŹƄ Űŷūů ŸŴƃŬŮů

Ź ƅŰŽŹƄŹ ŴƃżŲ ŸŴƄŽŻ ,źųƂŰ ŷŰŮŭ ,ůſŴ ūŷŰ ůſŴ źŴŬ ŸŴŷŮŬůů űūŰ ,ŸŴƃŬŮ ŷƄ ŮŲū ŷŰŷŶ
 ƅŰŹŷƄŬ ůŷūů ŸŴƃŬŮŬ ƂżŰŽƄ ŸŮū źŬŷ ůƃŰƂ ŵŶŰ ;ŷŰŷŶŹŬ ƂżŰŽ ŴŻūƄ ŴŻſŹ ,ŴŴŻŴŽŬ-  ūŰů
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 ,ůſŴ ŰŻŻŴū ůűů ƀƃƄůŰ ůſŴ ůűů ƀƃƄůƄ ƃŹŰŷ ŷŰŶŴ ūŰů .ůűů źŴŴŻŽů ŷŽ ŬŰƄŲŷ ŷŷŶŬ ƂŴżſŹ
ŷ ŸŴƂŴżſŹ ŸŴƃŬŮů ŵū.ŸŴƃŲū ŸŴƃŬŮ ůūŰƃ ūŰů .ƅŰŽŹƄŹ ŴŷŽŬ ƅŰŴů  

  ūŰů .ŴŻŰƁŴŲů ƃŬŮŬ ƂżŽƅŹ ūŰů ŰŬƄ źſŰūŬ ůƃŰƅŬ ƂŰżŽŷŰ ƅŬƄŷ ŷŰŶŴ ŸŮū ůűŬ ūƁŰŴŶŰ
 ůŮŰƂŻ ŴůƄŰűŴū ƃƃŬŷ ŷŴŬƄŬ ,ůűů źŴŴŻŽů ŷŴŬƄŬ ŰŴŴŲ ƅū ŽŴƂƄŹŰ ƂżŰŽŰ ŬƄŰŴ-  ūŴůƄ źŴŬ

źŰŴŮ ŸƁŽŬ ūŴů ůſ ŷŽŬƄ ůƃŰƅů ŸŽſ ūŷ .ƅŴƄŽŹ ůŻŻŴūƄ źŴŬŰ ƅŴƄŽŹ  ƄŴ ŰŬƄ ůƃƂŹ ŷŽ
 ŷŰŶŴ ŴŻū űū .ƃƅŰŴ źŴŹūůŷ ŵŴƃƁ ŴŻū ŴŹŷ ,ƃƂƄŹ ŸůŹ ŮŲū ŷŶŰ ŴŴŻſŷ ŸŴūŬƄ ŸŴƄŻū ŴŻƄ
 ŰŬƄ ,ƃŲū źſŰūŬ ŰŷŰŶ źŴŴŻŽů ŷŶ ƅū ƅŰūƃŷ ŷŰŶŴ ŴŻū ŷŬū ,Űűů ůƃŰƁŬ ŸŴƃŬŮů ƅū ƅŰūƃŷ

 ůűŷ ƃŬŽŹƄ ƅŴƂŰŷūů ůŹŶŲů ƅū ůūŰƃ ŴŻū-  ;Űŷŷů ŸŴƃŬŮů ƅū ůŬŴƅŶŹ ůƃƂŴŽŬ ūŴůƄ
ųƃſ Ÿů ůŷū ƅŴƂŰŷūů ůŹŶŲů źŹ ŸŴŽŬŰŻŰ ,ŴƅŰůŹů ƃŬŮů ŰƅŰū ƅū ŸŷŰŶ ŸŴūųŬŹƄ ŸŴ
.ŸŶŰƅŬƄ  

 ŰůűŰūŮ ŸŴŻŬŷ ,  źŬŰŷŬ ŸŻŬŷŷ ŵŴƃƁ ƅŰƃŰŲƄŶ ƅŰūƃŻů ƅŰŶŷůůƄ ,ūƅŶŷů źŰŬŴŷ
 ƄƂŬŴ ūŷŰ ŰŻŰƁƃŬ ŷųŬůŷŰ ,ŮŲū 'ůŬ ƅŴƅŴŹūů ůŲŹƄů ūŴů 'ů ƅŰŰŮŲ ŴŮŴ ŷŽ źŰŴŷŽů

ŰƅƃŰƅŬ ƄŬŰŷŹů ŵƃŬƅŴ ŰŻŰƁƃ ƅŷŰű ƃŲū źŰƁƃŰůŹ .  ƅŶſŰů ůƃŰŲƄů ŰŬƄ ůűů ƃŬŽŹů
 ŵŴū ?ƅŻŬŰŷŹ ƅŴƄŽŻ ůŶŷůů ŵŴū ?"ūƅŶŷů źŰŬŴŷ" Űŷ ūƃŰƂ ūŰůƄ ůűů źŴŴŻŽů ŰůŹ ?ůŰūŻŷ

?źŰŴŷŽů źŬŰŷ ŷƄ ůŻŴŲŬŷ ƅŰūŴƁŹů ŷƄ ŸŴƃŰŲƄů ŸŴųƃſůŹ ƅŰŴůŷ ƅŶſŰů ůŶŷůů  

  ƄŴŭƃŹ ūŰůƄ ŽŭƃŬ ,"ŰűŰŽŹ ūŴů 'ů ƅŰŰŮŲ" ūƃƂŻƄ ůŹ ,ůƃŰƅů ŸŽ ůůŮűŹ ŸŮūƄ ŽŭƃŬ
ů ŰŻŰƁƃƄ źŬŷƅŹ ůƃŰƅů ŷƄ źŴŴŻŽů ůŽƄ ůƅŰūŬ ,ŴƂŰŷūů źŰƁƃů ŸŽ ŰŹƁŽ ƅū ƅŰůűŷ ūŰ

 ůŹ ūŷū ,ƃŲūů Űū ůűů ƃŰſŴżů ūŷ ūŰů ŸŮūů ƅū ƂŴżŽŹƄ ůŹ ŸƁŽŬƄ ŴŻſŹ ;ŰŹƁŽŬ
 źŶŰ ŵŶ ŴŰŻŬ ůűů ųƃſů ŽŰŮŹ ,ůűů ųƃſů ŴƃŰŲūŹ ūƁŹŻ ůŹ ,ůűů ůƄŽŹů ŴƃŰŲūŹ ūƁŹŻƄ

Ƅŷ ŽŴŭŹ ūŰůƄ ŮŽ ůŭƃŮ ƃŲū ůŭƃŮ ŵŷŰů ūŰůŰ ,ůūŷů ŬƄŰŴ ŸŮūƄ ŷŶŶ .ŸŴƃŬŮů ŷƄ ŸůŴƄƃŰ
.ůƃŰŲƄ ƅŴƄŽŻ ůƃŰƅů ŵŶ ,ƃŬŮů ŷƄ ƅŰŴŻŰƁŴŲŬ ƃƅŰŴ ŽŰƂƄŰ ƃƅŰŴ ƂŰżŽŰ ƃƅŰŴ  

  ŷƄŹŷ .ůŻŬŷŷ ůƃŰŲƄŹ ůƃŰƅů ƅūŷŽů ūŰů ,ůŶŷůů źŰŬŴŷ ,"ūƅŶŷů źŰŬŴŷ" ůſ ūƃƂŻƄ ůŹŰ
 ƅū źŴŬůŷ ůƁŰƃ ūŰů ƃƄūŶ ,źſŰū ůűŴūŬŰ ƂżŰŽ ūŰů ůŹŬ ůŻƄŹ ūŷ ,ŸŮŰƂ ŴƅƃŶűůƄ ƃƂŰŲů

ŽŹ ŷƄ ůŻŰƄūƃů ƅŴŻŰƁŴŲů ůŴŴūƃŬ ƂżŽƅŹ ŰŻŻŴū ūŰů űū ,ƅƃŲū Űū ŰűŶ ůƃŰƁŬ ŰŻŴƂŰŷū ůƄ
 źŴŴŻŽƅŹ ūŰůƄ ůŹƄ ƅŰŴůŷ ŷŰŶŴ :ƃŹŰŷŶ .ůűŷ ƄŴ ŲŴƃ ůűŴūŰ ůŲŰŮ ůűƄ ůŹŶ ,ůſŴ ūŷ ůű ůŹŶ
 ŸŴŻƄ ŵƄŹŬ ƂżŽƅůŷŰ ,ŷŽſƅůŷŰ ŮŰŹŽŷ ŷŰŶŴ ūŰůŰ ;ůűŶ ŲŴƃ ƄŴ ŸŴŴŰżŹ ƃŬŮŷ ŽŰŮŹ ůű ŰŬ

ŲŴƃů ƂŰŴŮŬ ŰůŹ ůƂŴŮŬŬ  ƃƂŰŲůƄ ƃŲūŹ ŷŬū .ƃƁŰŻ ūŰů ŵŴūŰ ūƁŰŴ ūŰů ŵŴū ,ůƄŰŽ ƄūŰŬůƄ
 źŴū ;ŸŹƁŽŷƄŶ ŸŴŽƃ ƅŰŲŴƃŬ ƂżŰŽ ūŷ ūŰůƄ Ŵƃů ,ŰŻŴƂŰŷū ůƄŽŹ ƅū źŴŬůŷ ůƁŰƃ ůűů
 ůű ŵŴū ,ůű ůŹŷ .Űŷŷů ŸŴƃŬŮů ƅū ƃƁŰŴƄ ůűů źŰŻŭŻŹŬ ŸƁŽŬ ūŷū ,ŸŴŽƃ ƅŰŲŴƃŬ ŰƂŰżŴŽ

 ůűů źŴŴŻŽů űū ,ƃƅŰŴ ůŷŽƅŹ ūŰůƄ ŷŶŶŰ .ůű ŽŰŮŹŰ ŸŰŲƅ ŷƄ źŶŰƅůŰ űŶƃŹů ŰƃŰŬŽ ůƄŽŻ
.ŰƂŰżŴŽ 

  ŰŷƄ źŰƁƃůƄ ŷŶŶ ,ŸŴƃŬŮů ŷƄ ŸŻŶŰƅŬ ƂŰżŽ ƃƅŰŴ ŸŮūƄ ŷŶŶ .ůŶŷů źŰŬŴŷ ūƃƂŻƄ ůŹ ůűŰ
 ŰŷŴŬƄŬ ůŶŷůů űūƄ ŸŰƄŹ ,ůŶŷůů ƅū źŬŷŹ ūŰů ŵŶ ,ŴƂŰŷūů źŰƁƃů ŸŽ ƃƄƂƅŹ ƃƅŰŴ
 ůŶŷůůƄ ŷŶŶ ;ŵſŴůŷŰ .ŴŻŰƁŴŲ źſŰūŬ ƃŬŮ ůűŴūŬ ƅŰƄŽŷ ŷŰŶŴ ūŰů ůŹ ŷƄ źŴŴŻŽů ůŻŻŴū

ŷƄ Űű ůŻŴŲŬŹ ƅŰŲſ ŰƅŰū ƅŻŴŴŻŽŹ  ŴŻŰƁŴŲů ŮƁŬ ƂżŰŽ ƃƅŰŴŰ ƃƅŰŴ ūŰů ŵŶ ,ŴƂŰŷūů źŰƁƃů
 ŸŴƂżŰŽ Ÿů ŷŬū ,'ƅŴżūŷƂů ŷūƃƄŴ ƅŹŶŲ' ƅū ŸŴƃƂŰŲŰ ŸŴƄŻū ŸŴŬƄŰŴƄ ŰŹŶ ůű .ůŷƄ
 ƅŽŮŷ ůƁŰƃ ůƅū Ÿū űū .ŸŴƃŬŮů ƄƃŰƄŷ ŸŴƃŬŰŲŹ ūŷ Ÿů ŴŶ ŸŴŴŻŰƁŴŲů ŸŴƃŬŮŬ ŷŷŶŬ

ƅū Ÿū ŷŬū ;ƀŻŰƁ ƃŰųƂŰŮŷ ƅŶŷŷ ŷŰŶŴ ůƅū ,Ŵ"Ƅƃ ƄŬŷ ŸŴŴżŻŶŹ ůűŴū ůŹ ƅŽŮŷ ůƁŰƃ ů
.ƃŲū ŰůƄŴŹ ƄſŲŷ ŵŴŷŽ ,Ŵ"Ƅƃ ƃŹū  

  źŴūƄ ūŷ ;ůű ŵŰƅŹ ƅŰŽŹƄŹ ŸŴŷŬƂŹ ŰŬƄ ŸŴųƃſů ,ŴƅŰū ƂƅƃŹ źŶŰƅů ƃƄūŶ ,ƅƃŹŰū ƅūű
 Ŵŷ źŴū Ÿū ,źŶŰƅŬ źŴŴŻŰŽŹ ūŷ ŴŻū Ÿū ,ŵſŴůŷ źŶŰ .źŶŰƅů ŵŰƅŬ ŸŴŽŷŬŻ Ÿů ŵū ,ŵƃŽ Ÿůŷ

ƅŰŴŽŬŬ źŹűů ŷŶ ƂżŽƅŹ ŴŻū ŸƁŽŬ űū ,źŶŰƅŬ ůŽŴŭŻ ŸŰƄ ŸƁŽŬ  ŵŴƄŹŹ ŴŻūƄ ŷŶŶ ;ƅŰŴŻŰƁŴŲ
 ŸŴŹŰŲƅ ůŬƃůŬ .ŸŴŻŶƅ ŷƄ ƅŰŴŽŬŬ ƅŰŲſŰ ŸŴŴŻŰƁŴŲ ŸŴŻŬŹŬ ƃƅŰŴ ƂżŰŽ ŴŻū ,źŴŴŻŽŬ ƂŰżŽŷ
 žŴŮŽ ŴŷŰū ůŴů źŶŷ .ŰŬ ƂżŰŽ ūŰůƄ ųƂŴŴŬŰūů źŹ ƂŰŲŴƃ Űŷ ůŴůŴƄ ŮŹŰŷŹůŹ ŸŴƄƃŰŮ
 ūŰů űū ,ŸŮū ŰŹƁŽŬ ūŰů ƃųūŴŶŴżſů ŸūƄ ŴŻſŹ ?ŽŰŮŹ ;ŸŮū ŴŻŬ ŰŴůŴ ūŷ ŸŴƃųūŴŶŴżſƄ
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 ůŴƁƂƃųżŬū ūŰů ƃŰŴƁůƄ ŲŴŻŹ ŴŻū űū ,ƃŰŴƁ ůƄŰŽ ůűŻſŹŴƄƄ ŽŭƃŬ .ŴŬŴųƂŴŴŬŰū ūŷ ƃŬŶ
 ŷƄ źŶŰƅŬ ƅŽŭŷ ŴŮŶ ŷŬū .ƃŬŮů ŵŰƅŬ ƅŰŬƃŰŽŹ Űŷ źŴūŰ ŸŰŷŶ ŽŮŰŴ ūŷ ūŰůƄ ŴŻſŹ ,ƅŴƅŴŹū
 ƅŰŴŬŴųƂŴŴŬŰūů ƅŴŴŽŬ ŷŽ ůſ ƃŬŮŹ ūŷ ŴŻū .ŬƃŰŽŹ ƅŰŴůŷ ŵŴƃƁ ŸŮū ,ŸŴƃŬŮů

ŴŮƃůƄ ůű ŷŽ ūŷū ,ƅŰŴŬŴųƂŴŴŬŰżůŰ ŴƃŲū ůſŴŮƃ ŸŴŴŰżŹ źŬŰŹŬ ūŴů ƅŰŴŬŴųƂŴŴŬŰū ŴƃŲū ůſ
.ůŰūŻů ,ŸŴƃŬŮů ŷƄ źŶŰƅů ŴƃŲū ūŷŰ ,ůƃŰŲƄů ŴƃŲū ,ŸŴƃŬŮů ŷƄ ƅŰƃŰƁů  

  ųŴŬŹ ŴŻūƄŶ ůƃŰƂ ůŹ ůŷūƄŬ ūŰů ůŰūŻŰ ůƃŰŲƄů źŴŴŻŽ ,ƅƃŲū ůƃŰƁŬ ůű ƅū ŭŴƁŻ Ÿū
ƂŴųŹżŰƂ ŴŻū Ÿū .ŴūƂŴųŹżŰƂ ŴŻū Ÿū Űū ůŬ ŬůŰūŹ ŴŻū Ÿū ůŻƅƄŹ ůű ůſŰ ,ůŬ ůŹ űū ,Ŵū

 ŴŻū Ÿū .ůŷŽŴ ůű ůŹŶŰ ůƃŰŲƄ ƅŰŲſ ůŴůƅ ūŴůƄ ŴŮŶ ƅŰƄŽŷ ƃƄſū ůŹ ūŰů ŴƅŰū źŴŴŻŽŹƄ
 ůƄŴŭů ŷŮŬů ůű .Ŵŷ ůŽŴƃſŹ ūŷ ƅŰƃŲƄů źŶ ŷŽŰ ůŰūŻ ūŴůƄ ůūŰƃ ŴŻū űū ,ůŬ ŬůŰūŹ

 ŴƅŰůŹů- .ŸƅŰū ůūŰƃ ŴŻū ŵŴū ,ŸŴƃŬŮ ŷū ƄŭŴŻ ŴŻū ŵŴū  

 ů ƅŰŰŮŲ" Ÿū ,ůŶŷůŷ ƄŭŴŻ ŸŮūƄŶ ŵƃŮů ůƅŰū ŷŽŰ ŰŷƄ ŴƅŴŹūů źŰƁƃů Ÿū ,"ŰűŰŽŹ ūŴů '
 ůƃŰƁŬ Űū ƅŲū ůƃŰƁŬ ŰŷƄ ƅŰŴŰŷŭƅůů ŷŶ ;ƃŲū źſŰūŬ ƃŬŮů ƅū ůūŰƃ ūŰů Ŵűū ,'ů źŰƁƃ ūŰů
 ŸŮūůƄ ŷŶŶ ŵū .ůŷŽŹ ůŷŽŹ Űū ůųŹ ůųŹ ůŷŭƅŹƄ ,ŮŲū ŸżƂ ŷƄ ŸŴƂŷŲ źů ƅƃŲū
,ŸŴŴŻŰƁŴŲů ŸŴųƃſů ŷŶ ůű ŰƅŰū ƂŴżŽŹ ƃƅŰŴƄ ůŹ űū ,ŴƂŰŷūů źŰƁƃŬ źŴŴŻŰŽŹ ƅŰŲſ  űūŰ

 ūƁŰŹ ūŰů Ÿū űūŰ .ƅŴűŶƃŹů ůŴŽŬŷ ƅŴƄŽŻ ,ŷƄŹŷ ,ƃŰŮŴżů ŵŰƃŶ ůŶŴƃŶ ůűŴūŬ ůŷūƄů
 ŵŰƅŹ ƂŷŲŬ Ƃƃ ƂżŽƅŹ ūŰů .Ŭƃ ŷŷƄ ūƁŰŹŶ ŲŹƄ ūŰů űū ,źųƂ ƀŹƂŬ ůūŴŭƄ ŸƄ ůƅŴŴůƄ

.ŸŷƄů ƃŬŮů  

  :źŴŴŻŽ ŰƅŰūŬ ŵŴƄŹŹ ūŰů ŰŴƄŶŽŵŷ ŴŶŷŰ ŴƅſŴ ŴƅŴŽƃ ŵŷ ŴŹŰƂ" ŰůűŰ ƃŰƁŴƂŬ ƄƃſŹ ūŰůŰ "
 :ŷŰŮŭƄŰƃŴſ  "ŵŷ"- "ŵŹƁŽŷ" .ŵŹƁŽŷ ŴŶŷ ŴŹŰƂ ,ŵŷ ŴŹŰƂ .ŴŶ  ůŬƄŲŹŬ ŰŷŽ ŷūƃƄŴ
ůŷŴŲƅ ,ůŷŽŹŷ ŸƄ Ŵū ūƁŹŻ ŷūƃƄŴ ŷƄ ŴŹƁŽů ,ƄƃŰƄů Ŵűū ,ůŷŴŲƅ ůŬƄŲŹŬ ŰŷŽƄ źŰŰŴŶŰ ,

 ƃŹŰū ūŰůƄ ůŹ ůűŰ ;ůŻŰƄūƃů ůŬƄŲŹŬ ƅŰŹŷŰŽů ƅŰŴŹŴŻſŬ ŷŷŶƅůŷ ŵŷ ŴŹŰƂ źŶ ŷŽŰ
ŮŲūŬ - ;ŴƂŰŷūů ŮŲūŬ ŷŷŶƅůŷ ŵŹƁŽ ŷū ŴŶŷƅ ,ŴŹŰƂ  ŴƂŰŷūů ŮŲūů ŷū ,ŵŹƁŽ ŷū ŴƃűŲƅ

.ŵŷƄ ƃŰƂŹů ūŰůƄ  

 ŵƃŮ ŷŽ ůŻůŰ ůű ůű ŵƃŮ ŷŽ ,ŵŷ ŴŶŷ ,ŵŷ ŴŹŰƂ ūŴůƄ Űű ŵƃŮŬ ŵŷůƅŹ ŸŮūƄŶ , ƃƃŰŽƅŹ
ŸŴŻſ ƅƃūů ƅŻŴŲŬŬ ƅŰŷŭƅůŬ źŰŴŷŽů źŬŰŷ ƅŻŴŲŬ ůŷŽŹŷ ŸŴŻſů ŷū ŸŴŻſů ŸŴŹŶ" .

ŹŰū ƅūű .ūŷŴŽŷŮ ŸŮūů ŷū ůųŹŷŮ ŸŮūů Ÿŭ ŵŶŰ ,"ŸŮūů ŷū ŸŮūů Ŭŷ źŶ ŴŻūƄ ŷŶŶ ,ƅƃ
 ůŹ ůűŰ ;ůųŹŷ Űűů ůŭƃŮů źŹ ůƃūůŰ ƅŰŷŭƅů ƃƅŰŴ ƄŴ ŵŶ ,źŰŴŷŽů źŬŰŷů ƅū ƄſŲŹ ƃƅŰŴ

 ŸŴŻſ ƅƃūů ūƃƂŻƄ'ů ƅŰŰŮŲŰ ůŲŹƄů ƅŰƃƃŰŽƅů ŰŻŴŴůŮ.  

  ,ůŹƄ ƃŹŰū ūŰůƄ ůŹ ŴŬŭŷŰŴŻſ ŰŬůƁ ŴŬƃ ƅū ŸŴƄŻū Űūƃ ŮŲū ŸŰŴƄ ,ƃŰſŴżŷ ůűŴŹƃ ůű ,
Ű źŻŲŰŴ ŴŬƃŷ ŰŶŷů űū .ŸŴŬŰůƁ ŰŴŻſƄ ŰůŬū ŽŴŭůƄŶ .ƃƁŰū ūƁŹ ŰůŬū ŴŬƃƄ źŻŲŰŴ ŴŬƃŷ ŰƃſŴż

 ŰůŬū ŴŬƃ ,ŸŴŻŴŬŹ Ÿƅū ?ƅŽŹƄ ƄŮŲ ƃŬŮ ůűŴū :źŻŲŰŴ ŴŬƃ ŰƅŰū ŷūƄ ,źŻŲŰŴ ŴŬƃŷ ŰůŬū ŴŬƃ
 ,ƄŮŲ ƃŬŮ ůūŰƃ ŸŮūƄŶ ,ŰŴƄŶŽ .ƃƁŰū ƄŹŹ ůŴů ůű ŰŷŴŬƄŬ .ūƅƂŴƅŽ ūƅŴŴƃŬ ŰűŴū ūƁŹ

 "ŰŴŻſ ŰŬůƁ" űū ,ƄŮŲ ƃŬŮ ŽŹŰƄ- ƄŰūŹ ūŰůƄ ūŰůƄ ŰŴŷŽ ŸŴūŰƃ ƃŬŮ ůűŴū ūƁŹ ūŰůƄ ,ƃ
 ƅŰƃƄƂƅů Űŷ ƄŴ ƃƄūŶ ,ūƄŰŻů ŷū ƅŴŹŴŻſ ƅŰŷŭƅů ƄŴ ŸŮūŷ ƃƄūŶ ŵƃŮů ůƅŰū ŷŽŰ .ƄŮŲ
 ƅŰƂŬŮ ƄŴƄ ŴŻſŹ ůųŹ ŷƄ ŸŴŻſ ƅƃūů ƄŴƄŶŰ .ŰŴŻſ ŰŬůƁ .ƅŰƄŮŲ ŸŴŻſ ūƁŰŹ ūŰů Ŵűū ,ƄſŻů

 ,ůŷŽŹŷ Ÿŭ ůƃūů ůƄŽŻ ,ůųŹŷůŷż ŰŻƅŴū ŰŴŻſ ƃūŴ ŬŰƅŶƄ ŰŹŶ ūŴů ŰŴŻſ ƅƃūůƄ ,
ŷŽŰ ŰŻƅŴū  ŰŻƅŴū ŰŴŻſ ƃūŴ ;ŰŻŴŮŴ-  ƃūŴ ūŰů Ÿŭ ŸŴŻſ ƃŴūŻ ŰŻŲŻūƄŶ ?ŰŻƅŴū ŰŴŻſ ƃūŴ ūŰů ŴƅŹ

 .ůűŬ ŸŴƃŰƄƂŰ ŸŴŬƃŰŽŹ ůŴůŻ ŰŻŲŻū ƃƄūŶ ;ŰŴŻſ ƅŻŴŲŬ ŸŴƃƃŰŽŹ ŰŻŲŻūƄ ůŹ ŴſŶ
ŸŴŻſŷ ŸŴŻſů ŸŴŹŶ" ŬŰƅŶƄ ŰŹŶ ŰƅŰƂŰŷū ƅŰŷŭƅů ."ŸŮūŷ ŸŮūů Ŭŷ źŶ  ƅŴŷŶƅ ůŻůŰ

 ūŰŬŷ ŮŴƅŽŷ ůŴůŴ ůűů ŴŰŷŴŭů ƅŰŹŷƄŰŲŴƄŹů ƅŰŹŴŷ ŷƄ ŴŰŷŴŭů Űůű ƃŬŰŮŹů ŴŰŷŴŭů ,
 ,ŸŴŻſŬ ŸŴŻſůůűŹ ƃƅŰŴŰ ůƃŰƅ źƅŹ ƅŽƄŬŶ ŰūƃŴ źŴŽŬ źŴŽ űūƄ ŮŲū ;,ŸŴŻſŰū ůŹŶŬ ,
 :ūŰů ŸůŹ ŲŴƄŹů ƅŰŹŴ źŶ źŴūƄ ůŹ ůŽƄ Ŵſŷ Ƃƃ ůŴů ūŷ ůƃŰƅ źƅŹ ƅŽƄŬ ŰŷŴūƄ

Ƃżſů ŴŷŬ ŸŴŹŷŰŽ ŴŹŷŰŽŷŰ ŮŽŷ ŰƅŰƂŰŷū ŴŰŷŴŭ ůŴůŴ .ŲƁŻ źŰƄŷ ūŰůƄ ůŷż ŰůűŰ,  ƃūŴ
.ůŷż ŰŻƅū ŰŴŻſ  


